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อิสรภาพแหงความคิด

6หนา...

3หนา...

ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 9285 วันเสารที่ 16 เมษายน  พ.ศ. 2565  ขึ้น 15 ค่ํา  เดือน 5  ปขาล

14หนา...

คุมขาวสารถึง17เม.ย./นิวไฮอีก

ยอด4วันอันตราย

สูญเสีย‘157ชีวิต’

คุมประพฤติ3พัน

พรรคเล็กยกมือหนุนบิ๊กตูลวงหนา!

ษิทราแฉเหย� อเกิน20ราย/ปชป.ยี้คุกคามทางเพศ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง เม� อวันศุกร

ที่ 15 เมษายน พุทธศักราช 2565

‘นักสืบ 5G’ อยาเสียของ

กรมการทองเที่ยว

ยุคนิวนอรมอล

บทบาทของ ‘ทหารรับจาง’

ในสงครามยูเครน

บึ้ม!ชาวบานดับจนท.เจ็บ

หนา...2หนา...2

หลังรอมฎอน
บทพิสูจนคณะพูดคุยสันติสุขรัฐไทย
หลังรอมฎอน

บทพิสูจนคณะพูดคุยสันติสุขรัฐไทย

‘ในหลวง-ราชินี’

เสด็จพระราชพิธี

‘สงกรานต’2565
พระบรมมหาราชวัง • ในหลวง-พระราชินี

เสด็จฯ ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลในการพระ

ราชพิธีสงกรานตประจําป 2565 ณ พระ 

ที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราช

วัง ชวงเย็นทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให

สมเด็จเจาฟาพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทน

พระองคในการพระราชพิธีสงกรานต ณ วัด

พระศรีรัตนศาสดาราม

เม� อวันศุกรที่ 15 เมษายน พุทธศักราช  

2565 เวลา 10.21 นาฬ�กา พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินไป

ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลในการพระราช

พิธีสงกรานต ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 

พระบรมมหาราชวัง

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจาลูกเธอ 

เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรม

หลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา,  

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี 

นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจาลูก

ยาเธอ เจาฟาทีปงกรรัศมีโชติ มหาวชิโรต

ตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยเสด็จใน

การนี้ดวย 

 เม� อเสด็จฯ ถึงหอพระสุราลัยพิมาน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระ

สุหราย สรงพระพุทธรูปสําคัญตางๆ ทรง

จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ และทรงสรง

พระบรมสารีริกธาตุ จากนั้น เสด็จฯ ไป

ยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงจุดธูปเทียน

เครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสยาม

เทวาธิราช แลวเสด็จฯ ไปยังหอพระธาตุ

มณเฑียร ทรงจุดธูปเทียนเคร� องราชสักการะ

ปตตานี • เหี้ยม! กลุมกอความไมสงบกอ

เหตุบึ้มชาวบานเสียชีวิต 1 ราย เจาหนาที่

อีโอดีตรวจเจอระเบิดซ้ําเจ็บอีก 3 นาย 

กอ.รมน.ภาค 4 เช� อเปนกลุมนอกคอกที่

หวังเขาเวทีเจรจา ประณามกอเหตุเดือน

รอมฎอนสันติสุข

เม� อวันที่ 15 เม.ย. เวลา 03.30 น. 

ร.ต.อ.อนิวัฒน ขอบเพ็ชร รอง สว. (สอบ 

สวน) สภ.สายบุรี จ.ปตตานี ไดรับแจงมี

เหตุระเบิดและชาวบานเสียชีวิต เหตุเกิด

บริเวณขางบอน้ํา ม.8 ต.แปน อ.สายบุรี 

เม� อไปถึงพบวาจุดเกิดเหตุมืดและพบผู

เสียชีวิต 1 ราย 

กรุงเทพฯ • ศบค.แจงตัวเลขติดเชื้อโควิด

รายใหม 20,289 ราย เสียชีวิตยังทําสถิติ

รายวัน 119 ชีวิต กทม.นําโดงติดเชื้อกวา 

3 พันราย “บิ๊กตู” วอนผูสูงอายุเรงฉีดเข็ม

กระตุน พรอมเด็กอายุ 12-17 ปควรฉีดกอน

เปดเทอม “เขตพระนคร” คุมเขมขาวสาร

ยาวถึง 17 เม.ย.  

เม� อวันที่ 15 เม.ย. ศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ

โควิด-19 ในประเทศไทยวา  พบผูติดเชื้อราย

ใหม 20,289 ราย ติดเชื้อในประเทศ 20,179 

ราย มาจากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 

20,105 ราย, มาจากการคนหาเชิงรุกใน

ชุมชน 74 ราย, มาจากเรือนจํา 42 ราย 

เปนผูเดินทางมาจากตางประเทศ 68 ราย 

หายปวยเพิ่มขึ้น 24,969 ราย อยูระหวาง

รักษา 224,905 ราย อาการหนัก 2,024 ราย 

ใสเคร� องชวยหายใจ 872 ราย เสียชีวิตเพิ่ม

ขึ้น 119 ราย เปนชาย 70 ราย หญิง 49 ราย 

กรุงเทพฯ • “ปริญญ พานิชภักดิ์” อวม!  

ทนายตั้มแฉเพิ่ม ยอดเหย� อเพิ่มขึ้นเกินกวา 

20 ราย แจงความดําเนินคดีทางการแลว 

5 ราย รวมทั้งเมียลูกนัท ของใจตํารวจ

ทําอะไรอยูถึงยังไมออกหมายจับ ดานรอง 

ผบช.น.เผยอยูระหวางรวบรวมหลักฐาน คาด

ออกหมายจับได 16 เม.ย. ส.ส.หญิง ปชป.ยัน 

ตอตานการคุกคามลวงละเมิดทางเพศ 

ความคืบหนากรณีที่นายษิทรา เบี้ย

บังเกิด หรือ “ทนายตั้ม” ออกมาแฉรอง

หัวหนาพรรคการเมืองดังอนาจารนักศึกษา

สาววัย 18 ป หลังหลอกมาคุยเร� องงานและ

สอนเร� องหุน พรอมชี้ชัดวานักการเมืองคน

ดังกลาวมีพฤติกรรมชอบคนขัดขืน พบวา

เหย� อสวนใหญอายุ 18 ป

โดยทนายษิทราเปดเผยเม� อวันศุกรวา 

ขณะนี้มีเหย� อรองเรียนรอเชือดอีกเพียบ ยอด

เหย� อเพิ่มขึ้นเกินกวา 20 ราย แจงความ

ดําเนินคดีทางการแลว 5 ราย ประกอบ

ดวยนักศึกษาสาววัย 18 ป, อดีตทีมหา

เสียงสมาชิกพรรคการเมืองดังกลาว ซึ่งมี

แมทํางานในพรรคนั้นดวย เหตุเกิดในพื้นที่ 

สภ.เมืองเพชรบุรี และแอนนา หทัยรัตน 

ภรรยาของลูกนัท ธนัตถ ธนากิจอํานวย

โดยในวันนี้รายที่ 4 ไดเดินทางเขาแจง

ความที่ สภ.เมืองเชียงใหม และลาสุดรายที่ 5 

เขาแจงความที่ สน.ลุมพินี ซึ่งผูเสียหายราย

นี้อยูระหวางการเขาแจงความและใหปากคํา

เบื้องตนกับตํารวจ 

อานตอหนา 15
อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

ไทยโพสต • สงกรานต 4 วันเสียชีวิต 157 ราย

เหตุ “ซิ่ง-เมาขับ” ศปถ.กําชับจังหวัดกวดขัน

พฤติกรรมขับขี่เสี่ยงอันตราย-คุมเขมเสน

ทางเช� อมตอระหวางหมูบาน คุมประพฤติ  

ฟนแลว  3,331 คดี  เมาแลวขับ ยังครองแชมป  

วันที่ 15 เม.ย. นายนิรัตน พงษสิทธิ

ถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหนา

กลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนา

เมือง ในฐานะประธานการประชุมคณะ

อนุกรรมการเฉพาะกิจศูนยอํานวยการ

ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งป 

(ผานส� ออิเล็กทรอนิกส) เปดเผยวา ศูนย

อํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ.2565 โดยกรม

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และความรวม

มือของหน�วยงานภาคีเครือขายไดรวบรวม

สถิติอุบัติเหตุทางถนนประจําวันที่ 14 เม.ย. 

2565 ซึ่งเปนวันที่สี่ของการรณรงค “ชีวิตวิถี

ใหม ขับขี่อยางปลอดภัย ไรอุบัติเหตุ” 

อานตอหนา 15

กรุงเทพฯ • “ชัยวุฒิ-นิโรธ” ประสานเสียง 

ปรามาสศึกอภิปรายไมไววางใจ เช� อไมมีอะไร

ใหม แต “กาวไกล” ฟุง “ประยุทธ” ตองใช

สิบลอขนขอมูลชี้แจง พรอมขยี้ “จุรินทร-

อนุทิน” พรรคเล็กประกาศหนุนรัฐบาลยกมือ

ใหไมแตกแถว “ปารีณา” ลั่นสภาพจิตฟนฟู

กวา 90% จี้ ป.ป.ช.อยาสองมาตรฐาน 

เม� อวันที่ 15 เมษายน นายชัยวุฒิ 

ธนาคมานุสรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) 

ในฐานะรองหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) ใหสัมภาษณถึงการเตรียมความ

พรอมรับมือการอภิปรายไมไววางใจที่

พรรคฝายคานระบุวาจะมีหมัดเด็ดน็อก

รัฐบาล วาหมัดเด็ดไมน�ามีแลว เพราะ

รัฐบาลไมไดทําอะไรที่ผิดพลาดหรือเสีย

หาย ตอนนี้มีแตขาวที่รัฐบาลแกปญหาได

หลายเร� องลุลวงไปหมดแลว ไมวาจะเร� อง 

โควิด-19 หรือเร� องการเปดประเทศและ

รับนักทองเที่ยวเขามา เศรษฐกิจก็เริ่มฟน 

จึงคิดวาไมน�ากลัว สวนในเร� องของการ

ทุจริตคอรรัปชัน ไมไดมีประเด็นอะไรที่

รัฐบาลทําเสียหาย

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16
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2 ในประเทศ

คดีที่ดินนักการเมือง

ส่งสัญญาณระเบิดเวลา

ารที่ศาลฎีกามีคำาพิพากษาให้นักการเมืองพรรคพลัง

ประชารัฐรายหนึ่งที่ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. มีความ

ผิดฐานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม โดย

คำาวินิจฉัยของศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตลอดไป ถือเป็น

โทษรุนแรงที่น่าจะสร้างความหวั่นกลัวให้นักการเมืองที่ถือ

ครองที่ดินอยู่ในมือ เพราะในปัจจุบันปัญหาเรื่องที่ดินของ

ประเทศไทยมีความซับซ้อน หยิบจับพื้นที่ตรงไหนขึ้นมา

ตรวจสอบก็ล้วนติดเงื่อนปมทางกฎหมายที่ต้องระมัดระวัง

ในการถือครองสิทธิ์ หากมีการร้องเรียนก็มักถูกดำาเนินคดี

ตามกฎหมายหลายราย 

ประเทศไทยมีพื้นที่กว่า 320 ล้านไร่ เป็นแหล่งทุนที่

มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกวินาที เนื่องด้วยเป็นทรัพยากรที่มีจำากัด 

เมื่อเป็นของที่มีจำากัด เทียบกับจำานวนประชากรของประเทศ

เพิ่มมากขึ้น ความต้องการในการใช้ที่ดินจึงเพิ่มมากขึ้น

ตาม จะเห็นได้ว่ามีประชาชนที่เดือดร้อนที่เกี่ยวเนื่องกับ

ที่ดินมาลงทะเบียนแก้ความยากจนในปี 2547 กว่า 4 ล้าน

คน กับรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย แต่ไม่มีรัฐบาลไหนสามารถ

แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ ได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด และไม่คิดจะชูเป็น

นโยบายหลักในการหาเสียงเท่าใดนัก เพราะเป็นของร้อน 

แม้จะมีการพูดถึงแนวทางแก้ไขปัญหากันมาอย่าง

ยาวนาน ทั้งการปฏิรูปที่ดิน และกระจายการถือครองที่ดิน

มาโดยตลอด นับตั้งแต่นโยบายการใช้และกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

พ.ศ.2525 นโยบายที่ดิน พ.ศ.2530 และนโยบายการบริหาร

จัดการที่ดินของประเทศ พ.ศ.2546 แต่การดำาเนินการแก้ไข

ไม่ประสบผลสำาเร็จเท่าที่ควร อันเกิดจากหลายปัจจัยทั้งจาก

ตัวนโยบายและกฎหมาย รวมไปถึงผู้นำานโยบายไปปฏิบัติ 

ซึ่งติดปัญหาเดิมๆ คือ กระทบกับผู้มีอำานาจ และคนระดับ

บนของสังคมที่มีที่ดินในมือมากที่สุด ดูได้จากมาตรการเก็บ

ภาษีมรดก ภาษีที่มรดก ที่ปรับปรุงได้แค่ครึ่งๆ กลางๆ 

นอกจากนั้นยังมีความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดิน

ระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน การบุกรุกพื้นที่

สงวนของรัฐนั้นส่วนใหญ่เป็นผู้มีอิทธิพล และนายทุนขนาด

ใหญ่ที่ร่วมมือกับข้าราชการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องออกเอกสารมิ

ชอบเพื่อทำารีสอร์ต บ้านจัดสรร ขณะที่ปัญหาขัดแย้งเรื่อง

แนวเขตยังมีทั้งข้อพิพาทระหว่างรัฐกับชาวบ้าน และเอกชน

กับเอกชน ส่วนปัญหาการกระจายการถือครองที่ดิน และ

การไม่ทำาประโยชน์ในที่ดิน ผู้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลยังคงเป็น

นายทุนและผู้มีอำานาจที่สามารถสะสมที่ดินเป็นจำานวนมาก

เพื่อการเก็งกำาไรเหมือนในอดีต 

ปัญหาทั้งหมดส่งผลให้ชาวบ้านไร้ที่ดินทำากินและที่

อยู่อาศัย เกษตรกรละทิ้งอาชีพดั้งเดิม มุ่งหน้าเข้าเมือง เกิด

ชุมชนแออัด หรือขายที่ดินทำากินเพราะขาดทุน และเป็น

หนี้อย่างต่อเนื่อง กลุ่มเหล่านี้ก็บุกรุกพื้นที่ป่า พื้นที่นายทุน 

กลายเป็นคนไร้ที่ดิน และรอพึ่งพิงความสงเคราะห์จากรัฐ 

นอกจากนี้ภาวะหนี้สินก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำาให้เกษตรกร

ต้องสูญเสียที่ดินทำากิน อันเนื่องจากความล้มเหลวในภาค

การผลิต รวมถึงผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีที่ส่งผลให้

ราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดในท้องตลาดราคาถูกลง ทำาให้

เกษตรกรขายสินค้าได้ในราคาถูก ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินเพิ่ม

มากขึ้น 

หัวใจสำาคัญที่ทำาให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขให้ลุล่วง

คือ รัฐและหน่วยงานราชการไม่มีความเป็นเอกภาพใน

การจัดการ กองทุนต่างๆ ซึ่งมีอยู่เป็นจำานวนมากถูกจัด

ตั้งขึ้นอยู่ภายใต้หน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์และ

การแก้ไขปัญหาที่ดินทำากินไม่สามารถดำาเนินการได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ รอดูว่าผู้มีอำานาจจะกล้าแตะเรื่องเหล่านี้

หรือไม่ เพราะเป็นเรื่องที่กระทบกับนายทุน ผู้มีอิทธิพลของ

สังคม ที่สำาคัญอย่าทำาเพียงเพื่อต่อรองทางการเมือง และ

ใช้เป็นเครื่องมือในการทำาลายล้างคู่ต่อสู้ เพราะสุ่มเสี่ยงจะ

กลายเป็นระเบิดเวลาที่มีพลังทำาลายล้างสูง. 

หมัดเด็ดไม่น่ามีแล้ว เพราะรัฐบาลไม่ได้ทำาอะไรท่ีผิด

พลาดหรือเสียหาย ตอนน้ีมีแต่ข่าวท่ีรัฐบาลแก้ปัญหาได้หลาย

เรื่องลุล่วงไปหมดแล้ว ไม่ว่าจะเรื่องโควิด-19 หรือเรื่องการเปิด

ประเทศท่ีตอนน้ีก็เร่ิมเปิดและรับนักท่องเท่ียวเข้ามา เศรษฐกิจก็

เร่ิมฟ้ืน จึงคิดว่าไม่น่ากลัว ส่วนในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชัน

ไม่ได้มีประเด็นอะไรท่ีรัฐบาลทำาเสียหายเท่าท่ีผมได้ดูอยู่.

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์

รมว.ดีอีเอส ในฐานะรองหัวหน้าพรรค พปชร.  

ญหาเศรษฐกิจทำาลายโครงสร้างของประเทศ สินค้าราคาพุ่ง

ทุกอย่าง ค่าครองชีพก็สูงข้ึนเป็นเงาตามตัว แต่รายได้เท่าเดิม

หรือถดถอยจากเศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 

การข้ึนลงของดีมานด์-ซัพพลายสินค้า และปัจจัยอื่นๆ ข้าวของเครื่องใช้

อุปโภคบริโภคจึงแพงท้ังแผ่นดิน

แม้กระท่ังสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ีอยู่คู่กับสังคมมานาน เป็นความ

หวังของคนท้ังประเทศท่ีสามารถขับสถานะเป็นเศรษฐีในเพียงช่ัวข้ามคืน 

ราคาพุ่งสูงข้ึนทุกงวด จากราคากลางท่ีกำาหนดขายใบละ 80 บาท แทบ

ไม่มีให้เห็น ท้ังท่ีการขายเกินราคาผิดกฎหมาย สตาร์ทข้ันต่ำาท่ี 100 บาท 

ย่ิงสลากเลขชุดท่ีได้รับความนิยมแต่ละช่วงเวลาแล้วขยับใบละกว่า 150 

บาท หรือบางงวดตกใบละเกือบ 200 บาท ถึงราคาจะสูงเพียงใด ความ

ชอบบวกกับความเชื่อก็ต้องยอมควักกระเป๋าจ่ายอย่างไม่มีข้อโต้แย้ง

ปัญหาสลากราคาแพงเป็นปัญหาเร้ือรังคู่กับสังคมไทยมานาน แต่

ไม่มีใครแก้ปัญหาได้ ผลกระทบจึงมาตกท่ีประชาชนโดยตรง ท้ังท่ีชื่อก็

บอกอยู่แล้ว กินแบ่งรัฐบาล ท่ีท้ัง 2 ฝ่ายจะได้ผลประโยชน์ร่วมกัน แต่

ปรากฏว่าเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ นักการเมือง บุคคลท่ีเก่ียวข้องกอบโกยผล

ประโยชน์มหาศาล

 มองย้อนกลับไปต้ังแต่อดีตทุกยุค ทุกสมัย ทุกรัฐบาล มีขาใหญ่

หรือเสือนอนกินในกองสลาก หรือท่ีเรียกว่า ห้าเสือกองสลาก การ

จัดสรรโควตาสลาก รับผลประโยชน์กันเป็นล่ำาเป็นสัน ผู้มากบารมี 

นักการเมือง ผู้ทรงอิทธิพล ต่างอยากเข้ามาอยู่จุดน้ีกันท้ังน้ัน กระท่ัง

รัฐบาล คสช. บ๊ิกแดง พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ อดีต ผบ.ทบ. ไป

เป็นประธานบอร์ดกองสลาก ร้ือระบบโควตาสลากโดยยกเลิกไม่ต่อ

อายุสัญญารับสลากไปจำาหน่ายกับนิติบุคคล องค์กรต่างๆ ท่ีไม่มีส่วน

เก่ียวข้องกับโควตาสลากผู้พิการ

แต่ใช่ว่าปัญหาจะหมดไป คนท่ีจ้องจะหาผลประโยชน์ก็ปรับ

เปล่ียนไปตามยุคตามสมัย พบว่าการจำาหน่ายลอตเตอร่ีทุกวันน้ีอยู่ใน

โลกออนไลน์ ในแพลตฟอร์ม แอพพลิเคชันต่างๆ ท่ีสะดวกและรวดเร็ว 

เข้าถึงง่าย แต่ราคาง่ายตาม ซ่ึงเป็นหน่ึงในต้นเหตุสลากราคาแพง 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ

แก้ไขปัญหาผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกิน

แบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าท่ีกำาหนด เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้กับพ่ีน้อง

ประชาชน และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

โดยมี นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำานายก

รัฐมนตรี เป็นประธานคณะทำางานเฉพาะกิจตรวจสอบผู้ค้าสลากกิน

แบ่งรัฐบาลเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าท่ี

กำาหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล ในส่วนของ “สำานักงานตำารวจแห่งชาติ” 

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.ท.ประจวบ 

วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ

ถ้าปัญหาลอตเตอร่ีราคาแพงสามารถแก้ได้จะเป็นผลงานช้ิน

โบแดงของรัฐบาล ลุงตู่ ตามบัญชานายกฯ นับหน่ึง พล.ต.ท.ประจวบ 

หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ส่ังกองสืบท่ัวประเทศลงพ้ืนท่ีตรวจสอบการแจก

จ่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับผู้มีสิทธ์ิตามท่ีทำาการไปรษณีย์ กับผู้มีสิทธ์ิ

ลงทะเบียนไว้ 95 แห่งท่ัวประเทศอย่างเคร่งครัด ถ้าใครไม่มาด้วยตัว

เองต้องมีหนังสือมอบอำานาจพร้อมบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านฉบับจริง

มาแสดงเท่าน้ัน เพื่อป้องกันการสวมสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นไปตามคาด พบกลุ่ม

นายทุนท่ีมาคอยกว้านซ้ือสลาก นำาไปรวมชุดเพื่อขยับราคาท่ีแพงข้ึน 

เมื่อพบเจ้าหน้าท่ีต้องสลายตัวไป ถือเป็นการแก้ปัญหาได้อีกจุดหน่ึง

ส่วนการจำาหน่ายทางแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชัน 

พบว่ามีการนำาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาสแกนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 

และมีการเปิดรับตัวแทนผู้ค้ารายย่อย ท้ังผู้ท่ีมีโควตาสลากอยู่แล้วนำา

สลากมาสแกนเข้าระบบ และผู้ท่ีไม่มีโควตาสลากมาซ้ือสลากเพื่อขาย

ต่อให้กับลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องลงทะเบียนในระบบ เมื่อกดซ้ือสลาก

ระบบจะนำาไปท่ีหน้าร้านของตัวแทน ซ่ึงจะมีการเสนอขายสลากเกิน

ราคา เร่ิมต้นท่ีใบละ 105 บาท โดยสลากท่ีมีการเสนอขายในระบบจะมี

การปิดบังบาร์โค้ดของสลาก ทำาให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นสลาก

กินแบ่งรัฐบาลของจริงหรือไม่ ขณะเดียวกันพบว่าไม่ได้รับการจัดสรร

โควตาสลาก มีการกว้านซ้ือสลากจากผู้ท่ีมีโควตา ผู้ค้ารายย่อยและ

บุคคลท่ัวไป ก่อนนำาเข้าไปขายผ่านแพลตฟอร์ม ทำาให้ราคาลอตเตอร่ีมี

ราคาสูงกว่ากำาหนด

นำาไปสู่การขออนุมัติหมายศาลเข้าทำาการตรวจค้น บ.มังกรฟ้า 

ล็อตเตอร่ี จำากัด สำานักงานใหญ่ท่ี จ.นนทบุรี พบสลากกว่า 2 ล้านฉบับ 

ตรวจค้น บ.ลอตเตอร่ีออนไลน์ หรือกองสลากพลัส ย่านเอกมัย พบ

สลาก 4.4 ล้านฉบับ ต่อด้วย บ.เสือแดง ล็อตเตอร่ี ออนไลน์ จำากัด ย่าน

สนามบินน้ำา นนทบุรี ท่ีมีคลังลอตเตอร่ีอยู่อีกเป็นจำานวนมาก นอกจากน้ี

ยังพบว่ามีอีกหลายบริษัทท่ีเป็นต้นเหตุสลากแพงในลักษณะดังกล่าว

“บ๊ิกจวบ” พล.ต.ท.ประจวบ ท่ีได้รับความไว้วางใจเป็นหัวหน้า

ชุดปฏิบัติการแก้ปัญหาสลากแพง เผยว่า ราคา

สลากกินแบ่งรัฐบาลในตลาดมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่าง

ต่อเนื่อง สร้างความเดือดร้อนให้แก่พ่ีน้องประชาชน

ท่ีต้องซ้ือสลากกินแบ่งรัฐบาลท่ีเกินราคาท่ีกำาหนด 

ซ่ึงตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม ต้องการจะแก้ไขความ

เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนให้เกิดข้ึนโดยเร็ว 

จากการตรวจสอบบริษัทท่ีเก่ียวข้องต่างๆ พบมีการ

จำาหน่ายราคาสูงกว่ากำาหนด มีเงินหมุนเวียนอยู่ใน

ระบบหลายล้านบาทต่องวด หากพบว่าผู้ได้รับการ

จัดสรรโควตามีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มต่างๆ จะต้อง

ถูกเพิกถอนโควตา ขอให้ผู้ค้าท่ีมีโควตารักษาสิทธิ

ของตนเอง ดำาเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีทำาไว้

กับสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพราะหากทำาผิด

เงื่อนไข สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะดำาเนิน

การตัดสิทธิโควตา ล่าสุดมีการตัดสิทธิผู้ค้ารายย่อย

ไปแล้วกว่า 8 พันราย

การบังคับใช้กฎหมายก็ว่ากันไป แต่การจำาหน่ายทางแพลตฟอร์ม

ออนไลน์เป็นเพียงส่วนหน่ึงท่ีทำาให้ราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลมีราคาสูง มี

สัดส่วนเพียงไม่ก่ีเปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมันเป็นปลายทางแล้ว ต้องกลับไปแก้ท่ี

ต้นทาง ย่ีป๊ัวรายใหญ่ท่ีมีอยู่ไม่ก่ีรายหยิบช้ินปลามันเสวยสุขพุงกาง ซ่ึง

ก็ล้วนแล้วเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐ คนของรัฐบาล นักการเมือง ท่ีกินกันเป็น

ทอดๆ กว่าจะมาถึงผู้ขายสลาก คนพิการท่ียึดเป็นอาชีพ ราคาก็ไปข้ึนไป

เกือบจะร้อยบาทอยู่แล้ว จะให้ไปขาย 80 บาท มันเป็นไปไม่ได้ เมื่อมี

การร้องเรียนขายเกินราคา คนขายท่ีหาเช้ากินค่ำาซวยโดนปรับบาน โจร

ใส่สูทน่ังจิบไวน์สบายใจ

ถ้าเป็นไปด่ัง แรมโบ้อีสาน องครักษ์พิทักษ์นายกฯ ตู่ สำาทับจะ

ล้างบางจัดการปัญหาให้ได้โดยไม่เกรงกลัวหน้าอินทร์หน้าพรหม คน

ไหนเก่ียวข้องในการกระทำาความผิดจับกุมให้หมด พร้อมกำาชับทีมงาน

ห้ามมีผลประโยชน์แอบแฝง ต้ังกำาแพงห้ามใครเข้าพบขอโควตาสลาก 

ทุกอย่างต้องเป็นไปตามระบบ ราคาลอตเตอร่ีต้องอยู่ท่ี 80 บาทต่อใบ 

ถือเป็นนิมิตหมายอันดี 

แต่อย่าเพ่ิงตกม้าตายเพราะคลิปเสียงเงิน 15 ล้านบาท อ้าง

เป็นการหยอกล้อกันเล่น สังคมไม่ตลกด้วย แพลตฟอร์มออนไลน์ขาย

อยู่ท่ี 100-105 บาท แผงขายท่ัวไปอย่างต่ำาก็ 100-120 บาทต่อใบแล้ว 

การจำาหน่ายออนไลน์เป็นต้นเหตุหวยแพงจริงหรือ ให้กลับไปตรวจสอบ

ต้นน้ำาแล้วจะเห็นผลประโยชน์มหาศาลท่ีเก้ือกูลกันของผู้มากบารมี ไม่ใช่

ผู้ค้ารายย่อยท่ีเดินตากแดดขายกำาไรใบละบาทสองบาท บางงวดขายไม่

หมดขาดทุนย่อยยับ

รวมถึงปฏิบัติการของตำารวจในการทำางานจริงจัง สร้าง

บรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม ไม่เล่นพรรคเล่นพวก 

ต้องเกาให้ถูกท่ีคัน อย่าแต่ลูบหน้าปะจมูก หรือผลประโยชน์แอบแฝง!.

านไปแล้ว 15 วันของเดือนแห่งการ ถือศีลอด หรือ 

รอมฎอน ซ่ึงในเดือนรอมฎอนปีน้ีมีความสำาคัญสำาหรับ

ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพ้ืนท่ี จ.ปัตตานี, 

ยะลา, นราธิวาส และ 4 อำาเภอของ จ.สงขลา ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ี ปฏิบัติ

การ ของขบวนการแบ่งแยกดินแดนบีอาร์เอ็นท่ีมีการ ก่อการร้าย 

ระลอกใหม่ ต้ังแต่ปี 2547 มาจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงในทุกปีท่ีเป็นเดือน

รอมฎอน กองกำาลังติดอาวุธ ของบีอาร์เอ็นจะก่อเหตุความรุนแรง 

ด้วยปฏิบัติการเข่นฆ่าเจ้าหน้าท่ีรัฐและประชาชนท่ีเป็น ฝ่ายรัฐ ตาม

การ บ่มเพาะ ของ อุสต๊าส หรือครูสอนศาสนา เพื่อให้เชื่อว่าการ

ฆ่า ศัตรู ในเดือนรอมฎอนจะได้บุญถึง 10 เท่า และเป็นอย่างน้ีมา

ถึง 18 ปี โดยเป็นปัญหาท่ีฝ่ายความม่ันคงซ่ึงรับผิดชอบในเรื่อง ไฟ

ใต้ แก้ไม่ตก 

แต่... รอมฎอน ปีน้ีมีการลงนาม หยุดยิง ระหว่าง 

พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะ พูดคุยสันติสุข ฝ่ายไทย กับ

นายหิพนี มะเร๊ะ หัวหน้าคณะ พูดคุยสันติภาพ ท่ีเป็นตัวแทนของ

ขบวนการแบ่งแยกดินแดนบีอาร์เอ็น เพื่อหยุดการก่อเหตุความ

รุนแรงเป็นเวลา 40 วัน ในห้วงเวลาของเดือนรอมฎอน 

และในเวลา 15 วันท่ีผ่านมาของเทศกาล ถือศีลอด หรือ

เดือนรอมฎอน แม้ว่าจะยังมีเหตุของการฆ่าครูสอนศาสนาและ

ชาว มุสลิม ในพ้ืนท่ี จ.ปัตตานี, ยะลา และนราธิวาส แต่ก็ยังไม่มี

เหตุการณ์ โจมตี เจ้าหน้าท่ีรัฐด้วย ระเบิดแสวงเครื่อง และอาวุธปืน 

ซ่ึงหากมีการโจมตี เจ้าหน้าท่ีรัฐ ด้วย ระเบิดแสวงเครื่อง และอาวุธ

ปืน ก็เป็นท่ี แจ้งชัด ว่าเป็นการกระทำาของ กองกำาลังติดอาวุธ ของ 

บีอาร์เอ็น อย่างแน่นอน 

ก็คงต้อง ลุ้น ด้วยความ ระทึก ว่า เวลาท่ี

เหลืออีก 25 วันของเดือนรอมฎอน นับแต่น้ีไป

สถานการณ์จะสงบเรียบร้อย ปราศจาก ระเบิด

แสวงเครื่อง และ อาวุธสงคราม ท่ีมี เป้า

หมาย กับทหาร ตำารวจ กองกำาลังท้องถ่ิน และ

ประชาชน ท่ีให้ความร่วมมือกับ รัฐไทย หรือไม่ 

และถ้าผ่านเวลา 40 วัน ตามสัญญา 

หยุดยิง แล้ว กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จะ

ดำาเนินการอย่างไรกับ กองกำาลังติดอาวุธ 

และ แนวร่วม ของขบวนการบีอาร์เอ็นท่ีทำางาน 

การเมือง ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังจะมีการ 

บังคับใช้กฎหมาย ในการ ปิดล้อม และ ตรวจค้น กลุ่ม เป้าหมาย 

ท่ีมี หมายจับ อีกหรือไม่ 

เพราะท่ีผ่านมา กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า มีการบังคับใช้

กฎหมายอย่างเข้มข้นต่อ เป้าหมาย ท่ีเป็น กองกำาลังติดอาวุธ ท่ีมี

การ เคลื่อนไหว ในพ้ืนท่ีเพื่อการ ก่อการร้าย ซ่ึงในรอบ 2 ปีท่ีผ่าน

มา กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าสามารถ วิสามัญ ผู้ท่ีขัดขืน ต่อสู้กับเจ้า

หน้าท่ีด้วยการ วิสามัญ ไม่ต่ำากว่า 20 ราย 

ในฝ่ายของ บีอาร์เอ็น หลังหมดส้ินการลงนาม หยุดยิง 

ใน 40 วัน หลังจากน้ันจะ เคลื่อนไหว อย่างไร จะมีการ ก่อการร้าย 

โดยมีเป้าหมายต่อเจ้าหน้าท่ีทหาร ตำารวจ และประชาชน ท่ีเป็นฝ่าย

ของ รัฐไทย อย่างท่ีผ่านมาอีกหรือไม่ 

หรือหลังจากพ้นเดือนรอมฎอนไปแล้ว ท้ัง กอ.รมน.

ภาค 4 ส่วนหน้า และกองกำาลังติดอาวุธของบีอาร์เอ็น จะกลับมา 

โรมรันพันตู กันอีกคร้ังด้วยการ ปิดล้อมตรวจค้น และการ วิสามัญ 

ส่วนบีอาร์เอ็นก็ปฏิบัติการ ก่อการร้าย ต่อ เป้าหมาย อย่างท่ีเคยผ่านมา 

ซ่ึงหากเป็นอย่างน้ีก็เท่ากับว่าแผ่นดิน ปลายด้ามขวาน มีเพียง

ความสงบเพียง 40 วันเท่าน้ัน เป็นความสงบ ช่ัวคราว ในเวลา 40 วัน 

เพื่อเปิด โอกาส ให้ กองกำาลังติดอาวุธ และ แนวร่วม ทุกระดับของบี

อาร์เอ็นได้ พักผ่อน และกลับมา อยู่กับครอบครัว อย่างมีความสุข โดย

ไม่ต้องระวังว่าเจ้าหน้าท่ีตำารวจ ทหาร จะเข้าจับกุม หรือ วิสามัญ อย่าง

ท่ีเคยเกิดข้ึน 

และท่ีสำาคัญในเดือนรอมฎอนคร้ังน้ี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 

ยังมีการปล่อยตัวของผู้ต้องหาท่ีถูก ควบคุมตัว ในสถานท่ีต่างๆ เพื่อ

เป็นการแสดงความ จริงใจ ให้ฝ่าย บีอาร์เอ็น และสังคม มุสลิม ใน

พ้ืนท่ีเห็นถึงความ ต้ังใจ ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ พูด

คุยสันติสุข ท่ีต้องการเห็น สันติสุข เกิดข้ึนกับพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาค

ใต้อย่างแท้จริง 

เป็นการ อ่อนข้อ ให้กับ บีอาร์เอ็น 

ตามความต้องการของ บีอาร์เอ็น อย่างท่ี

ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนในห้วงเวลา 18 ปีของ

ความไม่สงบ ระลอก ใหม่จากการ ปฏิบัติการ 

ของขบวนการ บีอาร์เอ็น ซ่ึง กอ.รมน.ภาค 4 ส่วน

หน้า และคณะ พูดคุยสันติสุข ต้องการท่ีจะ ได้ใจ ของ มุสลิม ใน

พ้ืนท่ี แต่สุดท้ายจะ ได้ใจ อย่างท่ี รัฐไทย ต้องการหรือไม่น้ัน ยังไม่มี คำา

ตอบ ทุกอย่างต้องใช้เวลาในการ พิสูจน์ 

แต่....ก็หวังว่าจาก สัญญาณ ท่ีดีท่ีเกิดข้ึนใน 40 วันของเดือนรอม

ฎอน น่าจะทำาให้เกิด ก้าวท่ีสอง ในการ พูดคุย ท่ีฝ่าย รัฐไทย เรียก 

หรือการ เจรจา ตามท่ี บีอาร์เอ็น เรียก ซ่ึงเป็น ก้าวท่ีสอง ท่ีเป็น บวก 

ต่อการดับ ไฟใต้ ในก้าวต่อๆ ไป 

แต่....ก็อย่าได้ ลิงโลด และอย่าได้ด่วนสรุปว่า สถานการณ์ของ 

ไฟใต้ กำาลังจะดีข้ึน หรือ เดินมาถูกทางแล้ว และเชื่อม่ันว่าปี 2570 จะ

เป็นปีท่ี รัฐไทย สามารถ ปิดจ๊อบ ปัญหาของความไม่สงบในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ได้อย่างถาวร อย่างท่ี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี ผู้รับผิดชอบการดับ ไฟใต้ ได้แถลงเมื่อหลายเดือนก่อน 

เพราะวันน้ีหน่วยงานความม่ันคงของ รัฐไทย ยังไม่สามารถ 

เข้าถึง ขบวนการของ บีอาร์เอ็น ได้อย่าง ถ่องแท้ ไม่เห็นถึง กล

เกม ของ บีอาร์เอ็น ท่ีแยกออกเป็น 2 ส่วน ส่วนสำาคัญคือ บี

อาร์เอ็นใหญ่ ท่ีมี ฆอซาลี เป็นประธาน และมี เปาะนิอาซิ เป็น

เลขาธิการ ท่ีแสดงบทบาทอีกบทบาทหน่ึง ท่ีล่าสุดในเดือนรอมฎอน 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบีอาร์เอ็นใหญ่ยังแถลงการณ์ โจมตี รัฐบาล 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กอ.รมน.ภาค 4 และ ศอ.บต. ถึง

นโยบายการพัฒนา และนโยบายท่ีเก่ียวกับ ภาคประชาสังคม 

ส่วนคณะ เจรจาสันติภาพ ท่ีมี หิพนี มะเระ เป็นหัวหน้า

คณะ คือ บีอาร์เอ็นเล็ก ท่ีออกมาเล่นอีกบทบาทหน่ึงกับคณะ พูด

คุยสันติสุข ของ รัฐไทย ซ่ึงท้ัง บีอาร์เอ็นเล็ก และ บีอาร์เอ็นใหญ่ 

เล่นกันคนละบทท่ีสามารถ ตักตวง ผลประโยชน์ตามท่ีต้องการ โดย

มีองค์กรต่างประเทศ ชาติตะวันตก และรัฐบาล มาเลเซีย เป็น

ผู้ กำากับ อย่างใกล้ชิด 

โครงสร้างของ บีอาร์เอ็น ท่ี

มี ฆอซาลี เป็นประธาน และมี เปาะ

นิอาซิ เป็นเลขาธิการ มีสายการบังคับ

บัญชา 7 ข้ันตอน และมี 8 แผนงาน เพื่อ

ให้เป็นไปตามนโยบายของการ แบ่ง

แยกดินแดน ในขณะท่ี แนวร่วม ฝ่าย 

การเมือง ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาค

ใต้มี ภารกิจ ในการ ขับเคลื่อน งานทาง 

การเมือง ท่ีมีการจัดต้ัง ปีกทางการเมือง 

ภาคประชาชน และมี แกนนำา ของ บี

อาร์เอ็น เป็นผู้ ขับเคลื่อน เพื่อประสาน

กับ เอ็นจีโอ ในประเทศและต่างประเทศ 

ดังน้ัน ถ้าหน่วยงานความม่ันคง

ของ รัฐไทย ยังรู้จักบีอาร์เอ็นเพียง ผิว

เผิน และ เข้าใจ บีอาร์เอ็น เพียงภาพของ 

ภายนอก โดยให้ความสำาคัญกับ กอง

กำาลังติดอาวุธ และต้องการเห็นเพียงการลดลงของการก่อเหตุ แต่

ไม่เข้าใจในโครงสร้างทาง การเมือง ท่ีเคลื่อนไหวอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต้และประเทศไทย รวมท้ังการ ขับเคลื่อน ในเวที

ของ ต่างประเทศ เราอาจจะ หลง เดินไปตาม เกม ของฝ่าย บีอาร์

เอ็น ท่ีวางเอาไว้โดยองค์กร ชาติตะวันตก และกว่าท่ีจะรู้ว่า ผิดทาง 

ก็อาจจะ สายไปแล้ว ก็เป็นได้ 

ก้าวแรกของ สันติสุข ในห้วงเวลา 40 วันของเดือนรอมฎอน 

อาจจะเป็นการ ขุดบ่อล่อปลา ของฝ่ายตรงข้าม เพื่อหลอกให้ คณะ

พูดคุยสันติสุข และ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า เดินไป ติดกับ และ 

ของจริง จะตามมาให้เห็น หลังผ่าน 40 วันของเดือนรอมฎอนไป

แล้ว 

เอกภาพของบีอาร์เอ็น เอกภาพของภาคประชาสังคมท่ีเป็น 

ปีกทางการเมือง ของบีอาร์เอ็น และ ก้าวย่าง ของ ชาติตะวัน

ตก ท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ล้วนไม่เป็นผลดี กับ ความ

ม่ันคง ของจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ท้ังส้ิน และท้ังหมดคือ โจทย์

ใหม่ ของการดับ ไฟใต้ ท่ีจะเป็น สากล มากข้ึน หน่วยงานของกอง

ทัพและสภาความม่ันคงฯ ต้ังรับให้ดีก็แล้วกัน.

 

เมือง ไม้ขม รายงาน

หลังรอมฎอน บทพิสูจน์คณะพูดคุยสันติสุขรัฐไทย

หลงกลเกม‘ขุดบ่อล่อปลา’หรือเดินมาถูกทางแล้ว

ผ่

ก ปั

ปฏิบัติการตำารวจรับลูก‘แก้หวยแพง’

เกาให้ถูกที่อย่าแค่ลูบหน้าปะจมูก
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3บทความ-ในประเทศ

นดีกับ “นักสืบ 5G” ทั้ง 42 นาย ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร

สืบสวนคดีอาญา รุ่นพิเศษ 5G โปรเจกต์ท้ิงทวน  ก่อนท่ี “ผบ.

ป๊ัด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.จะเกษียณอายุราชการ

ในอีก 6 เดือนข้างหน้า

เพื่อวางอนาคต “นักสืบ” ขับเคลื่อนการทำางานของ “สำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ” สืบทอดวิชา “นักสืบ” จากรุ่นพ่ีๆ  ท่ีต่างโรยราและ

เกษียณอายุราชการไปตามเวลา

เป็นผลิตผลท่ีต้องปรบมือดังๆ ให้ “ผบ.ป๊ัด” นักสืบระดับซือแป๋

แวดวงสีกากีคนหน่ึง ท่ีมองเห็นความสำาคัญของงานนักสืบท่ีจะต้องปรับ

ตัวไปตามยุคสมัย ตามเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป

เพราะเท่าท่ีดูรายชื่อ “ยอดนักสืบ” ท่ี “ผบ.ป๊ัด” เชิญมาเป็นพ่ีเล้ียง 

ถ่ายทอดดีเอ็นเอนักสืบท่ีดี นักสืบคุณภาพให้แก่ตำารวจรุ่นใหม่ ล้วนมี

ความรู้ ความสามารถด้านการสืบสวนระดับแถวหน้าของเมืองไทย

ไม่ว่าจะเป็น พล.ต.ท.วรรณรัตน์ คชรักษ์ อดีต ผบช.น., พ.ต.อ.ศุภ

ชัชจ์ เป่ียมมนัส รอง ผบก.ตม.6, พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก ท่ีปรึกษา

หลักสูตร, พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผบช.โรงเรียนนายร้อยตำารวจ, 

พล.ต.ท.สุรพงษ์  ถนอมจิตร ผบช.ส., พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี ผบช.ศ., 

พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป., พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสด์ิ  ผบก.สส.บช.น., 

พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.บช.ภ.2, พล.ต.ต.นภัณต์วุฒิ เล่ียมสงวน 

ผบก.สส.บช.ภ.8 และ พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.ฝรก. 

ย่ิงหลักสูตรนักสืบ 5G ท่ีนำามาอบรมถ่ายทอดทักษะการสืบสวน 

ผสมผสานเทคนิคการสืบสวนจากยุคแอนะล็อก สู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

พัฒนาศักยภาพ ความสามารถด้านการสืบสวนเพื่อจับกุมผู้กระทำาผิด 

ตามข้ันตอนและหลักยุทธวิธีสากล

ม่ันใจ “นักสืบ 5G” คุณภาพคับแก้ว!!!

“ผบ.ป๊ัด” เซ็นคำาส่ังแต่งต้ัง รองสารวัตร (รอง สว.) ท้ัง  40 นาย 

ท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่นพิเศษ 5G ไปดำารง

ตำาแหน่งรองสารวัตรในสายงานสืบสวนตามหน่วยต่างๆ ทันที มีผล 16 

เม.ย.65 เป็นต้นไป ส่วนอีก  2 นาย เนื่องจากอยู่ในตำาแหน่งงานด้าน

สืบสวนอยู่แล้ว จึงให้อยู่ในตำาแหน่งเดิม

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม และเกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสืบสวนอย่างสูงสุด

 ท้ายคำาส่ังแต่งต้ังระบุ ให้ท้ัง 40 นายปฏิบัติหน้าท่ีในตำาแหน่งท่ี

ได้รับการแต่งต้ังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการ

พิจารณาแต่งต้ังไปดำารงตำาแหน่งอื่นได้  เว้นแต่เป็นการแต่งต้ังเลื่อน

ตำาแหน่งสูงข้ึน

น่ันแสดงว่าในการแต่งต้ังตำารวจระดับ “นายพัน” ตำาแหน่ง 

สารวัตร (สว.) ประจำาปี 2565 ท้ัง 42 นายจากหลักสูตร “นักสืบ 5G” 

สามารถข้ึนเป็น “สารวัตร” ได้ไม่ติดหลักเกณฑ์ใดๆ

แต่...ท่ีสงสัย ท่ีข้องใจ และต้องถาม “ผบ.ป๊ัด” มีอะไรเป็นเครื่องกา

รันตีให้ นักสืบ 5G ท้ัง 42 นาย จะได้ข้ึนเป็น “สว.สืบสวน” หรือ “สว.” 

ท่ีเก่ียวข้องกับงานสืบสวน ไม่กระเด็นกระดอนไปข้ึนสายงานอื่น ตามเส้น 

ตามต๋ัวใช่หรือไม่

เพราะก่อนหน้าน้ีช่วงท่ีมีการต้ัง บช.ไซเบอร์ หรือ บช.สอท. ท่ีมี

การตัดโอนเลขตำาแหน่งและตัวตำารวจจากหน่วยงานต่างๆ ท่ัวประเทศมา

อยู่ บช.ไซเบอร์ ก็มีการจัดอบรมงานเทคโนโลยีให้ตำารวจเหล่าน้ี แต่พอ

ถึงช่วงแต่งต้ังวาระประจำาปี “ตำารวจ” ท่ีอบรมงานเทคโนโลยีมาน้ัน มีไม่

ก่ีคนได้อยู่ บช.ไซเบอร์ ส่วนใหญ่กระเด็นกลับหน่วยเดิมท้ังส้ิน

งบประมาณการอบรมเทคโนโลยีคร้ังน้ัน ก็เลยเหมือนตำาน้ำาพริก

ละลายแม่น้ำา

คร้ังน้ีเลยไม่อยากให้ซ้ำารอย ย่ิง “ผบ.ป๊ัด” เกษียณราชการก่อน

ท่ีจะแต่งต้ัง “นายพัน” วาระประจำาปี ถ้านโยบายเปล่ียน ส่ิงท่ี “ผบ.

ป๊ัด” อยากเห็นการเติบโตของนักสืบ 5G รุ่นน้ี อยู่ในตำาแหน่งสูงสุดของ

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ จะเป็นแค่ความฝัน

“นักสืบ 5G” จะเสียของ.

‘นักสืบ 5G’ อย่าเสียของ

ยิ

ไทยลุยปูทาง‘กัญชาโลก’

การเมือง ‘หลังเมษา’

งกรานต์” ก็ผ่านไปอีกปี!

วันจันทร์ (๑๘ เมษา) ก็ขมีขมันสู่ท่ีทำางานให้เหมือนไก่บิน

ตอนออกต่างจังหวัดก็แล้วกัน

สงกรานต์ “หยุด”....

แต่การบ้าน-การเมือง “ไม่หยุด” โดยเฉพาะการเมืองเรื่อง

เลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.

ในจำานวน ๓๑ ผู้สมัคร ดูเหมือน ดร.เอ้ “สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสด์ิ” 

พรรคประชาธิปัตย์ จะเจอวิบากจาก “กรรมท่ีตัวเองไม่ได้ก่อ” แต่มี

ผลกระทบกับตัวเองเต็มๆ 

ชนิดท่ีต้องบอกว่า “เห็นใจ” จริงๆ!

ก็จากเรื่องคุณ “ปริญญ์ พานิชภักด์ิ” ในฐานะผู้อำานวยการ

การเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.ของพรรค ท่ีจู่ๆ ก็มีเรื่องถูกกล่าวหาลวนลาม

หญิงอายุ ๑๘ 

จนต้องประกาศ “ลาออก” จากทุกตำาแหน่งในพรรค เพื่อเข้า

สู่กระบวนการพิสูจน์ความจริงทางกฎหมายน่ันแหละ

ถึงไม่เก่ียวกับตัว ดร.เอ้ ก็เถอะ

แต่มันยากท่ีจะไม่ถูกลากเข้าไปเก่ียวการเมืองเรื่องหาเสียงท่ี

กำาลังแข่งขันกันอยู่ตอนน้ี

น่ีกว่าจะถึงวันเลือกต้ัง “๒๒ พฤษภา” ไม่รู้ว่าในระหว่างตัว

เต็ง ๓-๔ คน ใครจะเป็นรายต่อไป ท่ีจะถูก “เจาะยาง”!?

เท่าท่ีตามดูนะ....

จาก “ม้าเต็ง ๔ ตัว” ยังไม่ทันถึงคร่ึงทางดี ม้าแกร่งในปฐพี

กับม้าไอน์สไตน์ ชักจะเป๋ ม้าเก๋ากับม้าหนุ่มท่ีเคยอยู่คอกเดียวกัน 

กำาลังตีคู่ 

ม้าหนุ่มแรงดี แต่ว่าม้าเก๋าชำานาญสนาม ก็ต้องคอยดูตอน

เข้าโค้งวัดเบญจะฯ ตอนเดือนพฤษภา ว่าระหว่างม้าเก๋ากับม้าหนุ่ม

ม้าไหนจะแซง “เข้าทางตรง” ได้ก่อน!

น่ีว่าด้วยการเมืองสนามเล็ก ส่วนสนามใหญ่ ตอนน้ีมีพระ

ราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภา “สมัยประชุมสามัญประจำาปี” 

คร้ังท่ีหน่ึง พ.ศ.๒๕๖๕ 

ต้ังแต่วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ท่ีจะถึงน้ีแล้ว

ท่ีฝ่ายค้านฉายหนังตัวอย่างข้ามปี ว่าเปิดปุ๊บ จะยื่นเปิด

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลป๊ับ น้ัน

เห็นว่าฝ่ายค้านขอ “เลื่อนโปรแกรม” ไปก่อน!

นัยว่า รัฐบาลต้องนำา พ.ร.บ.งบประมาณ ปี ๖๖ เข้าสภาให้

ผ่านความเห็นชอบ ฝ่ายค้านก็จะถือโอกาสน้ี หย่ังกำาลังฝ่ายรัฐบาล

ออกหน้านำา “เห่าใส่นายกฯ” กระช้ันถ่ี ให้เป็นข่าวแทบทุกวัน-

ทุกสัปดาห์

น่ันเพราะอะไร...รู้ม้ัย?

นอกจากเห่า “เปิดตัว” ส่งทายาท “ลูกตัวเมีย” ข้ึนสืบต่ออำานาจ 

“หัวหน้าคอกหมา” แทน ตามแผนเลือกต้ัง “บัตร  ๒ ใบ” แลนด์สไลด์

แล้ว

ท่ีแอบซ่อน “เบ้ืองลึก” ในหัวใจ คือ

“ริษยานายกฯ”

ไม่ต้องการเห็นภาพการประชุม APEC เกิดข้ึนในประเทศไทย 

โดยมีนายกฯ ประยุทธ์เป็นประธาน ในฐานะประเทศเจ้าภาพ

เพราะน่ัน จะทำาให้นายกฯ สู่ระดับ “เวิลด์คลาส” ท่ีคนกินบ้าน-

โกงเมืองข้ีริษยา ทนภาพบาดตา-บาดใจ อย่างน้ันไม่ได้

เอเปก คือ “ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก”  (Asia-

Pacific Economic Cooperation) มี ๒๐ ประเทศ ๑  เขตเศรษฐกิจ 

รวมเป็น ๒๑ เขตเศรษฐกิจเป็นสมาชิก

ออสเตรเลีย, บรูไน, แคนาดา, ชิลี, จีน, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, ญ่ีปุ่น, 

เกาหลีใต้, มาเลเซีย, เม็กซิโก, นิวซีแลนด์, ปาปัวนิวกินี,

เปรู, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไต้หวัน, เวียดนาม, รัสเซีย, สหรัฐอเมริกา 

และไทย

ในทัศนคตินักโทษหนีคุก......

การท่ีระดับผู้นำาโลกมากมาย เช่น สหรัฐฯ จีน รัสเซีย  จะมา

ร่วมประชุมในไทย มีนายกฯ ประยุทธ์เป็นเจ้าภาพ มันเป็นเรื่องท่ีดีต่อ

ภาพลักษณ์ของประเทศ ของกลุ่มอาเซียน ก็จริง

แต่สำาหรับคนริษยา คนชังชาติ มองว่า “มันเกินหน้า” เขาใน

ฐานะ เขาเคยเป็นเจ้าภาพจัดงานมาก่อนคร้ังหน่ึง เมื่อปี ๒๕๔๖

เหตุน้ัน ด้วยริษยาครอบงำา คนเล่้ียงหมา จึงสลัดคราบคนท่ีคลุม

ร่างให้เห็นสภาพจริงว่าคือ “หมาจ่าฝูง” นำาหน้าฝูงเห่า “ดิสเครดิต” นา

ยกฯ ในคลับเฮาส์ กระช้ันถ่ี

หมาไม่รู้จักคำาว่า “ละอาย” ฉันใด

หมาจ่าฝูงตัวน้ีก็ ฉันน้ัน!

คนเคยเป็นผู้นำา เขาจะมีสำานึกแห่งศักด์ิศรีผู้นำา การจะทำาอะไร 

เขาจะตระหนักเสมอว่า มันสะท้อนถึงเกียรติศักด์ิ-เกียรติภูมิประเทศ

ชาติของตนด้วย

ดังน้ัน ไม่ว่าในเรื่องใด ท้ังเพื่อตน-เพื่อผู้อื่น เขาจะทำาในส่ิงพึง

ทำา จะเว้นในส่ิงควรเว้น เพื่อศักด์ิศรีและประโยชน์รวมของประเทศ

ชาติเป็นหลักใหญ่

ไม่ใช่อย่างอดีตผู้นำาสถุลตัวหน่ึงทำาอย่างท่ีเห็นทุกวันน้ี  อ้าง

ประชาธิปไตย อ้างประชาชน 

แต่ทุกอย่างท่ีทำา เพื่อครอบครัวกู เพื่อวงศ์วานว่านเครือกู 

และเศษเดนท่ีเหลือจากพวกกู โยนให้หมาท่ีกูเล้ียงไว้ใต้ถุนฝูงหน่ึง!

สันดานแท้จริงมันเลวระยำาขนาดไหน ไม่ต้องดูอ่ืนไกล                      

ดูจากลูกน้องท่ีเคยภักดี ยอมขายให้ท้ังชีวิต เร่ร่อน-เซซังไปเป็นสก๊ัง 

อยู่ต่างแผ่นดิน

ตอนน้ี ตาสว่างกันแล้ว เห็นธาตุแท้หมาจ้ิงจอกเจ้าเล่ห์ใน

คราบคนรวยแล้วไม่โกง เมื่อหมดประโยชน์ท่ีจะใช้ ก็เข่ียท้ิง ปล่อย

อดอยาก ลำาบากซังเซ

เห็นม้ัยล่ะ.....

“คนท่ีเคยภักดี” แล้วถูกท้ิงขว้างในต่างแดน ต่างออกมา

สาวไส้ ถลกลาย-ถลกหนังไอ้หมาจ้ิงจอกเจ้าเล่ห์ จนแทบจำาแนกไม่

ออกว่าจ้ิงจอกหรือตะกวด?

ดูตัวอย่างอดีตผู้นำาท่ีแท้จริงคนอื่นๆ เขาบ้างซิ ว่ามีใครเขา

ประพฤติอย่างท่ีตัวเองทำาอยู่บ้าง

เช่นอดีตผู้นำาสหรัฐฯ แต่ละท่าน ตอนแข่งเลือกต้ัง เอาเป็น-

เอาตายกันไปข้าง แต่เมื่อรู้ผลแพ้-ชนะ ก็จบแค่น้ัน 

ไม่มีการออกมาจ้องเตะตัดขากัน ไม่มีการออกมาพูดจาให้ร้าย

กัน ดูอย่างทรัมป์กับโจ ไบเดนซิ 

เมื่อเป็นตาเดินของไบเดน ทรัมป์ก็สงบ รอเวลาถึงตาตัวเอง

ก่อน ค่อยเดิน

กระท่ังอดีตผู้นำาของเราเอง ล้วนมีสปิริต ยึดประโยชน์ชาติ

เป็นท่ีต้ัง เห็นได้จาก จอมพล ป., จอมพลถนอม, พลเอกชาติชาย, 

พลเอกสุจินดา

เมื่อตัวเอง “จบตาเดิน” ก็จบแค่น้ัน

ไม่ทำาใต้ดิน บนดิน ไม่ปลุกป่ัน ไม่ยุแยงตะแคงร่ัว ไม่รับแผน

นอกชาติเข้ามาล่มชาติ-ล้มสถาบัน น่ันคือ เกียรติและศักด์ิของ

นักการเมืองแท้จริง

แม้กระท่ัง “ท่านปรีดี พนมยงค์” เมื่อท่านแพ้เกมการเมือง

คณะราษฎรด้วยกัน ต้องล้ีภัยไปจบชีวิตต่างแดน

ด้วยบารมีท่าน ถ้าท่านจะทำา โอกาสมีมากกว่าไอ้หมาข้ีเร้ือน

พันเท่า แต่ท่านไม่ทำา

น่ันคือ “นักการเมือง” เพื่อชาติบ้านเมืองตัวจริง!

เห่าไปเถอะ ไอ้หมาข้ีเร้ือน........

ไม่ต่าง “หมาเย่ียวรด” ภูเขาทองหรอก!

  

ดูก่อน

ถ้าเสียงแตก ก็ถือโอกาสรวมกำาลังกับพวกแปรพักตร์ “คว่ำา

รัฐบาล” ไปเลย

แต่ถ้ารัฐบาลเสียงยังผนึกแน่น ก็รอไปก่อน เพราะยังมีผล

ประโยชน์ท่ีต้องทำาร่วมกันรออยู่ 

คือ “กฎหมายลูก” เก่ียวกับการเลือกต้ัง ๒ ฉบับ ท่ีจะต้องนำาเข้า

ผ่านความเห็นชอบของสภา ราวๆ เดือนกรกฎา

เมื่อกฎหมายลูกผ่าน ก็ยังมีลูกให้ฝ่ายค้านเล่นอีก ๒ ลูก คือลูก

ยื่นเปิดอภิปราย “ไม่ไว้วางใจรัฐบาล” 

และลูกย่ืนให้ตีความประเด็นการ “เร่ิมนับวาระการดำารง

ตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี ๘ ปี” ของนายกฯ อีก

นายกฯ ประยุทธ์น่ะ.....

ท่าน “ไข่ทองแดง” หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบ แต่ชัวร์ว่า “หมากัด

ไม่เข้า” แหงๆ 

ถ้ากัดเข้า ป่านน้ีเหวอะจากน่องถึงโคนขาไปนานแล้ว  เพราะ

เห็นถูกรุมงับต่อเนื่องมา ๖-๗ ปีแล้ว!

เรื่องล้มรัฐบาลน่ะ....

ในมุมมองผม “ฝ่ายค้าน” เห่าจนหงายท้องหลังกระแทกฝา “ถอด

ใจ” และทำาใจ “ไปเลือกต้ังต้นปี ๖๖” โน่นนานแล้ว 

แต่ด้วยสายพันธ์ุ “ไอ้แม้วกินข้ีหมา”

พฤติกรรมประจำาสายพันธ์ุคือ “หลุบหางเห่า” น่ันแหละ!

แต่สังเกตกันม่้ัย ระยะน้ี เจ้าของคอกหมาท่ีเล้ียงไว้ ๕๐ ตัว 

เปล่ียนสภาพจากคนเล้ียงหมาเป็น “หมาจ่าฝูง” ซะเองแล้ว

“ส

ชี้เผชิญโควิด!

ทำาครอบครัว

ผูกพันมากขึ้น

กรุงเทพฯ • เมื่อวันศุกร์ สวน

ดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

สำารวจความคิดเห็นของประชาชน

ทั่วประเทศ จำานวน  1,143 คน 

(สำารวจทางออนไลน์) ระหว่างวัน

ที่ 4-12  เมษายน 2565 พบว่า ใน

ยุคโควิด-19 คนไทยพูดคุยกับคนใน

ครอบครัวเป็นประจำาทุกวัน 63.25% 

รองลงมาคือ สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง 

18.37% เวลาที่มีปัญหาคนที่อยาก

พูดคุยด้วยมากที่สุดคือ สามี/ภรรยา 

32.31% รองลงมาคือ เพื่อน/แฟน  

21.51%

เรื่องที่มักจะพูดคุยคือเรื่อง

ทั่วไป สารทุกข์สุกดิบ  70.71% ใน

ช่วงโควิด-19 การพูดคุยกับคนใน

ครอบครัวทำาให้รู้สึกสบายใจมาก 

47.18% ทำาให้เกิดความห่วงใย

ผูกพันกันมากขึ้น 67.28% โดยมอง

ว่าการที่คนในครอบครัวไม่ค่อยได้

พูดคุยกันเป็นเพราะไม่มีเวลา เวลา

ไม่ตรงกัน 56.36% วิธีการที่จะทำาให้

คนในครอบครัวพูดคุยสื่อสารเข้าใจ

กันได้มากขึ้นคือ ต้องเปิดใจ รับฟัง

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 65.21% 

รองลงมาคือ ทำาบ้านให้เป็นพื้นที่

ปลอดภัยและสบายใจที่จะพูดคุย

กัน  56.27%

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ประธาน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา

วิชาภาษาและการสื่อสาร คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ระบุว่า พบว่าความสำาคัญของการ

สื่อสารของครอบครัวไทยในยุคโค

วิด-19 เน้นการสร้างความเข้าใจ

กันในครอบครัว  โดยในช่วงโควิด-

19 การสื่อสารของครอบครัวมีมาก

ขึ้น  เนื่องจากต้องอยู่บ้านมากขึ้น 

และเป็นการพูดคุยเรื่องสุขภาพ การ

เรียน การทำางาน ฯลฯ ช่วงเวลา

ส่วนใหญ่ที่พูดคุยกัน คือ ช่วงกิน

ข้าว ไปเที่ยวและทำากิจกรรมร่วม

กัน  อุปสรรคในการสื่อสาร ได้แก่ 

การใช้เทคโนโลยีมากเกินไป  ช่อง

ว่างระหว่างวัย ภาษา ความคิดและ

ทัศนคติ แนวทางแก้ปัญหาควรเริ่ม

จากการเรียนรู้คนในครอบครัว

“ผลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า 

โควิด-19 ทำาให้คนหันมาสนใจและ

ใส่ใจคนในครอบครัวมากขึ้น ด้วย

ความห่วงใยนี้จึงทำาให้การสื่อสาร

มีมากขึ้น จึงควรอาศัยช่วงเวลา

วิกฤตเช่นนี้ให้เป็นโอกาสด้วยการ

สื่อสารกัน เปิดใจรับฟังกัน เน้นการ

สื่อสารเชิงบวกทั้งคำาพูดและการ 

กระทำา จะช่วยทำาให้บ้านเป็นบ้านที่

ใครๆ ก็อยากอยู่อย่างแท้จริง” ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิริระบุ.

ตั้งเป้ากองทุนยุติธรรมลบคุกขังคนจน 
กรุงเทพฯ • เมื่อวันศุกร์ นาย

สมศักด์ิ เทพสุทิน รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าว

ถึงผลการดำาเนินงานกองทุน

ยุติธรรม ปี 2565 ว่า กองทุน

ยุติธรรมท่ีมีภารกิจช่วยเหลือ

ประชาชนท่ีไม่มีเงินประกันตัว 

และไม่มีเงินจ้างทนายความใน

การต่อสู้คดี เราได้ให้ความช่วย

เหลือประชาชน ต้ังแต่ 1 ต.ค.

64 - 31 มี.ค.65 ไปแล้วจำานวน  

2,457 ราย โดยประชาชนท่ี

เข้ารับบริการมีท้ังปรึกษาทาง

กฎหมาย และช่วยเหลือตาม

ภารกิจกองทุนยุติธรรม อาทิ  

ช่วยเหลือประชาชนในการ

ดำาเนินคดี 1,555 ราย แล้ว

เสร็จถึง 1,425 ราย การขอ

ปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือ 

จำาเลย 592 ราย แล้วเสร็จ

ไป 473 ราย การช่วยเหลือผู้

ถูกละเมิดฯ 32 ราย แล้วเสร็จ 

14 ราย และสนับสนุนการให้

ความรู้ทางกฎหมาย 80 ราย 

แล้วเสร็จถึง 66 ราย 

น ายสม ศัก ด์ิก ล่ า ว

ต่อว่า ในส่วนของงบประมาณ

ท่ีได้อนุมัติให้ความช่วยเหลือ

ประชาชน ได้เร่งดำาเนินการ

ตามภารกิจแล้ว อาทิ การช่วย

เหลือประชาชนในการดำาเนิน

คดี อนุมัติไปแล้ว 18 ล้าน

บาท จากท่ีต้ังงบประมาณไว้ 

45  ล้านบาท การขอปล่อย

ช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจำาเลย 

อนุมัติแล้ว 168 ล้านบาท จาก

ท่ีต้ังงบประมาณไว้ 130 ล้าน

บาท การช่วยเหลือผู้ได้รับผล 

กระทบจากการถูกละเมิดสิทธิ

มนุษยชน อนุมัติแล้ว 1.6 แสน

บาท จากท่ีต้ังงบไว้ 2 ล้านบาท 

และการให้ความรู้ทางกฎหมาย

แก่ประชาชน อนุมัติแล้ว 3.2 

ล้านบาท จากงบท่ีต้ังไว้ 20 

ล้านบาท โดยรวมทุกภารกิจ

ในกองทุนยุติธรรม อนุมัติแล้ว 

190 ล้านบาท  จากท่ีต้ังงบ

ประมาณไว้ 197 ล้านบาท 

“กองทุนยุติธรรม ผม

ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วย

งานท่ีเก่ียวข้องเร่งช่วยเหลือ

พ่ีน้องประชาชน ท่ีมีความ

เดือดร้อนจากการถูกดำาเนิน

คดี แล้วไม่มีความรู้ทางด้าน

กฎหมาย  รวมถึงไม่มีเงินจ้าง

ทนายความ เพราะท่ีผ่านมา

มักมีประชาชนเข้าใจผิดว่า ผู้มี

รายได้น้อยไม่สามารถหาทนาย

สู้คดีได้ หรือคำานิยามท่ีติดหูคุก

มีไว้ขังคนจน ดังน้ันกองทุน

ยุติธรรมจะเข้าไปช่วยเหลือ

ท้ังหมด ให้ประชาชนรู้สึกว่ามีท่ี

พ่ึงพิง ซ่ึงจากตัวเลขประชาชน

ท่ีเข้ารับบริการ ผมมองว่ายัง

น้อยอยู่ หลังสงกรานต์เรา

ต้องเร่งลงพ้ืนท่ีเพื่อหาคนท่ียัง

เดือดร้อนอยู่ให้ได้รับการช่วย

เหลือ และเข้าถึงสิทธิของตัว

เอง ดังน้ันจากน้ีเราต้องช่วยกัน

ทำางานแบบเชิงรุก ให้เร็วกว่า

ปัญหาท่ีประชาชนต้องพบเจอ 

และเราจะกลายเป็นหน่วย

งานท่ีประชาชนนึกถึงในลำาดับ

แรกๆ เมื่อเดือดเน้ือร้อนใจ โดย

ประชาชนท่ีเดือดร้อนสามารถ

ย่ืนคำาขอรับความช่วยเหลือ

ได้ท่ีอาคารกระทรวงยุติธรรม 

สำานักงานยุติธรรมจังหวัดท่ัว

ประเทศ หรือสายด่วน 1111 

กด 77” รมว.ยุติธรรมกล่าว. 

เจ้าหน้าท่ีชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด ตำารวจภูธร จ.ปัตตานี ได้รับบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติหน้าท่ีในอำาเภอ

สายบุรี ซ่ึงเกิดเหตุระเบิดในพ้ืนท่ีทำาให้ชาวบ้านเสียชีวิต 1 ราย 

เมือ่วนัศกุร์ นายธนกร 

วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานกันายกรฐัมนตร ี เปิดเผย

ว่า พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา  

นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม ตดิตามความคบืหน้า

การดำาเนนินโยบายให้ไทยเป็น

ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 

หรอื  Medical Hub ซึง่นายก

รฐัมนตรเีหน็ศกัยภาพและขดี

ความสามารถของประเทศ

เกี่ ยวกับมาตรการด ้ าน

สาธารณสขุ และการบรกิาร

ของไทยที่ ได้รับการยอมรับ

จากทั่วโลก รัฐบาลจึงได้วาง

นโยบายกำาหนดยุทธศาสตร์

การพฒันาประเทศไทยให้เป็น

ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 

หรือ Medical Hub ภายใน

ระยะ 10 ปี นบัตัง้แต่ปี 2559-

2568 เพือ่ยกระดบัมาตรฐาน

การดูแลสุขภาพในเชิงของ

การท่องเทีย่ว เพือ่เป็นโอกาส

ต่อยอดสู่การสร้างอาชีพให้

ประชาชน

นายธนกรกล่าวว่า โดย

ล่าสดุทีป่ระชมุคณะกรรมการ

อำ านวยการ เพื่ อพัฒนา

ประเทศไทยให้เป็นศนูย์กลาง

สุขภาพนานาชาติ (Medical 

Hub) ครัง้ที ่ 1/2565 เมือ่วนั

ที ่11 เมษายน 2565 ได้มมีติ

เห็นชอบแนวทางสนับสนุน

ให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลาง

ทางการแพทย์และสขุภาพ 5 

เรื่อง ได้แก่ 1.แนวทางการ 

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

สขุภาพอนัดามนั (Andaman 

Wellness Corridor: AWC) 

เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระหว่าง

การระบาดและหลังการ

ระบาดของโรคโควิด-19 ใน

กลุม่จงัหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั 

ได้แก่ ภเูกต็, กระบี,่ พงังา และ

ระนอง 2.แนวทางการพฒันา 

ต้นแบบ Wellness Industry 

ด้วยนวตักรรมสเีขยีว (Green 

Medicine) และเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ 3.แนวทางการ 

พฒันาการเป็นศนูย์กลางกญัชา

โลกในรูปแบบโลกเสมือนจริง 

4.การบริการรักษาพยาบาล 

เฉพาะทางขัน้สงู (World Class 

Super Center) ได้แก่ จดัตัง้                                                  

โรงพยาบาลเฉพาะทางขัน้สงู

เพือ่การรกัษาโรคมะเรง็ และ 

5.การให้ประเทศไทยเป็นศนูย์  

กลางการเรียนการสอนทาง 

การแพทย์ โดยการเพิม่กำาลงั

การผลติแพทย์รองรบันโยบาย 

Medical Hub ทั้งหลักสูตร

แพทยศาสตร์นานาชาต ิและ

หลักสูตรการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลอืก

นายธนกรกล่าวว ่า                                                   

นายกรัฐมนตรีเล็งเห็นถึง

ความสำาคัญของการเตรียม                                            

พร ้อมเพื่ อพัฒนาระบบ

สาธารณสุข ต่อยอดรองรับ

การพัฒนาสร ้ างโอกาส

ทางการแข่งขัน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเมื่อโลกกำาลังเผชิญ

กับความท้าทายจากการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  

สังคม และระบบสาธารณสุข

ของทุกประเทศ 

“โดยนายกรัฐมนตรี

จึงใช้ โอกาสนี้กำาชับให้ทุก

หน่วยงานเร่งดำาเนินการ 

และติดตามความก้าวหน้า

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง

ที่กำาหนด มุ ่งสู ่การเป ็น

ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ  

Medical Hub ได้อย ่าง

สมบูรณ์แบบ รองรับการ

ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในช่วง

หลังโควิด-19 ซึ่งจะสามารถ

สร้างเม็ดเงิน สร้างรายได้

ให ้อุตสาหกรรมการท่อง

เที่ยว รวมถึงการแพทย์ของ

ประเทศ สร้างความสามารถ

ในการแข่งขันให้ประเทศใน

ภูมิภาคได้อีกด้วย” นายธน

กรระบุ 

วนัเดยีวกนั นายธนกร

กล่าวด้วยว่า พล.อ.ประยทุธ์  

ติดตามความคืบหน้ามาตร 

การลดภาระค่าครองชพีและ                                      

ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิจากผลกระทบ

ของโรคโควิด-19 ของรัฐใน

รอบปี 2565 โดย 1.โครงการ 

คนละครึง่ ระยะที ่ 4 มผีู้ใช้

สทิธสิะสม 26.27 ล้านคน ยอด

ใช้จ่ายสะสม 60,149.62 ล้าน

บาท แบ่งเป็นส่วนทีป่ระชาชน

จ่ายสะสม 30,621.00 ล้าน

บาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 

29,528.62 ล้านบาท 2.โครง 

การเพิม่กำาลงัซือ้ให้แก่ผูม้บีตัร 

สวสัดกิารแห่งรฐั ระยะที ่4 มี

ผู้ใช้สทิธสิะสม  13.37 ล้านคน 

ยอดใช้จ่ายสะสม 7,625.46 

ล้านบาท และ 3.โครงการเพิม่                                                 

กำาลังซื้อให้แก่ผู ้ที่ต้องการ

ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 

ระยะที่ 2 มีผู้ ใช้สิทธิสะสม 

1.30 ล้านคน ยอดใช้จ่าย

สะสม 666.08 ล้านบาท

“นายกรั ฐมนตรี มี

ความยินดีที่ผู ้ประกอบการ

ร้านค้า ร้านอาหาร เครื่อง

ดื่ม รวมถึงภาคบริการ การ

ท่องเที่ยว ได้รับผลดีจาก

ช่วงวันหยุดยาวเทศกาล

สงกรานต์ ประชาชนออกมา

จับจ่ายใช้สอย รักษาระดับ

การบริโภคภายในประเทศ 

ซึ่งถือเป ็นโอกาสที่ดีของ

ประเทศไทยในช่วงเวลานี้ 

ซึ่งประชาชนสามารถใช้จ่าย

โครงการคนละครึ่ง เฟส 4 

ได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 

2565” โฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรีกล่าว.

ท�าเนียบรัฐบาล • บิ๊กตู่ฟุ้งเดินหน้าผลักดันไทย ตามแนว

ยุทธศาสตร์ ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ พร้อมปู

ทางสู่การพัฒนาเป็นศูนย์กลางกัญชาโลก หวังโกยเม็ดเงิน

เข้าประเทศฟื้นเศรษฐกิจ



เร� องท่ีเกิดข้ึนกับเงินรูเบิลรัสเซีย
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4 บทความ

ไมตองเขิน

ยามพรรคเพ� อไทยมีงานกิจกรรม เปนตองเรียกหา 

โอปอ-นายอนุสรณ เอี่ยมสะอาด รองเลขานุการคณะ

กรรมการยุทธศาสตรและทิศทางการเมือง พรรคเพ� อ

ไทย ใหมาทําหนาที่พิธีกร ผูดําเนินรายการ เน� องจาก

เต็มไปดวยลูกเลนแพรวพราว ลูกลอลูกชน ลีลาปราศรัย

หยอกเอิน หยอกลอ มุกสนุกสนานเพียบ ทําเอาสมาชิก

เพ� อไทย แฟนคลับหลายคนชอบใจ

ไมเทานั้น หากมีประเด็น

การเมือง เจาตัวมักแสดงความเห็น

ทั้งผานบทสัมภาษณ หรือโพสตขอ

ความลงเฟซบุกสวนตัวเพ� อเรียก

รอยยิ้ม ไมนานมานี้ เพิ่งเอาภาพ

เจาหนาที่ ทยอยเก็บปาย บิ๊กปอม-

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ หัวหนา

พรรคพลังประชารัฐ ใบหนาเปอน

ยิ้ม ยกมือไหว ที่ทํามาเพ� อสวัสดีป

ใหมชวงสงกรานตออกไป โดยโอปอระบุวา ‘อยากเปน

นายกฯ ก็บอกตรงๆ ไมตองเขิน ขึ้นปายไมขออนุญาต 

เดือดรอนเจาหนาที่ตองไปรื้อถอน’

ไดทีหยิกแกมหยอก บิ๊กปอม-พล.อ.ประวิตร ที่ถือ

เปนหนึ่งในนักการเมืองขวัญใจ ที่มักมีเร� องราว มุมน�า

รักๆ ใหอนุสรณนํามาหยอกเอินไดเปนประจํา (อิอิ)    

ทําหนาที่ใหดีที่สุด

เหตุช็อกวงการการเมืองรับสงกรานต ผูเสียหาย

หญิงหลายรายขอความชวยเหลือจาก “ษิทรา เบี้ย

บังเกิด” ทนายความ เหตุ “ปริญญ พานิชภักดิ์” รอง

หัวหนาพรรคประชาธิปตยและผูอํานวยการการเลือก

ตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

ลวงละเมิดทางเพศ แน�นอน เจา

ตัวลาออกทุกตําแหน�งในพรรค 

ทวาไดทิ้งความเสียหายนี้ ไวอยาง

มาก โดยเฉพาะกับการเลือกตั้ง

ผูวาฯ กทม.

ในมุมผูสมัครของประชา

ธิปตย “ดร.เอ สุชัชวีร” เบอร 4 

กลาววา “ไมสงผลกระทบ เพราะ

เปนเร� องเฉพาะบุคคล สวนผมตองทําหนาที่ใหดีที่สุด 

และเปนหนาที่ของพรรคตองพิจารณาคัดเลือกผูทําหนาที ่

ผอ.การเลือกตั้งคนใหมตอไป สวนการกลาวหาครั้งนี้จะ

เปนเกมการเมืองรวมดวยหรือไมนั้น ผมก็ไมกลาตอบ”  

นี่อาจจะเปนเพียงแคหมากแรก หุหุ

ประธานผาปา

เปนสาวสวยสายบุญอีกคน สําหรับ “รองกวาง” 

ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี ที่ปกติเจาตัวชอบทําบุญและทํากิจกรรมชวย

เหลือสังคมในดานตางๆ เปนประจํา โดยเฉพาะที่บาน

เกิดศรีสะเกษ สาวกวางไมเคยวางเวน พรอมชวยเหลือ

ชาวบานทุกงาน 

และลาสุด “เจกวาง” สายบุญไมพลาด ไดรับ

เชิญใหไปเปนประธานในพิธีเททองหลอองคพระพุทธ

รัตนมณีศรีโพธิญาณ หรือ “หลวงพอบุญสัมพันธ” ที่

วัดปาคําตากลา ตําบลโพธิ์ อําเภอโนนคูณ จังหวัด

ศรีสะเกษ เม� อสัปดาหที่ผานมา 

งานนี้ชาวศรีษะเกษไดขึ้น

ปายไวนิลขนาดใหญมหึมาเปนรูป

รองกวาง ประธานในพิธี พรอม

ขอความเชิญชวนประชาชนรวม

บุญหลอองคพระพุทธรัตนมณีศรี

โพธิญาณ แบบวาปายใหญสม

ฐานะเจกวางแหงเมืองศรีสะเกษ 

มากๆ ซึ่งเจ้าตัวเมื่อเห็นป้ายที่มี

ภาพของตัวเองโดดเดนสะดุดตา ก็นํามาแชร 

พรอมเขียนแคปชันชวนอมยิ้มดวยวา “ความจริง

แลว ฉันคือประธาน..ผาปา” กอนเชิญชวนทุกคนรวม

อนุโมทนาบุญในครั้งนี้ดวย

แหม..เวลาทํางานที่ทําเนียบรัฐบาลทุกคนอาจจะ

เรียกทานรองๆ แตถาอยูศรีสะเกษละก็ ตองเรียกทาน

ประธาน (ผาปา) นะจะ อิอิ.

อนุสรณ 

เอี่ยมสะอาด

สุชัชวีร

สุวรรณสวัสดิ์

ไตรศุลี 

ไตรสรณกุล

นปจจุบันทุกประเทศลวนมีเงินตราของตนเอง ที่พิมพในรูป

ธนบัตร ธนบัตรเปนเงินที่มีกฎหมายรองรับ ที่เรียกวา Fiat 

Money มันไมมีคาในตัวมันเอง แตอาศัยอํานาจรัฐเปนตัว

กําหนดใหมันใชเปนเงินได ทําใหเกิดกําลังการซื้อ เพราะกฎหมาย

บังคับให “ธนบัตรเปนเงินที่ใชชําระหนี้ ไดตามกฎหมาย” ซึ่งก็คือ

ใชเปนเงินได รัฐก็รับชําระภาษี คาธรรมเนียม ฯลฯ เปนเงินตรา

ที่ตัวเองสรางขึ้นมา แตกฎหมายนี้บังคับอยูภายในประเทศเทานั้น 

แมกระทั่งเงินที่เปนเงินสากลก็ไมมีอํานาจบังคับใชในประเทศอ� น 

ธนบัตรคือสิ่งสมมุติ หมดยุคที่ประชาชนจะเอาใบธนบัตรมูลคา 

1 บาท ไปแลกเปนเหรียญเงินหนัก 1 บาทไดที่กระทรวงการคลัง

เหมือนสมัยออกธนบัตรครั้งแรกมานานแลว ทุกประเทศเหมือนกัน

หมด ที่วามีทุนสํารองเปนทองคําหรือเงินตราตางประเทศนั้นก็ไม

ไดมีไวใหประชาชนแลก และก็มีจํานวนนอยเม� อเทียบกับธนบัตร

ที่หมุนเวียนในตลาด เปนการสรางความน�าเช� อถือ โดยเฉพาะ

ระหวางประเทศมากกวา สวนอัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินสอง

สกุลของสองประเทศก็กําหนดขึ้นจากการเปรียบเทียบกําลังการซื้อ

ของเงินตราระหวาง 2 ประเทศนั้น อัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง

ได นอกจากเกิดจากกําลังการซื้อที่เปลี่ยนแปลงแลว ยังเปนเพราะ

วาเงินตรากลายเปนสินคาชนิดหนึ่งที่คาขายได เก็งกําไรได ปน

ราคาได แตสุดทายทุกอยางก็ตองอาศัยการเปลี่ยนแปลงของกําลัง

การซื้อเปนหลัก นี่คือกฎของความเปนจริง

เม� อรัสเซียบุกยูเครนและถูกสหรัฐและประเทศพันธมิตรฝาย

ตะวันตกแซงกชัน ขอที่สําคัญคือตัดการคาขายและตัดรัสเซียออก

จาก ระบบชําระเงิน SWIFT ทําใหคาเงินรูเบิลรวงลงอยางแรง ตอง

เขาใจวา ประเทศที่แซงกชันรัสเซียมีเพียงสหรัฐ กลุมประเทศยุโรป 

กลุมประเทศเชื้อสายอังกฤษ คือ แคนนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 

และประเทศสมุนทางเอเชีย  คือญี่ปุน เกาหลีใต และสิงคโปร รวม

ราว 40 กวาประเทศเทานั้น ยังมีอีก 100 กวาประเทศในโลกที่ไม

ไดรวมการแซงกชัน โดยเฉพาะคือประเทศใหญเชน จีน อินเดีย 

บราซิล อัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลงก็คือรูเบิลตอดอลลารหรือเงินยูโร

เทานั้น เช� อวาในสวนของจีนที่เอาเงินหยวนแลกรูเบิลนั้นคงไมได

บาตาม เพราะถาทําแบบนั้นรัสเซียก็ตองปรับขึ้นราคาสินคาสงออก

ตามสวน เชนคาแกสธรรมชาติที่ขายใหจีน ก็จะไมเปนประโยชน

อะไรตอทั้งสองฝาย เช� อวาอินเดียก็น�าจะเปนแบบเดียวกัน แต

เน� องดวยเงินดอลลารและเงินยูโรเปนเงินสากลหลัก เลยทําใหดู

เหมือนรูเบิลดอยคาไปเลยทั่วโลก ความจริงแลวเม� อรูเบิลแลกกับ

เงินดอลลารหรือเงินยูโรไมได ถาเปนการตัดขาดความสัมพันธ

โดยสิ้นเชิง มันก็ไมควรมีการคงอยูของอัตราแลกเปลี่ยนอีกดวยซ้ํา 

เพราะเงินตราทั้งสองฝายจะกลายเปนเศษกระดาษไปเลยสําหรับ

อีกฝายหนึ่ง แตที่ยังมีอัตราแลกเปลี่ยนของเงินรูเบิลอยู ก็เพราะ

รูเบิลยังใชไดในหลายที่ นี่เปนชองโหวของการแซงกชัน มีผูเสนอ

วา รัสเซียยังอาจขายแกสธรรมชาติเปนยูโรตอไป แตใหประเทศ

ผูซื้อจายมาเปนเงินสด จะไดไมตองผาน SWIFT จะไดไมถูกอายัด 

เช� อวารัสเซียก็มีทางใชเงินยูโรเหลานี้ ไดอยางไรกังวล ที่สําคัญอีก

ประการหนึ่งคือเงินรูเบิลยังเปนเงินตามกฎหมายในประเทศรัสเซีย 

ไมไดเส� อมคา

ที่ สหรัฐทําการแซงกชันรัสเซีย แทจริงแลวก็คือตองการ

ใหระบบการเงินรัสเซียเกิดความปนปวน เปนอัมพาต เกิดความ

วุนวายในประเทศ ประชาชนเดือดรอน จนถึงขั้นลมครืนของ

พียงเจ็ดวันหลังจากชาวบานรวมกันสรางฝายแกนดิน

ซีเมนต ปรากฏวา “น้ําคืนดิน ผีเสื้อคืนถิ่น” เหมือนอัศจรรย

ของธรรมชาติ แตแทจริงคือ ความเปนไปตามธรรมชาติของ

ระบบนิเวศ ดิน น้ํา ปา นําความปติมาสูชาวบานใน ต.เชียงมวน

เม� อบาย 7 เม.ย.65 ณ บานปน ต.เชียงมวน อ.เชียงมวน 

จ.พะเยา คณะกรรมาธิการการแกปญหาความยากจนและลด

ความเหล� อมล้ํา วุฒิสภา มี นายสังศิต พิริยะรังสรรค เปน

ประธาน มี ส.ว.ขวัญชาติ วงศศุภรานันต ผูเขียนและคณะได

ลงพื้นที่ดูงาน และติดตามการบริหารจัดการแหลงน้ําขนาดเล็ก 

โดยมี นายสุเมธี คําลือ นายกเทศมนตรีเชียงมวน, นายชุติเดช 

มีจันทร รอง ผวจ.พะเยา ลงพื้นที่ดวยกัน 

ที่ฝายแกนดินซีเมนตที่เพิ่งสรางเสร็จเม� อเดือนกุมภาพันธ  

2565 ตัวฝายยาว 8 เมตร หนาฝายและหลังฝายอีกดานละ 

4 เมตร สันฝายสูงจากพื้นดิน 2 เมตร ดานขางทั้งสองของฝาย

ทําเหมือนใบหู 2 ขาง ฝงดินอยูขางละ 4 เมตร มีแกนดินซึ่ง

ประกอบดวยดินกับปูน สัดสวน 20:1 ฝงลึกลงไปใตดิน 4 เมตร 

เปนนวัตกรรม “ฝายแกนดินซีเมนต”  ที่กําลังทาทายปญหาการ

บริหารจัดการแหลงน้ําขนาดเล็กอยางมีนัยสําคัญ 

เม� อคณะไปถึง น�าสังเกตวาบริเวณพื้นดินในรองเหนือฝาย 

มีผีเสื้อไมต่ํากวา 20 ตัว บินวอนไปมาตรงบริเวณนั้น เปน

ปรากฏการณที่ไมเคยเกิดมากอนในรอบ 20 ปที่ผานมา  เน� องจาก

ปญหาไฟปาและภัยแลง 

คุณสุเมธี คําลือ นายกเทศมนตรีเชียงมวน บอกวา  “วัน

นี้คณะใหญมากันมากกวา 40 คน ผีเสื้อจึงพากันบินหนีไปจาก

ตรงนั้น กอนหนานั้นผมไปกัน 2-3 คน จะมีผีเสื้อนับพันตัวบิน

มาเกาะผิวดิน ความชื้นจากน้ําใตดิน ที่ยกระดับขึ้นมาจนหนา

ดินชื้นน้ํา ดึงดูดใหมวลหมูผีเสื้อบินมารับความชุมชื้น นอกจาก

ผีเสื้อแลว ควายที่ชาวบานเลี้ยงอยูตามธรรมชาติหลายตัวก็มา

เลนมาเลียดินชื้นนั้นดวย”

นี่คืออุบัติทางธรรมชาติ ที่ปรากฏใหเห็นชัดๆ วา “น้ําคืน

ดิน ผีเสื้อคืนถิ่น”

ในความเปนจริง นับแตป 2563 ต.เชียงมวนประสบปญหา

ภัยแลงและไฟปารุนแรงมาก ปริมาณฝนตกลดลง ทําใหน้ําผิว

ดินลดนอยลงไป ชวงฤดูฝนน้ําทวมแตแลวก็แหงแลงไปโดยเร็ว

ฝายแกนดินซีเมนตที่ลําหวยเพ็ง (หวยจําไฮ) แหงนี้ ใช

เวลาสราง 2 วันเสร็จ (21-22 ก.พ.65) สรางดวยเหง� อแรงชาว

บาน โดยระดมเงินกันเอง รวมแลวมูลคาฝายตัวนี้ 25,000 บาท

คําถามคือ ความชุมชื้นของน้ําที่เกิดขึ้นมาจากอะไร ทั้งๆ ที่

ยังไมมีฝนตกมาเติม

คุณสุเมธี คําลือ อธิบายวา

“พื้นที่ตรงนี้เปนปาตนน้ํา น้ําจะไหลจากที่สูงลงสูที่ต่ํา บนผิว

ดินตามลําหวยที่หนาดินแหงแลงนั้น ที่จริงใตดินมีน้ําลอดผานใน

แนวเดียวกันกับลําหวยเรียกวาน้ําใตดิน เม� อเราตองการน้ําใตดิน

มาใชก็ตองหาทางใหน้ําใตดินยกระดับขึ้นมาอยูเหนือดิน

ฝายที่เคยทํามาแลว เชนฝายแมว ใชไมไผ ใชกระสอบทราย 

ขนาบดวยตนไม เม� อสรางเสร็จ พอน้ํามา น้ํามันหาทางลัดเลาะลอด

ผานไปได และอยูไดไมนาน เพียง 2-3 ป ฝายก็พังไป เก็บน้ําไมอยู 

สภาพจึงเปนความแหงแลงซ้ําซาก

แตฝายแกนดินซีเมนตที่เราสรางนี้ เปนการพัฒนาจากฝาย

แมวและฝายมีชีวิต ดวยการเพิ่มแกนดินซีเมนตขึ้นมาเปนผนัง

ดินดานกั้นน้ําใตดินที่เราสรางขึ้น แลวยังแผออกทั้งสองขาง ขาง

ละ 4 เมตร น้ําเหนือฝายที่ ไหลมา จะไปตอก็ปะทะกับตัวฝาย จะ

มุดลอดใตตัวฝาย ก็เจอปราการผนังแกนดินกั้นน้ํา จะไหลลอดออก

ทางดานขางก็ยังมีหูฝายทั้ง 2 ขาง กางกั้นไวอีก น้ําใตดินที่มีอยู จึง

ยกตัวขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

นี่คือคําตอบวา ดินชุมชื้นขึ้นมา เพราะน้ําใตดินนั่นเอง”

เทศบาลเชียงมวนขณะนี้ ไดระดมทุนจากชาวบานสรางฝาย

ไปแลว 6 ตัว ทั้ง หวยเพ็ง ตอนเหนือและ หวยจะฮาง ตอนใต 

ตามแผนจะสรางฝายแกนดินซีเมนตขนาดเล็กและขนาดใหญขึ้น

ตามความกวาง-แคบของลําหวยรวม 32 ตัว โดยเสนอโครงการงบ

ประมาณจากภาครัฐ

ที่ลําหวยตรงหนาฝายทั้ง 6 แหง ในเวลานี้ น้ําใตดินยกระดับ

ขึ้นมาแลว รอฝนนําน้ํามาเติมลําหวย ก็จะมีน้ําเออลนลําหวยแผ

กระจายไปยังผืนดินทั้งสองฝง น้ํามามากเทาไร ก็กระจายความ

ชุมชื้นไปไดกวางขวาง เอื้ออํานวยตอปาไผ สวนลําไย ไรขาวโพด 

และพืชพันธุนานาชนิดของเกษตรกรเชียงมวนทั้งหมด

นี่คือฝายแกนดินซีเมนต ณ ตําบลเชียงมวน ที่แสดง

คุณูปการรูปธรรมขึ้นมาแลว ในการเดินทางลงพื้นที่ของ กมธ. เม� อ 

5-8 เม.ย.65 ยังไดไปติดตามการสรางฝายแกนดินซีเมนต 2 แหง

ที่ จ.แพร โดย คุณอนุวัช วงศวรรณ นายก อบจ.แพร เปนกําลัง

หลัก มี คุณสมหวัง  พวงบางโพ ผวจ.แพร รวมมืออยางแข็งขัน

ฝายแรกที่ ลําน้ําแมหลาย บานบุญเจริญ หมู 1 ต.แมหลาย 

อ.เมือง สันฝายยาว 60 เมตร สรางเสร็จภายใน 17 วัน ใชงบ

การสราง 5.4  แสนบาท

ฝายตัวที่สอง สรางบริเวณ บานน้ําโคง ต.ปาแมต อ.เมือง 

ตรง ใกลแมน้ํายม สันฝายกวาง 12 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 

92 เมตร สรางโดย อบจ. ดวยงบประมาณ 8.5 ลานบาท นับ

วาประหยัดเงินไดมหาศาลถาเทียบกับเข� อนของภาครัฐในขนาด

เดียวกันนี้ จะตองใชงบประมาณถึง 400 ลานบาท

คณะเดินทางยังไดไปดูงานฝายแกนดินซีเมนต ที่ อ.นานอย 

และที่ ต.น้ําเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น�าน

ฝายทั้งหมดใชรูปแบบแกนดินซีเมนต ซึ่งเปนนวัตกรรมที่

มี คุณภัทรพล ณ หนองคาย, คุณสุภัทรดิศ ราชธา วิศวกรอิสระ 

อ.ประดิษฐ เพชรแสนอนันต ภาคประชาสังคม จ.น�าน เปน 3 จอมยุทธ 

ที่รวมกันนําการสรางฝายรูปแบบนี้ใหเกิดขึ้น ซึ่งมีทั้งที่ จ.ขอนแกน 

จ.ชัยภูมิ จ.นครสวรรค และกําลังขยายผลสูพื้นที่อ� นๆ ตอไป

น้ําฝนจากฟาปละ 8 แสนลาน ลบ.ม. ระบบชลประทาน

สามารถเก็บน้ําไวใชไดเพียง 1 ใน 10 เทานั้น คือเก็บไดเพียง 

8 หม� นลาน ลบ.ม. อีก 7 แสนลาน ลบ.ม. ถูกปลอยทิ้งลงทะเล 

พื้นที่การเกษตรของไทย 130 ลานไร มีเพียง 30 ลานไร 

ที่มีน้ําใชตลอดป อีก 100 ลานไร อยูนอกเขตชลประทาน ที่รอ

ความเมตตาจากเทวดา

ฝายแกนดินซีเมนตเปนนวัตกรรมหน�วงน้ําที่ประหยัด สราง

เสร็จไดเร็ว มีประสิทธิภาพหน�วงน้ําไดตลอดทั้งป มีความคงทน

ยาวนาน เปนโครงสรางขนาดเล็ก ไมตองทํา EHIA แตสามารถ

ใหผลทันตาเห็น

อีกไมนานเกินรอ ฝายแกนดินซีเมนตที่ทําใหหวยซึ่งเปน

เพียงทางน้ําไหลผาน มีน้ําเจิ่งนองแผกระจายความชุมชื้นไปทั่ว

สองฟากฝง ขณะนี้ น้ําคืนดิน ผีเสื้อคืนถิ่น ใหเห็นเปนประจักษ

แลว ตอไปจะมีกบเขียดสงเสียงระงมไพร มีจิ้งหรีดรองเรไรกอง

ปา จะพลิกวิถีชีวิตเกษตรกรใหทําการเกษตรไดตลอดป และไม

ตองทําโครงการปลูกปาใหยุงยากอีกตอไป เพราะเม� อดินมีน้ํา

แลว ปาจะเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติ สรรพชีวิตทั้งมวล ทั้งคน 

พืช สัตว  จะพลิกชีวิตขึ้นมาใหม ดังพระราชดํารัสของลนเกลาฯ 

รัชกาลที่ 9  ที่วา “น้ําคือชีวิต”.

แตเดิมมีช� อเรียกวา ประเพณีกอพระทรายน้ําไหล คือ 

เปนวันทําบุญขึ้นปใหมที่นิยมปฏิบัติตอๆ กันมาในภาคตะวัน

ออก และเขตภาคกลางบางจังหวัด โดยจะกําหนดหลังวัน

สงกรานตประมาณ 5-6 วัน ชาวบานจะนิยมกอพระเจดีย

ทรายถวายเปนพุทธบูชา การกอเจดียทรายก็คือการขนทราย 

หาบทรายมากองสูงแลวรดน้ําเอาไมปนกลึงเปนรูปทรงเจดีย 

ปกธงทิวตางๆ ตกแตงกันอยางวิจิตรบรรจง เพ� อกอใหครบ 

84,000 กอง เทาจํานวนพระธรรมขันธ.

วันไหล

รัฐบาล อายัดบัญชีเงินฝากเพ� อใหรัสเซียชําระหนี้เงินกูตางประเทศ

ไมได กลายเปนประเทศหมดความน�าเช� อถือ

รูเบิลไมไดไรคา แมระหวางประเทศ เพราะกําลังซื้อยังหนุน

อยูตามเดิม มีโภคภัณฑตางๆ เชนแกสธรรมชาติ น้ํามัน ธัญญาหาร ฯลฯ 

ใหซื้อได แมภายในประเทศรัสเซียก็ไมไดเกิดภาวะเงินเฟอ การ

ปนปวนที่เกิดตอนแรกที่ผูคน โดยเฉพาะพวกชาวตางประเทศต� น

ตระหนกพากันเอาเงินรูเบิลไปแลกเงินดอลลารหรือยูโรนั้น รัฐบาล

ก็ออกประกาศหามแลกเพ� อหยุดความวุนวาย และยังเปดทางให

แลกเปนเงินหยวนที่เปนเงินตระกูลแข็งได เพ� อใหคนหายตกใจ    

มันเป็นเรื่องตลกอย่างไม่น่าเชื่อ ที่สหรัฐและยุโรปแซงก์ชัน

รัสเซียตัดการคาขายทุกอยาง แตยกเวนแกสธรรมชาติ ที่ตัวเอง

ตองการ ยิ่งตลกเขาไปอีกคือตนเองอายัดทรัพยสิน บัญชีเงินฝากเงิน

ตราตางประเทศของรัสเซีย แตตองการซื้อแกสจากรัสเซียดวยเงิน

ดอลลารและยูโรตอไป จายเงินเขาบัญชีตามเดิมเพ� อใหถูกอายัดเพิ่มอีก       

สหรัฐคิดวาตนเองฉลาด เช� อมั่นวาการแซงกชันทางเศรษฐกิจ

จะทําใหรัสเซียตองย่ําแย ดั่งที่ Biden พูดอยางมั่นใจกับคนอเมริกา

ในที่ประชุมหาเสียงที่จัดขึ้น แตทุกอยางผิดคาด รัสเซียก็ฉลาดไม

แพกัน มีมาตรการออกมาตอบโตทันทีในทุกเร� อง เม� อมองเห็นวา

ยุโรปขาดแกสธรรมชาติของรัสเซียไมได ก็เลยประกาศเสียดื้อๆ วา 

สําหรับพวกประเทศที่ไมเปนมิตรกับรัสเซีย ก็คือพวกรวมแซงกชัน ตอ

ไปจะซื้อแกสตองจายเปนรูเบิล เหตุผลงายๆ ก็คือขายเปนดอลลาร

หรือยูโรแลวถูกอายัด ขายไปก็ไมไดเงิน เหมือนใหใชฟรี แน�นอน

มาตรการนี้ฝายยุโรปผูซื้อตองโวยวายคัดคาน อางวาสัญญากันไว

วาจะรับเงินยูโร เปนเร� องไมรักษาสปริตของพันธสัญญา ทั้งๆ ที่

เปนสิ่งที่ถูกสหรัฐและพวกยุโรปทําลายหมดไปนานแลวจากการ

กระทําในทุกเร� องที่บาอํานาจ ภายใตการครอบงําของสหรัฐ โลกใน

ขณะนี้ตองพูดกันดวยกําลังเทานั้น     

ไพใบนี้รัสเซียตีออกไปแลวไมมีทางจะถอนกลับ เพราะนั่นคือ

หมากเด็ดที่จะกําราบพวกประเทศยุโรป ทําใหเกิดความวุนวาย แตก

ความสามัคคีรวมตัวกันไมติด ถายังจะซื้อขายแกสดวยดอลลารหรือ

ยูโรตอไป ก็ตอง 1) ประกาศยกเลิกการแซงกชันไปเลย จะไดซื้อขาย

ตามแบบเดิม 2) ขายสินคาใหรัสเซียเพ� อจะไดมีเงินรูเบิลมาซื้อแกส 

3) เอาทองคําไปแลกเงินรูเบิลตามที่รัสเซียกําหนดไวที่ 5,000 รูเบิล/กรัม 

4) เอาดอลลารหรือยูโรไปแลกเงินรูเบิลจากประเทศที่สาม ซึ่งไมวา

จะโดยวิธีไหน แผนการแซงกชันของฝายตะวันตกก็เทากับลมเหลว

ทั้งนั้น แมยังไมทันไดบังคับใช พวกนักคาเงินก็ไวพอที่จะยกระดับ

ราคาเงินรูเบิลขึ้นสูงกลับไปที่เดิมแลว อัตราแลกเปลี่ยนยอมหนีไม

พนกฎที่ตองแสดงการเปรียบเทียบกําลังการซื้อที่แทจริง

ขาวทางส� อตะวันตกทุกวันนี้ยังไมวายที่จะปนขาววา พวก

ประเทศยุโรปไมตกลงตามความตองการของรัสเซีย รัสเซียไมกลา

ทําอะไร เพราะกลัวขาดรายได ทุกวันนี้ก็ยังตองสงแกสมาตามปกติ 

มันคือเร� องโฆษณาชวนเช� อ ที่แกสยังสงตามปกติ ฝายรัสเซียบอกวา

เปนไปตามสัญญาเดิมที่ยังไมครบกําหนดเทานั้น และที่รับเปนยูโร

ก็เปนคาแกสคางชําระ คงยากที่จะหวังใหรัสเซียยอมเปนฝายเสีย

หายเพียงฝายเดียว แถมรัสเซียยังบอกอีกวา จะไมเฉพาะเร� องแกส

ธรรมชาติเทานั้นที่ตองชําระเปนเงินรูเบิล ตอไปยังมี น้ํามันดิบ ปุย

โปแตสเซียม ขาวสาลีอีก ที่ลวนเปนสิ่งขาดแคลนของประเทศยุโรป

การผันผวนของคาเงินรูเบิลรัสเซียในชวงที่ผานมาจึงไมมี

อะไรที่ตองสงสัย มันเปนปรากฏการณชั่วคราว คาของเงินยอม

เปนไปตามกฎของกําลังการซื้อ และอัตราแลกเปลี่ยนก็ตองเปนไป

ตามการเปรียบเทียบของกําลังการซื้อ การจงใจบิดเบือนของสหรัฐ

ไมอาจเปลี่ยนแปลงกฎเหลานี้ ได

ทั่วโลกขณะนี้กําลังมีการเคล� อนไหวการขจัดเงินดอลลาร

สหรัฐ (De-dollarization) ที่มีจีนเปนผูนํา เพราะจีนเห็นวาสหรัฐ

เอาเงินดอลลารที่มีฐานะเปนเงินสากล มาใช ในทางที่ผิด เอา

เปรียบชาวโลก และใชดอลลารเปนอาวุธทํารายประเทศอ� น เปน

เร� องที่ ไมเปนธรรม จีนเริ่มทํามาแลวหลายป แมประเทศอ� นจะ

เห็นดวยและใหความรวมมือ แตดอลลารเปนเงินสากลมานาน    

ทุกประเทศใชจนเคยชิน จึงยากที่จะขจัดหรือลดระดับอิทธิพล

ดอลลารในฐานะเงินสากลไดทันที หลายฝายเห็นวาอาจยังตอง

ใชเวลาอีกหลายปกวาจะเห็นผลไดชัดเจน

ความจริงทุกวันนี้ดอลลาร ไมไดมีคาตามที่ปรากฏมานาน

แลว ถาวาตามกฎที่วาคาของเงินขึ้นอยูกับกําลังการซื้อ สหรัฐใช

จายเกินตัวจากการทําสงครามและการบาบริโภคของคนอเมริกา 

ขาดดุลการคามาตลอดหลายป เปนหนี้ทั่วโลกทั้งพันธบัตรเงินกู 

และในรูปแบบเงินสํารองดอลลารที่ประเทศทั่วโลกถูกบังคับใหถือ

ไว สหรัฐไมมีทองคําหรือสินคาโภคภัณฑในประเทศเพียงพอที่จะ

หนุนหลังเงินดอลลารเหลานี้ แตสหรัฐใชอุบายเอาดอลลารไปผูก

ติดกับน้ํามันที่เรียกวา Petro dollar รวมทั้งไปผูกติดกับโภคภัณฑ

สําคัญของโลกอีกหลายตัว ทําใหดูเหมือนวาดอลลารมีกําลังการซื้อ

มาก คือซื้อของไดทุกอยางทั่วโลก เปนการแอบอางกําลังการซื้อทั่ว

โลกมาเปนกําลังการซื้อของดอลลาร ความจริงจะตองปรากฏ ถา

การขจัดดอลลารยังดําเนินตอไป ไมจําเปนถึงขั้นที่ตองขจัดดอลลาร

ออกจากฐานะเงินสากลอยางสิ้นเชิง เพียงแคลดฐานะการผูกขาด 

ลดสวนแบงการใชจายชําระหนี้ระหวางประเทศผานเงินดอลลาร

ในฐานะเงินสากลก็เพียงพอแลว ดอลลารจะตองดอยคาทันที    

การแซงกชันรัสเซียอยางบาระห่ําโดยเฉพาะคือการหามเขา

ถึงระบบ SWIFT ในครั้งนี้ จะเปนการเรงขบวนการการขจัดดอลลาร

สหรัฐ ประเทศทั่วโลกนอกจากมองเห็นการเส� อมคาและความไม

มั่นคงของดอลลารแลว ยังเพิ่มความกลัวที่สหรัฐจะเลนนอกกฎที่

ไรเหตุผลกับประเทศตนอีก ทุกคนจะหาทางหนีหางจากดอลลาร 

การประกาศของซาอุดีอาระเบียที่จะขายน้ํามันใหจีนโดยยอมรับ

เงินหยวนก็ดี หรือการที่อินเดียจะคาขายกับรัสเซียโดยใชเงินรูเบิล

และเงินรูปก็ดี ลวนแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบการเงินโลก

ที่จะออกจาก Dollar hegemony ไปสูระบบที่มีเงินสากลมากสกุล   

เม� อไมมีการผูกขาด ทุกสกุลเงินสากลก็จําตองแสดงฐานะ

กําลังซื้อของตนตามความเปนจริงอยางปดบังไมได. 

                

              

น้ําคืนดิน ผีเสื้อคืนถิ่น

เ

สมาน ประชามิตร 

ใ



ริญญ์ พานิชภักดิ์ อดีตรองหัวหน้าพรรคประชา 

ธิปัตย์ (ปชป.) ชื่อที่ถูกพูดถึงอีกครั้ง หลังถูกกล่าว

หาจากกรณีที่ นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม 

เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชน ระบุมีรองหัวหน้า

พรรคการเมืองใหญ่ลวนลามสาว กระทั่งวันที่ 14 เมษายน นาย

ปริญญ์ประกาศลาออกจากทุกตำาแหน่งในพรรคประชาธิปัตย์ 

ทั้งตำาแหน่งรองหัวหน้าพรรค, ผู้อำานวยการเลือกตั้งผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพ 

มหานคร (ส.ก.) พรรคประชาธิปัตย์ รวมทั้งตำาแหน่งหัวหน้า

ทีมเศรษฐกิจทันสมัย โดยให้เหตุผลเพื่อไปพิสูจน์ความจริงตาม

กระบวนการยุติธรรม และแสดงความรับผิดชอบต่อพรรคที่มี

ผลกระทบเรื่องภาพลักษณ์ พร้อมยืนยันไม่ได้มีพฤติกรรมตาม

ที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด 

จากกรณีที่ เกิดขึ้นยัง

ไม่มีความชัดเจนว่านายปริญญ์

ทำาผิดจริงหรือไม่ แต่ในส่วน

ของพรรคประชาธิปัตย์ได้ออก

มายืนยันเบื้องต้นแล้วว่า การ

ลาออกของนายปริญญ์จะไม่มี

ผลกระทบต่อการดำาเนินงาน

ด้านต่างๆ ของพรรค ส่วน

ถ้าพบมีความผิดจริง ตามข้อ

ปฏิบัติของพรรคโทษสูงสุดคือ

การขับออกจากพรรค  

สำาหรับนายปริญญ์ 

เป็นบุตรชายของ นายศุภชัย 

พานิชภักดิ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีเศรษฐ 

กิจหลายสมัยของพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตผู้อำานวยการ

ใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ) จากวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์แห่งลอนดอน 

เมื่อปี 2542 หลังจากนั้นได้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

อีกหลายครั้ง อาทิ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง

จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์, หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 

สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) รุ่นที่ 2, หลักสูตร

ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 15 

ชีวิตการทำางานเริ่มต้นด้วยการเป็นนักเศรษฐศาสตร์

และการเงิน ตั้งแต่ปี 2542 ในตำาแหน่งวาณิชธนากร ที่ 

ธนาคารเอบีเอ็นแอมโร สหราชอาณาจักร ต่อมาในปี 2562  

ได้ก้าวเข้าสู่การทำางานด้านการเมือง ด้วยตำาแหน่งรองหัวหน้า

พรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย พรรคประชาธิปัตย์ 

เป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) รวม

ถึงเป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และ

ทรัพย์สินทางปัญญา รัฐสภา และเลขาธิการคณะอนุกรรมการ

ทรัพย์สินทางปัญญา รัฐสภาด้วย  

นอกจากนั้นในปี 2563 ก็ได้ช่วยขับเคลื่อนภาคการ 

เกษตร ด้วยการเข้ารับตำาแหน่งประธานคณะอนุกรรมการขับ

เคลื่อนธุรกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี

ผลงานเป็นที่รู้จัก อาทิ ผลักดันนโยบายบาซูก้า 2 ล้านล้านบาท, 

โครงการเรียนจบพบงาน, โครงการแก้ปัญหาสินค้ามังคุดล้น

ตลาด เป็นต้น ต่อมาปริญญ์ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อำานวย

การศูนย์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของพรรค

ประชาธิปัตย์ เพื่อช่วยนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ในการเลือก

ตั้งปี 2565 นอกจากนี้ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งร้านอาหารโฟร์ซีซั่น

ในประเทศไทยด้วย.  

เมืองไทยนั้นดีหนักหนา

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

๑.ลิซ่า แบล็กพิงก์ถือขวดเหล้าในมือเผยแพร่ไม่ผิด

กฎหมาย เพราะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นอกราชอาณาจักร 

แต่เผยแพร่ภาพส่งเสริมการดื่มสุรา หมายความว่าสุราเมรัย ฯ 

ที่ผลิตในประเทศเท่านั้น ฤๅเจตนาของกฎหมายห้ามส่งเสริม

สุราเมรัยในประเทศเท่านั้น

๒.นโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้า : เตรียมยกเลิก

หน้ากากอนามัยในสวนสาธารณะ ผ่อนคลายการดื่มสุราในร้าน

ถึงห้าทุ่ม นัยว่าเตรียมรับมือกับสถานการณ์ โควิดโรคประจำาถิ่น 

ทั้งที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดยังเป็นลูกผีลูกคน ถ้า

สายพันธุ์บีเอ ๒.๒.กลายพันธุ์สามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็ว 

รุนแรง ร้ายแรงกว่าสายพันธุ์ปัจจุบัน เราจะรับมืออย่างไร

๓.นโยบายจับปลาสองมือของรัฐบาลที่ผ่านมา พิสูจน์ให้

เห็นแล้วว่าปลาหลุดมือทั้งสองตัว ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์, เสี่ยงให้

เปิดร้านขายสุรา

๔.การปลูกฝังความเชื่อให้ประชาชนฉีดวัคซีน ที่วันนี้ยัง

พยายามส่งเสริมการฉีดแบบไร้ขีดจำากัด ทั้งที่ทฤษฎีเก่ากำาหนด

ให้ฉีด ๒ เข็ม วันนี้สามก็ดีสี่ก็ได้ แต่คนไทยก็ยังติดไวรัสเพิ่ม

มากขึ้น สถิติการเสียชีวิตก็เพิ่มขึ้น เพราะรัฐบาลเชื่อว่าวัคซีน

เท่านั้นคือวิธีการเดียวในการควบคุมการแพร่ระบาด

๕.รัฐบาลให้ความสำาคัญกับการโฆษณาที่แฝงมาในรูป

ของข้อมูลข่าวสารวิชาการ ยาต้านไวรัสชื่อดังฟาวิพิราเวียร์ที่วัน

นี้ทั่วโลกเชื่อว่าไม่สามารถต้านไวรัสได้ยังขายดีในประเทศไทย

๖.รัฐบาลไม่ส่งเสริมแพทย์แผนไทยที่เป็นแพทย์ทางเลือก

ที่ดี วันก่อนแม่ของลูกที่ติดไวรัสออกมาร้องเรียนว่า การรักษา

พยาบาลมีสองมาตรฐาน เพราะลูกชายได้รับฟ้าทะลายโจร

แทนที่จะได้รับฟาวิพิราเวียร์

๗.การเมืองก็สนใจแต่จะยุบสภาเมื่อใด ไม่สนใจปัญหา

ต่างๆ ของประชาชน ภาคใต้น้ำาท่วมหนักรัฐบาลก็นิ่งเฉย ค่า

ครองชีพสูงเพราะนักธุรกิจถือโอกาส พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยแห่

ตาม แก๊สแพงขึ้นชามละ ๑๐ สตางค์ ไข่แพงขึ้นลูกละ ๕๐ สตางค์ 

แต่ราคาก๋วยเตี๋ยวแพงขึ้นชามละ ๑๐ บาทและไม่มีวันลด

๘.ยุบสภามีรัฐบาลใหม่ ปัญหาเหล่านี้ก็ยังอยู่คู่ประเทศไทยครับ.

หนูถุงเงิน

ข้อ ๑ ว่ากันตามกฎหมาย ลิซ่า แบล็กพิงก์ ถือขวดเหล้า

5บทความ

 กถึงกรณี “โมนิกา ลูวินสกี” ขึ้นมาทันที

 แม้จะไม่เหมือนกรณี “ปริญญ์ พานิชภักดิ์” ที่กำาลังเป็น

ข่าวเกรียวกราวเสียทีเดียว แต่สามารถอธิบายเรื่องราว

ไปในทิศทางเดียวกันได้

 คือเรื่องจริยธรรมของนักการเมือง 

 ช่วงปี ๒๕๓๘ ถึง ๒๕๒๙ “ลูวินสกี” มีความสัมพันธ์เชิง

ชู้สาวกับประธานาธิบดีบิล คลินตัน บางครั้งเกิดขึ้นในห้องทำางาน

รูปไข่ทางปีกตะวันตกของทำาเนียบขาว

 เรื่องนี้เป็นที่ฉาวโฉ่อย่างมาก

 อดีตเพื่อนร่วมงานของลูวินสกีชื่อ “ลินดา ทริปป์” ได้

บันทึกคำาสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างเธอกับลูวินสกีเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์กับคลินตัน เทปม้วนนี้กลายเป็นหลักฐานสำาคัญให้

อัยการอิสระ เคนเนธ สตาร์ ซึ่งขณะนั้นกำาลังสืบสวนคดีทุจริต

ของคลินตันที่รู้จักกันในชื่อ คดีไวต์วอเตอร์ 

 ทำาให้อัยการเคนเนธ สตาร์ ได้ขยายผลมาสนใจคดีชู้สาว 

อื่นๆ ของคลินตันในเวลาต่อมา

 เหตุการณ์นี้ยังทำาให้อดีตประธานาธิบดีคลินตันถูกสมาชิก

รัฐสภายื่นถอดถอนออกจากตำาแหน่งอีกด้วย แต่ไม่เป็นผลสำาเร็จ

 ต่อมา “ลูวินสกี” เขียนบทความลงในนิตยสารวานิตีแฟร์  

โดยระบุว่า แม้ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นด้วยความยินยอม

พร้อมใจของเธอเอง แต่อดีตผู้นำาสหรัฐฯ มีส่วนผิดอย่างมาก 

เพราะใช้อำานาจในทางที่มิชอบอย่างไร้ความละอาย เพื่อแสวงหา

ความสัมพันธ์ทางเพศกับหญิงสาวที่อ่อนประสบการณ์

 มูลเหตุที่ “ลูวินสกี” เขียนบทความชิ้นนี้ ทางนิตยสาร 

วานิตีแฟร์ อ้างว่า เพื่อสะท้อนส่วนหนึ่งของกระแสการรณรงค์

ต่อต้านการคุกคามล่วงเกินทางเพศ 

 หรือที่รู้จักกันในชื่อของขบวนการ #MeToo 

 โดยเธอบอกว่าตนเองต้องตกเป็นเหยื่อของการรังเกียจ

กีดกันจากสังคมอย่างหนัก หลังเรื่องอื้อฉาวดังกล่าวถูกเปิดเผย 

ออกไป จนแพทย์วินิจฉัยว่าเธอมีอาการผิดปกติจากความเครียด

หลังประสบเหตุสะเทือนใจ (PTSD)

 ยังมีประเด็นที่น่าสนใจในบทความชิ้นนี้ แม้ “ลูวินสกี”  

ยืนยันว่า ความสัมพันธ์กับอดีตประธานาธิบดีคลินตันเกิดขึ้นด้วย

ความยินยอมพร้อมใจ 

  แต่ “ลูวินสกี” บอกว่า เธอกับ “คลินตัน” มีสถานะที่แตก

กลกามการเมือง
ต่างกันในเชิงอำานาจอยู่มาก ตัวเธอนั้นมีความเข้าใจต่อผลที่จะเกิด

ขึ้นจากความสัมพันธ์ครั้งนี้น้อยมาก 

 และสุดท้ายต้องมานั่งเสียใจกับเรื่องดังกล่าวอยู่ทุกวัน

 “ความหมายของคำาว่า �ยินยอมพ�้อม��� �นพ�นาน�ก�มน���ยินยอมพ�้อม��� �นพ�นาน�ก�มน��

ห�ือ? ก็คือกา�อน�ญาต�ห้บางอย่างเกิดขึ้น แต่คำาว่าบางอย่างนี้ก็กิน

ความ�วมไปถึงหลายเ�ื่อง เช่นพลวัตของอำานา� ตำาแหน�งของเขา 

แล�อาย�ของฉันด้วย เขาเป็นเ�้านายของฉันแล�ชายผู้ท�งอำานา�

ที่ส�ด�นโลก แถมยังมีอาย�มากกว่าฉัน ๒๗ ปี น�า��มีป��สบกา�ณ์

ชีวิตมามากพอที่���ู้ดีกว่าฉันด้วยซ้ำา” 

 ครับ...นั่นคือความซับซ้อนของความสัมพันธ์ ที่ไม่ได้มีมิติเดียว

 “คลินตัน” รู้ดีว่าอะไรเป็นอะไร ทำาไปแล้วจะส่งผลอย่างไร 

 แต่ “คลินตัน” ก็ทำา

 กรณีของ “ปริญญ์ พานิชภักดิ์” หากเป็นจริงตามที่มีการเปิด

เผยออกมา ก็ต้องจบชีวิตทางการเมืองอย่างสิ้นเชิง 

 เพราะเป็นกรณีร้ายแรงมาก ถึงขั้นเป็นภัยสังคม

 ไม่ควรกลับมาอีก

 ที่สำาคัญ ต้องได้รับโทษตามกฎหมาย อย่างตรงไปตรงมาที่สุด

 ที่จริงวงการการเมืองไทย น่าจะใช้กรณีนี้เป็นบรรทัดฐาน เพราะ

ระหว่างที่ “ปริญญ์ พานิชภักดิ์” ตกเป็นข่าว ยังมี นักการเมือง แม้กระทั่ง

นักเคลื่อนไหวทางการเมือง จำานวนมาก มีพฤติกรรมไม่ต่างกันนัก 

 เห็นสามนิ้วเอาประชาธิปัตย์ไปด่ากันสนุกปาก ลากไปถึงโคตร 

 ช้าก่อน... แกนนำาสามนิ้วหลายคนก็ฉาวโฉ่ในเรื่องเดียวกันนี้

ไม่ใช่หรือ 

 “ชินวัตร จันทร์กระจ่าง” แกนนำากลุ่มสามนิ้วนนทบุรี   คุกคาม

ทางเพศนักเคลื่อนไหวหญิงรายหนึ่ง และได้ออกมาประกาศยุติการ

เคลื่อนไหว 

 นายนภสินธุ์ หรือสายน้ำา ผู้ต้องหาคดี ม.๑๑๒ ถูกแฟนเก่าแฉ

พฤติกรรมละเมิดทางเพศผู้หญิง ชอบกดขี่ บงการและด้อยค่า พร้อม

เรียกร้องให้รับผิดชอบการกระทำาทุกอย่างด้วยการออกจากกลุ่มทะลุวัง

และหยุดเคลื่อนไหวในขบวนการสามนิ้ว เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในม็อบ

 อีกคนคือ “นิว” หัวหน้าพรรค “โดมปฏิวัติ” (Dome  Revolution) 

แกนหลักกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ก่อเหตุล่อลวงและ

กระทำาชำาเราหญิงสาว โดยไม่มีการสวมใส่ ถุงยางอนามัย ป้องกัน

 ไม่รู้ว่าทั้งหมดถูกดำาเนินคดีไปหรือยัง หรือไม่มีใครติดใจเอาความ 

 แต่นี่คือสิ่งที่ปล่อยไว้ในสังคมไม่ได้ 

 เกิดกรณี “ปริญญ์ พานิชภักดิ์” ขึ้นมาได้เห็นมุมมองของผู้หญิง

สองคน 

 คนแรกคือ ณัฏฐา มหัทธนา หรือโบว์ โพสต์ในเฟซบุ๊ก  Bow 

Nuttaa Mahattana ว่า

----------------

 ...กรณีการคุกคามทางเพศที่เป็นข่าวอยู่นั้นคงแทบไม่เหลือ

คำาถามอะไรมากมาย สิ่งที่น่าสนใจคือสังคมจะได้ประโยชน์จากเรื่อง

นี้ต่อไปอย่างไร ซึ่งก็คงมีอีกหลายคนช่วยกันต่อยอดไปในประเด็น

ต่างๆ ขอให้กำาลังใจทุกคนที่กำาลังต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม ซึ่งบางครั้ง

จะเป็นการต่อสู้ในหลายมิติซึ่งต้องอาศัยความแข็งแกร่งภายในและ

การสนับสนุนจากคนรอบตัวที่ยืนระยะได้ สิ่งหนึ่งที่ต้องจำาไว้คือความ

เห็นที่ทิ่มแทงทำาร้ายคุณจะโดดเด่นขึ้นมาในสายตาและประทับอยู่ใน

หัวใจของคุณ แต่สิ่งที่มีมากกว่านั้นคือแรงใจสนับสนุนที่คุณอาจมอง

ข้ามหรือเห็นไม่ชัดเท่า อย่าลืมมองสิ่งที่มีค่าเหล่านั้นให้เห็นด้วย

 ส่วนตัวค่อนข้างสนใจทัศนคติของคนในสังคมเกี่ยวกับ  “การ

มีส่วนในความผิด” ของผู้เสียหายเมื่อมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น อัน

ที่จริงในแวดวงที่ทำางานกับเรื่องเหล่านี้ก็มีการพูดถึงกันไปอย่างลึก

ซึ้งแล้วในประเด็น “Victim Blaming” ส่วนตัวไม่ได้มีความรู้หรือ

ความเห็นจะต่อเติมอะไรกับกลุ่มคนที่มีความตระหนักรู้เรื่องเหล่านี้

อยู่แล้ว และไม่ได้มองข้ามข้อเท็จจริงที่ว่าเราไม่ควรด่วนตัดสินใคร

ไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายหรือผู้ถูกกล่าวหา แต่อยากพูดกับคนทั่วๆ ไป

ที่ยังมีความคิดเหล่านี้เป็นอัตโนมัติอยู่  

 “ไปคอนโดเขาแล้วคิดว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะ”

 “ชายหญิงอยู่ด้วยกันสองต่อสองคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น”

 “ถ้าไม่มีใจจะขึ้นรถไปด้วยทำาไม” 

 “ก็ไปหาเขาเอง” 

 พูดกันแบบบ้านๆ เลย คำาตอบอาจมีได้มากมาย

 “ไปเพราะไว้ใจว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น” 

 “ชอบจริง แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะมีความสัมพันธ์แบบนี้” 

 “ชวนกินข้าวแปลว่ากินข้าว ขับรถเล่นแปลว่าขับรถเล่น  ไม่

เคยคิดว่าจะเกิดอะไรนอกเหนือจากสิ่งที่คุยกัน โดยเฉพาะเมื่อเรา

ไม่ยินยอม”

 “ไม่กล้าปฏิเสธว่าจะไม่ไป กลัวกระทบมิตรภาพหรือความ

สัมพันธ์ในมิติอื่นๆ”

 “รู้สึกดีด้วย อาจตัดสินใจลงเอยถ้าทัศนคติและความ

ต้องการตรงกัน ไม่ได้ต้องการถูกรวบหัวรวบหาง” 

 “ไม่มีไรอยู่ในหัวเลย งงมาก” ฯลฯ  

 ดังนั้นสำาคัญมากที่จะไม่เอาคำาตอบอัตโนมัติของคุณไป

เหมาให้เป็นความคิดของใคร ความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มจากการให้

เกียรติและรับฟัง และความเป็นธรรมก็เริ่มจากสิ่งนี้....

-----------

 อีกคน ลักขณา ปันวิชัย - แขก คำาผกา โพสต์ในทวิตเตอร์ 

Kam Phaka @kamphaka

------------

 ...การข่มขืนไม่ได้เกิดจากอารมณ์ทางเพศแต่เกิดภาวะที่ผู้

ข่มขืนตระหนักในอำานาจที่อยู่เหนือกว่าผู้ถูกข่มขืน ตั้งแต่อำานาจ

เชิงพละกำาลัง/อำานาจทางธรรม/อำานาจทางสายเลือด ครอบครัว/

อำานาจเชิงบังคับบัญชา ฯลฯ เป็นเรื่องอำานาจล้วนๆ....

------------

 เป็นมุมมองที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง 

 ในแง่ของท่าทีต่อกรณีที่เกิดขึ้น โบว์ มองในแง่ข้อเท็จจริง

ที่มันเกิด และพยายามบอกว่าปัญหาอยู่ตรงไหน และตรงไหนที่

สังคมน่าจะเข้าใจผิด 

 ส่วน แขก คำาผกา สาวกทักษิณ ลากไปถึง อำานาจ  ครอบครัว 

สายเลือด ทั้งๆ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันเสมอไป  ก็เพิ่งจะได้ยิน นัก

ข่มขืนทางสายเลือด

 ที่เห็นมีแต่โกงโดยสายเลือด พี่หนี น้องก็หนี  

 รอดูลูกสาวต้องหนีไปอีกคนหรือเปล่า.

สุภาษิตสงกรานต์

นัตถิ โทสะสะโม กะลิ

โกรธใครใจมิ-เป็นสุข

แรงกำาเริบกาลีทวีทุกข์

โกรธเขาเผาลุกอารมณ์

นัตถิ โทสะสะโม คะโห

เคราะห์ร้ายโทโสสั่งสม

ผู้มีเคราะห์กรรมช้ำาตรม

ก็คือผู้ หมักหมม มิสมใจ

คนไทยยอมรับได้หรือ

ถ้าเกิดปฏิวัติหลังอุ๊งอิ๊งได้เป็นนายกฯ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ทักษิณเล่นสงครามจิตวิทยากับคนไทยเพื่อหวังปกป้อง 

อุ๊งอิ๊ง ทั้งๆ ที่ก็ยังไม่รู้ว่าอุ๊งอิ๊งจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือ

ไม่ รัฐประหารทักษิณและยิ่งลักษณ์นั้นเกิดขึ้นเพราะผลงาน

ของรัฐบาลที่ ไม่ได้ทำาเพื่อชาติ รัฐบาลอุ๊งอิ๊งที่ยังไม่เกิดขึ้นก็

ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่าจะทำาเพื่อให้ทักษิณได้กลับมา

เท่านั้น มิได้ตั้งใจทำาเพื่อชาติและประชาชนแต่อย่างใด ดังนั้น

โอกาสที่จะถูกต่อต้านก็มีมาก ถ้าจะสยบรัฐประหารได้ ก็ต้อง

ควบคุมกองทัพให้ได้ แต่ถ้าประชาชนไม่พอใจ กองทัพก็ต้อง

สยบประชาชนให้ได้

รัฐประหาร ๒๒ พ.ค.๕๗ นั้น ถ้าคุณสมชายไม่ได้ปฏิวัติ

ด้วยการไล่ให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ไปพักผ่อน เชื่อว่าจะต้อง

เกิดความขัดแย้งรุนแรงแน่นอน ลับลวงพรางในครั้งนั้น 

ทำาให้ โอกาสที่จะทำาให้ได้นายกฯ เพื่อพ่อนั้นไม่เกิดขึ้นอย่าง

แน่นอน

โดยเฉพาะเมื่อลุงป้อมบอกว่ามีโอกาสร่วมมือกับเผาไทย 

หมายความว่ารัฐประหาร ๒๒ พ.ค.๕๗ นั้นเป็นทฤษฎีสมคบคิด 

เว้นวรรคให้ยิ่งลักษณ์เท่านั้น ทักษิณประกาศจะกลับบ้านให้ได้

ในปีนี้ ก็ต้องรอดูว่าจะกลับได้อย่างไร : ยอมรับผิด แต่ต้องรับ

โทษ ด้วยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย หรือจะกลับแบบ “มิสเตอร ์

คลีน” ด้วยกฎหมายนิรโทษกรรม

แต่อย่างไรก็ตาม สงครามจิตวิทยาหมู่ของทักษิณนั้นหวัง

จะใช้ประชาชนเสื้อแดง+เยาวชนสามนิ้วเป็นเครื่องมือต่อต้าน

รัฐประหารเท่านั้น ซึ่งถ้ามวลมหาประชาชนไม่ยอม โอกาสที่

บ้านเมืองจะลุกเป็นไฟก็มีไม่ใช่น้อย

คนที่ชื่นชอบทักษิณคือคนที่เห็นแต่ภาพลวงตา คิดว่า

ทักษิณเก่ง สามารถทำาให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองได้ รวยแล้ว

ไม่โกง แต่ที่ยังโกงก็เพราะยังไม่รวย อย่างนี้ต้องล้างทั้งนอกทั้ง

ในก่อนกลับบ้าน.

     แมวน้ำา

อันดับแ�กผมคิดว่า�ัฐป��หา�ต้องพอก่อนค�ับ ถึง��

ทำาไปก็ไม่มีอ�ไ�ดีขึ้น แถม��เลว�้ายลงอีก ถ้า อ�๊งอิ๊ง ได้เป็น 

นายกฯ สิ่งที่ต้องทำาคือยอม�ับกติกา ถ้าป��ชาชน�ำานวน

มากกว่าเป็นผู้เลือก ก็ต้องว่าไปตามนั้น 

เมื่อ อ�๊งอิ๊ง เป็นนายกฯ แล้ว ป��ชาชน��ต้องต�ว�สอบ

อย่างล�เอียดยิบ ไม่�ห้มีกา�คอ�์�ัปชัน ท���ิตเชิงนโยบาย ผล

ป��โยชน์ทับซ้อน แล�พาคนโกงกลับบ้าน ถ้ามีเ�ื่องพวกนี้

เมื่อไห�่ ป��ชาชน��เป็นผู้ตัดสินค�ับ ผมอยาก�ห้ป��ชาชน

�ัดกา�เ�ื่องนี้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาทหา� แล้วป��ชาชน

��มีว�ฒิภาว�ทางกา�เมืองมากขึ้นค�ับ.

ไขก๊อก ปชป. 

�นมือ ต้องเบลอค�ับ เหมือนเ�าดูถ่ายทอดสดกีฬาที่มีส��าเป็นผู้

สนับสน�น ก็ต้องเบลอ เพ�า�กฎหมายไทยบังคับ�ช้�นไทยเท่านั้น 

ส่วนข้ออื่นๆ �นภาพ�วม มาต�กา�ป้องกันโควิดค่อน

ข้างเป็นสากล หลายๆ ป��เทศ�ช้วิธีคล้ายกัน ทั้งเ�ื่องวัคซีน 

เ�ื่องยา ส่วนนักกา�เมืองสน��แต่เ�ื่องย�บสภาก็เพ�า�อยากมี

อำานา� มีไปเพื่ออ�ไ�หลายๆ คนก็�ู้กันอยู่แล้วค�ับ.

สาดน้ำาสาดสุราก็ครือกัน

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย 

โอไมครอนไม่กระจอกอย่างที่คิด แล้วยังมีการพัฒนาเป็น

สายพันธุ์ใหม่ที่รุนแรงมากขึ้น วันนี้เสียชีวิตแล้วเกือบร้อย (๙๖) 

สาธารณสุขตั้งเป้าว่าต่ำากว่า ๘๐ จึงจะถือว่าเป็นโรค (ห่า) ประจำา

ถิ่น ดูเหมือนว่าโลกจะยอมรับโอไมครอนเป็นสมาชิก ใครมี

ภูมิคุ้มกันก็รอด ใครไม่มีก็ตาย ภูมิคุ้มกันจะคัดกรองมนุษย์ ไม่ใช่

วัคซีน วันนี้ประเทศไทยก็เปิดอ้าซ่า ใครจะไปใครจะมาก็ได้ไม่

ต้องตรวจ ไม่ต้องกัก เพราะรัฐบาลใช้ปรัชญาว่า จะยอมรับ

โอไมครอนเป็นโรคประจำาถิ่นตามปรัชญาองค์การอนามัยโลก

แต่อย่างไรก็ตาม เทศกาลสงกรานต์จะทำาให้สถิติผู้ติดเชื้อ

และผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน เพราะสงกรานต์มีครั้ง

เดียวในหนึ่งปี ดังนั้นต้องเสี่ยง เพราะปีหน้าอาจจะไม่ได้เฉลิมฉลอง

รัฐบาลห้ามสาดน้ำา แต่ไม่สามารถห้ามสาดสุราได้ ดัง

นั้นจึงต้องเสี่ยงเอาเองว่าจะติดไวรัสหรือจะติดโรคพิษตะกั่ว  

เพราะทุกวันนี้คนไทยป่วยเป็นโรคหัวร้อนทั้งประเทศ.

ถุงซำาจุ๋ง

โอมิค�อนบวกกับฉีดวัคซีนเยอ� เบากว่าเดลตาแน�นอน 

เพ�า�เมื่อค�ั้งเดลตา��บาดหนัก วันล� ๒ หมื่นกว่า�าย เสีย

ชีวิตวันล�กว่า ๓๐๐ คนค�ับ เทียบกับ�ำานวน��บาดที่�กล้เคียง

กัน โอมิค�อนเสียชีวิต ๑๐๐ คน ก็ถือว่าเบากว่า แต่ตัวเลขนี้ก็ไม่

น�ายินดี เพ�า�ยังมีคนตายเป็น�้อย ฉ�นั้นนอก�ากพึ่งพาภาค

�ัฐแล้ว ป��ชาชนเองต้อง��วังตัวเช่นกัน ปฏิบัติตามคำาเตือน

�ห้ได้มากที่ส�ด แล้ว��ปลอดภัย�ากโควิดค�ับ. 

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ

• สักวากรรมใดหนอพาทุกข์ทับ 

พาชีพทรัพย์สูญสิ้นมลายหาย

คนล้านล้านพเนจรกระจัดกระจาย 

คนล้านล้านซ่อนกายใต้ปถพี

แม้ชนะเมืองฉิบหายดีใดหรือ 

แพ้ก็คือสูญสลายทุกวิถี

สงครามนี้สอนจิตคิดจงดี 

ขอไทยมีสุขสันติ์นิรันดร์เอยฯ  

ป.ปฏัก

ปริญญ์ พานิชภักดิ์
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6 เศรษฐกิจ

ารระบาดของโควิด-19 ยาวนานกว่า 2 ปี ส่งผลให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงกับทุกภาคส่วนทั้งการดำาเนินชีวิตประจำา

วัน และการดำาเนินธุรกิจที่ให้ความสำาคัญด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัลมากขึ้น ทำาให้ต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มที่สร้างรายได้อันดับ

ต้นๆ ให้กับประเทศ ได้นำาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการ

บริหารธุรกิจ โดย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา เป็นหน่วยงานที่กำากับดูแลด้านการท่องเที่ยว

และภายใต้การดำาเนินกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อ

พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการจัดทำา

มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวที่

เน้นความสะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน ภายใต้ โมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ หรือ BCG Model 

ทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ระบุว่า กรม

การท่องเที่ยวได้ดำาเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ภายหลัง

วิกฤตโควิด-19 ถือเป็นก้าวสำาคัญที่กรมการท่องเที่ยวจะพัฒนา

รูปแบบการทำางานและการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวได้พลิกโฉมรับการท่องเที่ยว

วิถีใหม่ (New Normal) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง 

สมดุล และยั่งยืน ภายใต้ โมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ หรือ BCG 

Model โดยแนวคิด DOT : Step up to New Chapter ด้วย 5 

องค์ประกอบหลักที่สำาคัญ

องค์ประกอบที่ 1 DOT : Department of Tourism 

ซึ่งจะพัฒนาองค์กรให้ขับเคลื่อน ด้วยการนำาเทคโนโลยีระบบ

ารเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกที่เกิดจากภาวะ

โลกร้อนกำาลังได้รับความสนใจจากทั่วโลก ต้องยอมรับ

ว่า ขยะถือเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งในแต่ละปีนั้นประเทศไทยมีขยะมากถึง 27.40 ล้าน

ตัน บางส่วนมีการกำาจัดอย่างถูกวิธี บางส่วนถูกทิ้งลงตามแม่น้ำา

ลำาคลองและทะเล สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมและสัตว์น้ำา

อย่างมาก

แม้ว่าประเทศไทยถือเป็นประเทศอันดับต้นๆ ที่ได้

รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก แต่ในด้านปัญหาสิ่ง

แวดล้อมก็อยู่ในอันดับต้นๆ เช่นกัน ดังนั้น “เกาะหมาก” 

จังหวัดตราด ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของทั้งคนไทยและ

ชาวต่างชาติ เป็นเกาะขนาดพื้นที่ 8,500 ไร่ มีจำานวนประชากร

ทั้งเกาะราว 700 คน ถือเป็นพื้นที่ขนาดเหมาะสมที่จะทำา

เป็นต้นแบบ จึงได้ถูกวางให้เป็นโมเดลต้นแบบที่มีการบริหาร

จัดการขยะท่องเที่ยวอย่างครบวงจร

โดยนำาหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือเซอร์คูลาร์อี

โคโนมี (Circular Economy) มาปรับใช้เพื่อตอบสนองนโยบาย

รัฐบาล ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG Economy หรือ Bio-

Circular-Green Economy พ.ศ.2564-2570 ซึ่งนายพิพัฒน์ รัช

กิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ได้ผลักดันการท่อง

เที่ยวแบบยั่งยืน

นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำานวยการ อพท. 

ระบุว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ผลักดัน เกาะ

หมาก จังหวัดตราด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบเศรษฐกิจ

หมุนเวียน หรือเซอร์คูลาร์อีโคโนมี (Circular Economy) ซึ่งมี

การคัดแยกและแปรรูปขยะจากการท่องเที่ยวโดยใช้นวัตกรรม

ต่างๆ ดำาเนินการแล้วนำากลับไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่ อันเป็น

ความร่วมมือจากทุกฝ่าย

ซึ่ง อพท.ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา จัดทำาองค์ความรู้

การจัดการขยะ และถ่ายทอดให้แก่ชุมชนและภาคีเครือข่ายใน

‘เกาะหมาก’ โมเดล

ต้นแบบเซอร์คูลาร์อี โคโนมี

เรื่องการคัดแยกขยะที่มาจากการท่องเที่ยว สามารถ

นำาเข้าสู่กระบวนการจัดการแปรรูปด้วยการใช้

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆ โดยนำาผลิตภัณฑ์หรือ

บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำากลับมาใช้ซ้ำา หรือนำากลับมา

เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล รวมถึงการนำาขยะไปผลิต

พลังงานทดแทน และยังช่วยส่งเสริมชุมชนให้เกิด

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะมาสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อ

เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน

อีกด้วย 

 นาวาอากาศเอกอธิคุณ กล่าวว่า 

สำาหรับหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนคือ การ

จัดการทรัพยากรอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้มีส่วนใด

ถูกทิ้งอย่างสูญเปล่า ผลิตภัณฑ์และวัสดุจะถูกเก็บไว้

ใช้ซ้ำา ผลิตซ้ำา และนำากลับมาใช้ใหม่ การสร้างมูลค่า

เพิ่ม หรือ Upcycling ตราบเท่าที่ทรัพยากรเหล่านั้น

ถูกใช้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด โดยใช้ “เกาะหมาก” เป็น

พื้นที่ต้นแบบ เพราะนอกจากเกาะหมากจะมีพื้นที่ไม่

ใหญ่และไม่ซับซ้อนแล้ว ชุมชนและองค์กรส่วนท้อง

ถิ่นก็มีความพร้อมด้านความรู้และความเข้าใจอย่าง

เข้มแข็งในการร่วมมือกับ “อพท.” ผลักดันให้เป็น

แซนด์บ็อกซ์ (Sand Box) ในภาคตะวันออกที่นับเป็น

จุดแข็งของเกาะหมาก เป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวที่มี

แผนจัดการขยะการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตาม คาดว่าการดำาเนินงานดังกล่าว

คือส่วนหนึ่งที่จะนำาไปสู่เป้าหมายปี 2570 ซึ่งจะยก

ระดับแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบของประเทศไทยให้

เป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน นำาไปสู่การสร้างรายได้

และกระจายรายได้สู่ชุมชน ด้วยการพัฒนาระบบ

นิเวศและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่พิเศษอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

สนับสนุนให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับดัชนีขีดความสามารถ

ในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว (Travel & 

Tourism Competitiveness Index : TTCI) ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ

ในประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนของสิ่ง

แวดล้อม ซึ่งปัจจุบันยังเป็นจุดอ่อนของประเทศไทย

นาวาอากาศเอกอธิคุณ กล่าวย้ำาว่า เศรษฐกิจหมุนเวียน

ไม่เพียงนำาไปใช้ในภาคการผลิต ยังสามารถนำาไปใช้กับการ

บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยการปลูกจิตสำานึกผ่านการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สัมผัสธรรมชาติอย่างเข้าใจ การเดินทางที่

ลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้ทรัพยากร

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนับเป็นก้าวสำาคัญของ อพท.ในการ

ปรับบริบทพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสู่การเป็นองค์กรต้นแบบแหล่ง

ท่องเที่ยวด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) 

ที่ยั่งยืน....

ปัจจุบัน “เกาะหมาก” เป็นต้นแบบของพื้นที่พิเศษตาม

แผนการพัฒนา 6 แห่ง โดยยังมีพื้นที่ศักยภาพอื่นๆ ที่เตรียมจะ

เข้าสู่กระบวนการดังกล่าวในระยะต่อไป ประกอบด้วย ตำาบล

นาเกลือ จังหวัดชลบุรี เมืองเก่าสุโขทัย จ.สุโขทัย ตำาบลใน

เวียง จังหวัดน่าน เชียงคาน จังหวัดเลย และอู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี ซึ่ง อพท.มีแผนการดำาเนินงานตั้งแต่ปี 2566-2570 

พร้อมจะทำาการรวบรวมข้อมูลและปัญหาของแต่ละพื้นที่ เพื่อ

นำาไปสู่การจัดทำาแผนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน ทั้งการบริหารจัดการน้ำาเสีย ขยะ เป็นต้น

ความสำาเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากทุกฝ่ายไม่ร่วมมือ โดย

เฉพาะ “นักท่องเที่ยว” ดังนั้นหากคุณเป็นนักท่องเที่ยวแบบมี

สไตล์ “การใส่ใจสิ่งแวดล้อม” จึงเป็นเรื่องสำาคัญ และจะต้อง

ตระหนักในจิตสำานึกทุกคนเพื่อการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน.

กรมการท่องเที่ยวยุคนิวนอร์มอล

ก้าวสู่บทที่ท้าทาย‘โมเดลBCG’เพื่อความยั่งยืน

อิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ในการทำางานอย่างเต็มรูปแบบ ควบคู่กับการ

ทำางานด้วยระบบคุณธรรม ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

องค์ประกอบที่ 2 คือ Innovation นำาระบบเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาการทำางาน เพื่อรองรับการให้บริการ

ประชาชนและผู้ประกอบการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการขอใบ

อนุญาตเป็นมัคคุเทศก์และการต่ออายุในรูปแบบออนไลน์ การทดสอบ

ความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ การชำาระค่าธรรมเนียมผ่าน

ระบบ รวมถึงการยกระดับการดูแลธุรกิจนำาเที่ยว รวมทั้งการพัฒนา

เครื่องมือเพื่อใช้ในการสำารวจแหล่งท่องเที่ยว 

องค์ประกอบที่ 3 Creativity การนำาเอาความคิดสร้างสรรค์

มาใช้ในการพัฒนา และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้าน

การท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ โดดเด่น แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์

เฉพาะตัว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ รวมถึง

มุ่งเน้นมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำาภาพยนตร์ต่างประเทศใน

ประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันนำาเงินลงทุนของต่างชาติเข้ามาหมุนเวียน

ในระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นจำานวนมาก

ทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ

องค์ประกอบที่ 4 Networking การบูรณาการการทำางาน

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนา

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวรูปแบบ

ใหม่ มาใช้ควบคู่กับมาตรฐาน SHA ตลอดจนความร่วมมือกับ

หน่วยงานต่างๆ 

และองค์ประกอบที่ 5 Professional การพัฒนาบุคลากร

ด้านการท่องเที่ยวและยกระดับสู่ความเป็นมืออาชีพ ให้เป็นไปตาม

แนวทางเศรษฐกิจ BCG และการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบผ่าน

โครงการ “ท่องเที่ยวสีขาว” เพื่อพัฒนาและสร้างคุณภาพการให้

บริการของผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของไทยให้

มีความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ มีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี การเตรียมความ

พร้อมและสร้างทักษะใหม่ๆ, การฟื้นความรู้นำาสู่การปฏิบัติ 

รวมทั้งเสริมสร้างแนวคิดและทัศนคติ (Mindset) ใหม่ๆ ให้

แก่ผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ผ่านการเรียน

รู้และอบรมในแบบออนไลน์ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ด้านการท่องเที่ยวในการบริหารจัดการ และให้บริการด้านการ

ท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนายก

ระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะ

บุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานของอาเซียน ภายใต้ข้อ

ตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

อาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism 

Professionals: MRA on TP).
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งแต่ “ใบกระท่อม” ถูกถอดถอนจากการเป็นยาเสพติด

และไม่มีโทษทางกฎหมาย ก็ปรากฏให้เห็นการนำาใบ

กระท่อมมาวางขายในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งน้ำาจากใบ

กระท่อม 

ดังนั้น การรู้จักบริโภคใบกระท่อมอย่างถูกวิธี จึง

เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้อีกต่อไป เพราะสารเสพติดที่พบ

ในใบกระท่อมมีหลายตัว หนึ่งในนั้นคือ สารไมทราไจนีน 

(Mitragynine) ซึ่งออกฤทธิ์คล้ายยากลุ่มโอปิออยด์ (Opioids) 

เช่น มอร์ฟีน (Morphine) หรือยาโคเดอีน (Codeine) หากใช้

ในปริมาณที่สูงเกิน 15 กรัมขึ้นไปอาจเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่

รุนแรง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก และอาจนำาไป

สู่ภาวะโคม่าหรือเสียชีวิตได้ 

การใช้ใบกระท่อมนั้นอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในระยะสั้นอาจทำาให้มีอาการ

ปากแห้ง ลิ้นชา คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ปัสสาวะบ่อย

ครั้ง ท้องผูก ง่วงซึม ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ หลอน วิตก

กังวล หรือกระสับกระส่าย ในระยะยาวอาจส่งผลให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงของเม็ดสี ทำาให้มีผิวแห้งคล้ำา โดยเฉพาะ

บริเวณแก้ม ริมฝีปากคล้ำา ซูบผอม เบื่ออาหาร น้ำาหนักตัว

ลดลง ตัวสั่น มีอาการป่วยทางจิต และอาจเกิดการอุดตันใน

ลำาไส้เนื่องจากร่างกายไม่อาจย่อยก้านและใบของกระท่อม 

ได้

ในกรณีที่มีการใช้ใบกระท่อมในปริมาณสูงมากอาจ

เสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่รุนแรง เช่น ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจอย่าง

ภาวะหัวใจขาดเลือด ความดันโลหิตสูง อัตราการเต้นหัวใจ

ผิดปกติ และผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจอยู่แล้วอาจมีอาการ

แย่ลง นอกจากนั้นอาจมีปัญหาเกี่ยวกับตับ ไต สมอง ความ

ทรงจำา การนอนหลับ รวมถึงปัญหาทางจิตและเสี่ยงต่อการ

ฆ่าตัวตาย โดยเฉพาะในผู้ที่ติดสุราเรื้อรังหรือมีปัญหาทาง

จิตอยู่เดิม 

ยิ่งไปกว่านั้น การใช้ใบกระท่อมในระหว่างการตั้ง

ครรภ์ยังอาจเป็นโทษต่อทารกในครรภ์ โดยทารกที่คลอดออก

มาอาจต้องเผชิญกับอาการถอนยาเช่นกัน ทำาให้เด็กต้องเข้า

รับการบำาบัดอย่างถูกวิธีด้วย.

ตั้

ลายปรินต์หลากสีสันมวลบุปผชาติ

แฟชั่น Jim Thompson รับสงกรานต์รู้จักใบกระท่อม..ก่อนกิน

อาชีวะอาสาลดอุบัติเหตุทางถนน 

ชวิศ ยงเห็นเจริญ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำากัด ร่วมสนับสนุน

กิจกรรม “อาชีวะอาสา รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน” มอบวัสดุอุปกรณ์ที่จำาเป็นในการตรวจ

ซ่อมบำารุงรถยนต์เบื้องต้น เพื่อให้บริการประชาชน ฟรี! ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 

ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 โดยมี สมเกียรติ ภูมิชัยสุวรรณ  รองผู้อำานวยการ 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ซึ่ง

แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ดำาเนินการร่วมกับอำาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร 

และเครือข่ายองค์กรต่างๆ ที่จุดบริการถนนพระราม 2 กม. ที่ 41 หน้าปั๊ม ปตท. อิสรีย์รุ่งเรือง

บริการ ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

เล่นว่าวริมน้ำา 

มงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายและชุมชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง

วัฒนธรรม และ สุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำากัด พร้อมด้วย

พันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม ICONSIAM SUMMER KITE PLAYGROUND เล่นว่าวริมน้ำา 

สืบสานประเพณีไทย จัดเต็มกิจกรรมการแสดงว่าวแฟนซี ว่าวนานาชาติ ว่าว 4 ภาค ตั้งแต่วันนี้–24 

เมษายน 2565 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม

รฟม.จัดงาน MRT MARKETPLACE

วิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง

ประเทศไทย (รฟม.) เปิดงาน “MRT MARKETPLACE” กิจกรรมการตลาด และลูกค้า

สัมพันธ์ โดย รฟม.ได้คัดเลือกร้านค้าจากสถานีรถไฟฟ้า MRT และร้านจากแนวสาย

ทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำาเงินและสายสีม่วง มารวมไว้ให้เลือกช็อปในที่เดียว ที่ชั้น 

M ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ เมื่อเร็วๆ นี้

สนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์ขอนแก่น

สมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับมอบเงินสนับสนุนการจัดทำาป้าย

ประชาสัมพันธ์ จังหวัดขอนแก่น จำานวน 50,000 บาท จาก วราภรณ์ ลีกุลนิมิต ผู้อำานวย

การสายงาน สายงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) เพื่อ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของจังหวัด พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างจิตสำานึกในเรื่องต่างๆ ให้กับ

ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น โดยบริษัทให้การสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 ณ ศาลากลาง

จังหวัดขอนแก่น

กาชาดชวนบริจาคโลหิต 

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เตรียมสำารองโลหิตช่วงหยุด

ยาวเทศกาลสงกรานต์ การแพร่ระบาด COVID-19 สายพันธุ์ โอมิครอนระลอก

ใหม่ ส่งผลกระทบโลหิตขาดแคลนต่อเนื่อง ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

ช่วยผู้ป่วยกรณีเร่งด่วน ในโครงการ “แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำาใจ ด้วยการให้ โลหิต” 

โดยบริจาคโลหิตระหว่างวัน

ที่ 11-18 เมษายน 2565 ผู้

บริจาคโลหิตรับ “เสื้อยืด” 

เป็นที่ระลึก พร้อมเชิญชวน

ผู้บริจาคโลหิตใส่เสื้อฮาวาย

ลายดอก ต้อนรับเทศกาล

สงกรานต์ ณ ศูนย์บริการ

โลหิตแห่งชาติ, สถานีกาชาด 

11 (วิเศษนิยม บางแค) หน่วย

รับบริจาคโลหิตประจำาที่ 

เดอะมอลล์สาขางามวงศ์วาน, 

สาขาบางแค, สาขาบางกะปิ, 

สาขาท่าพระ, ดิ เอ็มโพ

เรียม สุขุมวิท, บ้านทรงไทย 

ย่านวงศ์สว่าง โรงพยาบาล

สาขา เขตกรุงเทพฯ 6 

แห่ง ได้แก่ รพ.ตำารวจ, 

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า, รพ.รามาธิบดี, รพ.ภูมิพลอดุลยเดช, สถาบันพยาธิ

วิทยา ศูนย์อำานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า, รพ.วชิรพยาบาล และ ภาค

บริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ได้แก่ ลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา 

ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช 

(ทุ่งสง) สงขลา และภูเก็ต

เปิดรับสมัครแล้ว ‘PADTHAI Batch’

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(อว.) โดย FI Accelerator ร่วมกับเขตนวัตกรรมระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) อุทยานวิทยาศาสตร์

ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา และหอการค้าจังหวัด

จันทบุรี เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs ด้านนวัตกรรม

อาหารที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้าง

โอกาสในการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภาย

ใต้แนวคิด “From Local to Global” เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ

การ PADTHAI #9 หลักสูตรเข้มข้น 5 วัน 5 คืน จากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารโดยตรง 

พร้อมโอกาสเข้าถึงแหล่งสนับสนุนทุน ตลาด และการนำาเสนอแผนธุรกิจทั้งในและต่าง

ประเทศ รวมถึงการสนับสนุนทางธุรกิจและบริการ One-Stop Service จาก Food Innopolis 

และเครือข่าย อีกทั้งยังได้เข้าเป็นผู้ประกอบการในเครือข่ายของ Food Innopolis และโอกาส

ในการเข้าร่วมโครงการอื่นๆ ของ FI Accelerator เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการออนไลน์ตั้งแต่

วันนี้-22 เม.ย.65 และประกาศผลวันที่ 24 เม.ย.65 ดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการ

ได้ที่ https://forms.gle/BuMBqzqzMhQxw3P3A สอบถามเพิ่มเติมช่องทางเฟซบุ๊ก Facebook 

Page: Padthai by FoodInnopolis โทรศัพท์ 09-1713-5433 (กรองจิตร สมใส)

ทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านไปสดๆ ร้อนๆ นอกจากถนน

หนทางโล่งเป็นกรณีพิเศษแล้ว ดูเหมือนแทบจะไม่เห็นภาพ

การสาดน้ำา เล่นน้ำาตามถนนหนทางหรือซอกซอยต่างๆ 

สงกรานต์..ทิพย์

เลย  แต่ในทางตรงกันข้าม การฉลองสงกรานต์ในโลกออนไลน์ 

คึกคักกันตั้งแต่วันที่ 12 เมษายนกันเลยทีเดียว 

มีทั้งสติกเกอร์ คลิปวิดีโอ อี-การ์ด อี-โปสเตอร์ ในรูปแบบ

ต่างๆ สร้างความชุ่มฉ่ำาใจกันถ้วนทั่วหน้า แบบไม่ต้องเปลืองน้ำา 

เปลืองแป้ง ที่สำาคัญไม่เปียก

บรรยากาศที่เรียกว่า สงกรานต์..ทิพย์นี้ ถ้าถามลูกเล็กเด็ก

แดง วัยรุ่น วัยฉกรรจ์ วัยหนุ่มสาว ก็คงจะรู้สึกเซ็งเป็ดไปตามๆ กัน  

เพราะวันสงกรานต์ก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 นั้น เป็นวัน

มหาสนุกตามประเพณีแบบไทยแบบสุดฤทธิ์สุดเดช อีกทั้งเหมาะ

เหม็งกับอากาศหน้าร้อนเดือนเมษา.เป็นอย่างมาก 

ทุกครั้งเมื่อเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ มนุษย์ป้าจะเลิฟมากเลย

ทีเดียว กับถนนหนทางที่โล่งโปร่งสบาย เนื่องด้วยคนส่วนใหญ่กลับ

บ้านไปรดน้ำาดำาหัวพ่อแม่ปู่ย่าตายาย แต่ปีนี้ ขอสารภาพตาม

จริงว่า มองไปทางไหนรู้สึกเหงามากกว่า เพราะปีนี้ .. ร้อนๆๆๆ 

จริงๆ ขับรถไปตามถนนหนทาง รู้สึกแห้งแล้งเสียเหลือเกิน แม้

แต่เด็กๆ ที่เคยแก้ผ้าเล่นน้ำา สาดน้ำา ก็ไม่มีให้เห็นเลย 

สถานการณ์ฉลองสงกรานต์..ทิพย์ ปีนี้จะเป็นปีสุดท้าย

หรือเปล่า?!? คงจะคาดเดาไม่ได้ นอกจากระแวดระวัง การ์ด

อย่าตก อยู่ให้เป็นกับวิถีชีวิตนิวนอร์มอลต่อไป 

สุดท้าย ก็ได้แต่หวังว่า การคาดการณ์หรือคาดเดาของ

หลายฝ่ายที่บอกว่า หลังเทศกาลสงกรานต์ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-

19 จะพุ่งกระฉูดนั้น จะเป็นการเดา..ทิพย์ เช่นกันนะ. 

“ป้าเอง” 

เ

บรนด์ ไลฟ์สไตล์สุดไอคอนิกของไทย Jim Thompson   

(จิม ทอมป์สัน) พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวความงดงามบทใหม่

อีกคร้ัง ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ไทยด้วยคอลเลกชันเส้ือผ้า 

Ready-to-Wear ใหม่ล่าสุด ท่ีรังสรรค์ลวดลายปรินต์อันร่วมสมัย 

เป่ียมไปด้วยเอกลักษณ์และความหมาย โดยได้รับแรงบันดาลใจ

จากหมู่

มวล

ดอกไม้นานาพันธ์ุหลากสีสัน 

ท่ีสามารถนำาไปมิกซ์แอนด์

แมตช์สวมใส่ได้ง่ายในทุกๆ 

วัน ซ่ึงมาพร้อมอีกหน่ึง

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของ

แบรนด์ “Easy Care” ท่ีจะ

ทำาให้การทำาความสะอาด

และดูแลรักษาผ้าไหมให้

สวยงามคงทนไม่ใช่เรื่อง

ยากอีกต่อไป

คอลเลกชันน้ีนำา

ลวดลายดอกไม้หลากหลาย

สายพันธ์ุท่ีมีความหมายมงคลมาดีไซน์และถ่ายทอด

เป็นลายปรินต์ใหม่ล่าสุด ได้แก่ PAGAGRONG (ผกา

กรอง) เป็นการนำาเอาดอกไม้ท่ีมีกล่ินหอมอย่างสาย

หยุด สายน้ำาผ้ึง ประยงค์ บุหงาส่าหรี ราชาวดี แก้ว

เจ้าจอม และจำาปี มาร้อยเรียงเป็นลวดลายสะดุด

ตาด้วยลูกเล่นการไล่เรียงของดอกไม้ขนาดใหญ่

ตรงใจกลาง ซ่ึงค่อยๆ คล่ีกระจายออกเป็นดอก

เล็กๆ อย่างสวยงาม KEAW CHING DUANG 

(แก้วชิงดวง) ลวดลายท่ีนำาเอาลายไทยโบราณ ท่ี

มีความหมายมงคล แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง

และก้าวหน้า ซ่ึงแพตเทิร์นท่ีมีลักษณะเป็นดอกกลม

ร้อยซ้อนทับกันตามแบบฉบับด้ังเดิมน้ัน ได้ถูกนำามา

ออกแบบใหม่ให้มีความร่วมสมัยมากข้ึน มาพร้อมเฉดสี

สดใสเหมาะแก่การสวมใส่ในช่วงซัมเมอร์ PEACOCK’S 

CREST (ต้นหางนกยูง) ลวดลายท่ีหยิบยกเอาท้ังใบและ

ดอกในสีสันสดใสสะพร่ังเต็มต้นอันเป็นเครื่องหมายว่าฤดู

ร้อนมาถึงแล้วของต้นหางนกยูงมาเป็นองค์ประกอบหลัก

ในการดีไซน์ จนกลายเป็นลวดลายท่ีมีความสลับซับซ้อน

แต่แฝงไปด้วยความสดชื่นตามแบบฉบับของแบรนด์ 

แ

Ready-to-Wear คอลเลกชันใหม่นี้ Jim Thompson ยัง

ได้นำาเสนอนวัตกรรมล่าสุด “Easy Care” ครั้งแรกของการปลด

ล็อกปัญหาเรื่องการทำาความสะอาดและรักษาผ้าไหมให้เป็นเรื่อง

ง่ายยิ่งขึ้นสำาหรับทุกคน ด้วยนวัตกรรมและเทคนิคการผลิตผ้า

ไหมที่ผ่านการทดสอบและตรวจสอบอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอน 

ซึ่งทำาให้ปัจจุบันเสื้อผ้า Ready-to-Wear ของแบรนด์สามารถ

ซักทำาความสะอาดได้ด้วยเครื่องซักผ้าปกติ โดยไม่จำาเป็นต้องส่ง

ซักแห้ง (dry cleaning) เท่านั้น สามารถซักน้ำา และรีดให้เรียบ

ได้ง่าย เหมาะกับยุคปัจจุบันและเพิ่มความสะดวกสบายในการ

ดูแลรักษาเสื้อผ้าตัวโปรดได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น.
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8 ท่องเที่ยว

เย็นทั่วหล้า ณ 10 พระอารามหลวง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เชิญชวนร่วม

กิจกรรมเทศกาล “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2565” ระหว่าง

วันที่ 9-17 เมษายน 2565 ณ พระอารามหลวง 10 แห่งในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์วิถีใหม่ แต่งไทยเที่ยว

วัด” นำาเสนอวัฒนธรรมวิถีไทยประเพณีสงกรานต์ผสานความ

ทันสมัย รูปแบบ 

New Normal 

ตั้งแต่เวลา 

09.00-18.00 น. 

ณ พระอาราม

หลวง 10 แห่ง 

ได้แก่ วัดราชบพิธ

สถิตมหาสีมาราม, 

วัดสระเกศราช

วรมหาวิหาร โดย ททท.เนรมิตบรรยากาศ

ปีใหม่ไทย พบกับ โขน ลำาตัด หุ่นละคร

เล็ก การแสดงร่วมสมัย สนุกวิถีไทยกับ 

AR Activity กิจกรรม DIY เช่น สาธิตการ

ทำาขนมไทย การแกะสลัก ส่วนอีก 8 พระ

อารามหลวง ได้แก่ วัดอรุณราชวราราม

ราชวรมหาวิหาร วัดพระเชตุพนวิมล

มังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดระฆัง

โฆสิตารามวรมหาวิหาร วัดสุทัศนเทพ        

วรารามราชวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตร

วรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดราชนัดดารามวรวิหาร 

และวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ที่ได้รับการแต่งเติม

บรรยากาศความสุขเทศกาลสงกรานต์วิถีใหม่แบบไทยๆ

‘ผู้สูงอายุ’ เที่ยวสยามอะเมซิ่งพาร์คฟรี

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับสยามอะเมซิ่งพาร์ค                            

กำาหนดจัดงานสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ระหว่างวัน

ที่ 13-17 เมษายน 2565 โดยสยามอะเมซิ่งพาร์คจะเปิดให้ผู้สูงอายุ 

60 ปีขึ้นไปเข้าเที่ยวพักผ่อนใช้บริการในสวนน้ำาฟรีตลอดงาน เที่ยว

สงกรานต์แบบ New Normal สนุก 

อุ่นใจ สะอาดปลอดภัย ที่สยามอะ

เมซิ่งพาร์ค ชุ่มฉ่ำาดับร้อนในสวนน้ำา

มาตรฐานเวิลด์คลาส และเครื่องเล่น

สวนสนุกมากมาย ทั้งนี้เพื่อระลึกถึงคุณ

ความดีและคุณประโยชน์ที่ผู้สูงอายุได้

เคยปฏิบัติต่อประเทศชาติ สังคม และ

ครอบครัว ในพื้นที่โล่งกว้าง 

อากาศถ่ายเทสะดวก มั่นใจกับ

มาตรการปลอดภัย ป้องกันโควิด 

ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อ

นักท่องเที่ยว (SHA+) เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-18.00 น. 

สอบถามเพิ่มเติมที่ line: @siamamazingpark โทร. 0-2105-

4294

‘เชียร์ชวนช้อป ไทยสู้สู้’

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ผนึกกำาลังความร่วมมือกับการท่อง

เที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และเครือข่ายพันธมิตรทางการท่อง

เที่ยว ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.), 

สมาคมไทยธุรกิจ การท่องเที่ยว (ATTA), สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว

ม่ควรพลาดสักคร้ังคือการได้มาเท่ียวสงกรานต์ท่ีจังหวัดลำาปาง 

เพราะที่นี่มีการจัดประเพณี “งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่

เมือง นครลำาปาง” และสงกรานต์ปี 2565 ที่จัดขึ้นระหว่างวัน

ที่ 10-16 เมษายน 2565 ถือว่ามีความสำาคัญอย่างยิ่งกับชาว

เมืองลำาปาง ซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ยกให้เป็น 1 ใน 

10 งานเทศกาลประเพณีที่มีความโดดเด่น ซึ่งจะมีการส่งเสริมและยก

ระดับงานเทศกาลประเพณีของแต่ละท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

ไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ สร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่

ประเทศด้วย

ณ วัดปงสนุก มีพิธีเชิญน้ำาทิพย์ ปล่อยขบวนแห่งานบุญสลุง

หลวง สุดอลังการ กับขบวนแห่ “มหัศจรรย์ก๋องปู่จานครลำาปาง ลือ

ลั่น สนั่นโลก” หรือกลองใหญ่ เสียงกลองดังก้องกังวานขึ้น เป็น

สัญญาณว่าขบวนแห่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว จากนั้นเหล่านางรำาก็เริ่ม

ทำาการแสดง พร้อมเปิดตัวเทพบุตรสลุงหลวง เพื่อนั่งบนรถแห่ในการ

อัญเชิญพระแก้วมรกตดอนเต้า หรือพระแก้วดอนเต้า ถือกระบวยเงิน

เพื่อใส่น้ำาศักดิ์สิทธิ์จาก 13 อำาเภอ และให้ประชาชนได้นำาน้ำามาสรง

พระแก้ว ซึ่งบนรถแห่เป็นที่ตั้งของ “สลุงหลวง” ที่นับว่ามีความสำาคัญ

อย่างมาก โดยในภาษาพื้นเมืองเหนือหมายถึง ภาชนะสำาหรับใส่น้ำา 

ส่วนใหญ่ทำาด้วยโลหะเงิน มีขนาดและลวดลายงดงามแตกต่างกันไป

ตามฝีมือช่าง

ในอดีตเมื่อถึงวันขึ้นปีใหม่ของคนพื้นเมืองในภาคเหนือตอน

บนของประเทศไทย จะมีการประกอบพิธีสรงน้ำาพระ โดยนำาน้ำาขมิ้น

ส้มป่อย น้ำาอบ น้ำาหอม ใส่ในสลุงไปสรงน้ำาองค์พระแก้วดอนเต้า 

ไ

ภายในประเทศ (สทน.), สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA), 

สมาคมโรงแรมไทย (THA) และสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่ง

ประเทศไทย จัดโครงการ “เชียร์ชวนช้อป ไทยสู้สู้” ตั้งแต่วันนี้-31 

สิงหาคม 2565 เชิญชวนบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่ว

ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค

วิด-19 มาร่วมเป็นครอบครัวเพื่อนชวนช้อป ให้มีอาชีพเสริมและ

เพิ่มรายได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ 

cheerandshop.

themall.co.th 

และสามารถ

ชวนเพื่อนหรือ

คนในครอบครัว

มาช็อปสินค้าใน

เครือเดอะมอลล์ 

กรุ๊ป ผ่านเว็บไซต์ 

Monline.com 

หรือโทร.สั่ง

สินค้าผ่าน call to order ด้วยโค้ดเฉพาะกิจ ซึ่งสมาชิกจะได้รับ

ค่าตอบแทนจากบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำากัด เพื่อช่วยฟื้นฟูราย

ได้ที่หายไปจากสถานการณ์ โควิด-19.

ม่วนอก ม่วนใจ๋ ไปประเพณีสงกรานต์

‘สลุงหลวง กลองใหญ่ นครลำาปาง’
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำาปาง และเป็นการรักษาประเพณี

คนพื้นเมืองเหนือที่จะทำาพิธีสรงน้ำาพระเมื่อถึงวันขึ้นปีใหม่เมืองหรือ

วันสงกรานต์

ขบวนแห่นอกจากก๋องปู่จาแล้ว ยังมีขบวนพระแก้วมรกตดอน

เต้า ขบวนสลุงหลวง พร้อมด้วยเทพบุตรสลุงหลวง ขบวนฆ้องหลวง 

ขบวนดนตรีต๊กเส้งพื้นบ้านลำาปาง ขบวนปราสาทน้ำาทิพย์จากทั้ง 13 

อำาเภอ ขบวนพระเจ้า 5 พระองค์ ขบวนลูกหลานสลุงหลวง จากนั้น

ขบวนเริ่มเคลื่อนตั้งแต่วัดปงสนุก ข้ามสะพานรัษฎา ตลอดจนถนน

ทิพย์ช้าง จบขบวนที่ข่วงนคร ซึ่งตลอดระยะทางประชาชนต่างออก

มาเอาน้ำาใส่สลุงหลวง จนถึงจุดสุดท้ายที่มีทั้งนำาน้ำามาใส่สลุงและขอ

น้ำาเพื่อความเป็นสิริมงคลกันเป็นจำานวนมาก และสิ่งสำาคัญที่ชาวเมือง

ลำาปางตั้งตารอคือ การได้ชมบารมีของพระแก้วอย่างใกล้ชิด ซึ่งการ

จะได้เห็นองค์พระแก้วในโอกาสธรรมดานั้นยากมากๆ

ตกเย็นก็มีกิจกรรมการประกวดบ่าวน้อยสาวน้อย และอื่นๆ 

อาทิ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นและสรงน้ำาพระแก้วดอนเต้า ณ ข่วง

นคร ขนทรายเข้าวัด แห่ไม้ค้ำาศรี ณ วัดใกล้บ้าน ชมสาธิตภูมิปัญญา

วัฒนธรรมและจำาหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมมากมาย ใครสะดวก

ไปเดินเที่ยวได้จนถึงเสาร์ที่ 16 เมษายนนี้ ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอ

นาฬิกา วัดปงสนุก และศาลเจ้าแม่สุชาดา อ.เมืองลำาปาง จ.ลำาปาง

ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า งาน

สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำาปาง ในปีนี้ เป็นหนึ่งในการ

ขับเคลื่อนทางวัฒนธรรมโดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น ซึ่ง

เป็นการสร้างความมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ทำาให้เกิดการรวมตัว

กันเพื่อศึกษาประเพณีของดั้งเดิมที่มีอยู่ อย่างการแห่ขบวนสลุงหลวง

ที่ชาวลำาปางยังคงอนุรักษ์ให้คงอยู่ตามบริบทในปัจจุบัน ทั้งนี้การ

จัดงานในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 เป็นไปตามมาตรการกระทรวง

สาธารณสุข

พระแก้วมรกตดอนเต้า

สักการะพระบรมธาตุดอนเต้า วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

ก่อเจดีย์ทราย

“ในปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกงานเทศกาล งานสลุง

หลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำาปาง เป็น 1 ใน 16 งานเทศกาล

ประเพณีที่มีความโดดเด่น เพื่อส่งเสริมและยกระดับงานเทศกาล

ประเพณีของแต่ละท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปสู่ระดับชาติ

และนานาชาติ โดยหวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยว 

ไม่ว่าจะเดินทางมาเมื่อไหร่ก็จะได้สัมผัสงานเทศกาลที่งดงามของ

ประเทศไทย” ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าว

การเดินทางสัมผัสเสน่ห์ของลำาปางไม่ได้มีเพียงเท่านี้ เรายัง

ได้เดินทางไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำาปาง ที่พระธาตุลำาปาง

หลวง อ.เกาะคา อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 18 กิโลเมตร ซึ่ง

เป็นโบราณสถาน

สำาคัญที่ตั้งอยู่ใน

บริเวณซากเมืองโบ

ราณลัมภกัปปนคร 

เป็นที่ประดิษฐาน

พระแก้วดอนเต้า 

ซึ่งเป็นที่เคารพสัก                             

การะของชาว

ลำาปางเป็นอย่าง

ขบวนแห่พระแก้วดอนเต้า การเปิดงานขบวนสลุงหลวง

มาก ที่นี่มีกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ไม่ว่าจะเป็นการก่อเจดีย์

ทราย ทำาบุญ และที่เป็นไฮไลต์เลยคือ การสรงน้ำาพระธาตุ โดยผู้

ที่ต้องการสรงน้ำาจะตักน้ำาอบใส่ถัง จากนั้นจะต้องดึงรอกขึ้นไปเพื่อ

ทำาการสรงน้ำา ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยให้ทุกคนได้รับบุญกันถ้วนหน้า

จุดสุดท้ายเราได้เดินทางไปสักการะพระบรมธาตุดอนเต้า วัด

พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ซึ่งเป็นพระเจดีย์องค์ใหญ่ บรรจุพระ

ก๋องปู่จา               

เสียงดัง

กึกก้อง    

เอาฤกษ์

เอาชัย

ประชาชนสรงน้ำาพระที่ลานกิจกรรมข่วงนคร

กิจกรรมสรงน้ำาพระธาตุลำาปางหลวง

ตลาดพื้นบ้าน ณ ลานกิจกรรมข่วงนคร

ปลัด วธ.ชมงาน

เกศาธาตุของพระพุทธเจ้า มณฑปศิลปะพม่า งดงามอย่างมาก ถือ

เป็นการร่วมงานสงกรานต์ที่ทั้งอิ่มบุญและเป็นบุญตายิ่งที่ครั้งหนึ่งได้

เห็นพระแก้วมรกตดอนเต้า จ.ลำาปาง.

ชาวบ้านร่วมขอน้ำาทิพย์จากเทพบุตรสลุงหลวง

ส่วนหนึ่งของขบวนแห่

ผลานศิลปะล้านนา นำามาสาธิตในงาน
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9กีฬา

ช่อง 7 ยิงสดเยอรมันคัพรอบรอง 19-20 เม.ย.

กรุงเทพฯ • 3 กูรูกีฬา อดิสรณ์ พึ่งยา, วาทิต ตรีครุธพันธุ์ และ

ชุมพตน์ ทรงสายสกุล ชวนแฟนบอลลุ้นว่า 2 ทีมใดจะคว้าต๋ัวได้

เข้าไปชิงชนะเลิศ กับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลเยอรมัน 

คัพ (DFB-Pokal) 2021/2022 รอบรองชนะเลิศ ยิงตรงสู่ 2 

แพลตฟอร์ม ให้เชียร์กันสดๆ อย่างเต็มอิ่มจุใจ ทั้งช่อง 7HD กด 

35 และ Bugaboo.tv ในวันอังคาร 19-พุธ 20 เม.ย. อย่าพลาด

ชม โดยคืนวันอังคารที่ 19 เม.ย. เวลา 01.45 น. ช่อง 7HD และ 

Bugaboo.tv ถ่ายทอดสดสิงห์เหนือ Hamburger (ฮัมบูร์ก) พบ 

จิ้งจอกแห่งป่าดำา Freiburg (ไฟร์บวร์ก) เชียร์กันสดๆ พร้อมกันกับ

แจ็คกี้ อดิสรณ์ และต็อบ วาทิต ร่วมบรรยายความสนุก และคืน

วันพุธที่ 20 เม.ย. เวลา 01.45 น. RB Leipzig (แอร์เบ ไลป์ซิก) 

เปิดบ้านต้อนรับ Union Berlin (ยูเนียน เบอร์ลิน) ทีมใดจะคว้าตั๋ว

ใบสุดท้ายเข้าไปชิงชนะเลิศ ช่อง 7HD กด 35 และ Bugaboo.tv                                                                            

ถ่ายทอดสดให้ได้ลุ้นไปด้วยกันกับแจ็คก้ี อดิสรณ์ และเม้ง ชุมพตน์ 

(ซัมเมอร์ฮิลล์) แฟนกีฬาสามารถติดตามรายละเอียดและข่าวสาร

การแข่งขันกีฬาได้ทางช่อง 7HD กด 35 ทาง Facebook: Ch7HD 

และ Ch7HD Sports ทาง www.ch7.com และแอปพลิเคชัน 

BUGABOO.TV โหลดฟรีไม่มีอดดู

ม.เกษมบัณฑิต-กกท.สัมมนาดิจิทัลกับกีฬา

กรุงเทพฯ • ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำานวยการศูนย์

นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิด

เผยว่า เนื่องด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้มีการลง

นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย

เกษมบัณฑิต ด้วยการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา

นักบริหารระดับต้นและระดับกลางสำาหรับผู้บริหารระดับ 7 และ                                                                                            

ระดับ 8 ประจำาปีงบประมาณ 2565 ช่วงที่ 2 วันที่ 18-29 เม.ย.2565 

ผ่านระบบออนไลน์นั้น สำาหรับโครงการดังกล่าวหลักสูตรกำาหนด

ให้มีการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ปรากฏการณ์ดิจิทัล

กับการจัดการกีฬา” จำานวน 2 ครั้ง ในวันที่ 25 และ 28 เม.ย.

2565 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา ประกอบด้วย ผู้บริหารการ

กีฬาแห่งประเทศไทย, ผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย                                                                    

และนักวิชาการที่มีประสบการณ์กับการเปลี่ยนแปลงของโลก

ในยุคดิจิทัลร่วมเป็นวิทยากร สำาหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร กกท.ที่เข้ารับการอบรมได้ศึกษารูป

แบบแนวคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแสวงหาแนวทางสำาหรับ

การนำาวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนนวัตกรรมที่เชื่อม

โยงกับบริบทโลกในปัจจุบัน เพื่อถอดบทเรียนและขับเคลื่อนการ

พัฒนากีฬาของประเทศภายใต้สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของ

โลกให้มีประสิทธิภาพต่อไป และเหนือสิ่งอื่นใด ในการสัมมนาครั้ง

นี้คาดว่าผู้เข้าร่วมจะนำาองค์ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์

สู่การปฏิบัติที่ตอบโจทย์สังคมในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสืบไป

ไทยไฟท์คนรักปทุม สาดความมันส์สงกรานต์

ปทุมธานี • รายการมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก “ไทยไฟท์” 

สาดความมันส์เทศกาลวันสงกรานต์ สนามสองของปี 2022 

ด้วย “Thai Fight คนรักปทุม” ในวันอาทิตย์ที่ 17 เม.ย.2565 

ณ ลานอเนกประสงค์นครรังสิต (ข้างศูนย์อาหารกินซ่ารังสิต) 

จ.ปทุมธานี พร้อมยกทัพขุนพลไทยไฟท์จัดยิ่งใหญ่ แสง สี เสียง

ตระการตา สร้างความมัน ความเร้าใจ คอมวยไทยไฟท์ตัวจริง

สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ช่อง 8 King of Fighting 

Sports ตั้งเวลา 18.00-21.40 น.เป็นต้นไป สำาหรับ “THAI 

FIGHT คนรักปทุม” ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยว ถิ่นบัวหลวง เมือง

รวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำาหนักรวมใจ ยังคง

ระดมจัดคู่มวยในรูปแบบซูเปอร์ไฟต์สุดระทึกใจ นำาโดย โคตร

มวยแห่งสยาม “แสนชัย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” ปะทะ 

อเมริกันอันตราย “เซท เกรนด์เด” มวยจอมอึดจากสหรัฐ, “เต็ง

หนึ่ง ศิษย์เจ๊สายรุ้ง” พยัคฆ์ร้ายปากน้ำาโพ จอมน็อกเอาต์จาก

นครสวรรค์ ดวล ผู้ดีจอมแกร่ง “โทมัส คาร์เพนเตอร์” มวยฝีมือ

ดีจากอังกฤษ ขุนศอกปลิดวิญญาณ “ไทรโยค พุ่มพันธุ์ม่วง” จอม

เก๋าสุดอันตราย ปะทะ เปอร์เซียพันธุ์ โหด “ไควาน โซไลมานี” 

มวยประสบการณ์สูงจากอิหร่าน สำาหรับแฟนมวยรับบัตรเข้า

ชมมวยได้ที่ลานอเนกประสงค์นครรังสิต (ข้างศูนย์อาหารกินซ่า

รังสิต) จ.ปทุมธานี โดยประตูเปิดตั้งแต่เวลา 16.00 น. ทั้งนี้แฟน

มวยต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม สวมหน้ากาก

อนามัย เว้นระยะห่าง จึงจะเข้าชมการแข่งขันได้ฟรี แต่ต้องรีบ

ไปจับจองพื้นที่เนื่องจากที่นั่งมีจำานวนจำากัด.

กรุงเทพฯ • สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียเชื่อมั่นในการทำางานของ

ผู้ตัดสินจากประเทศไทย โดยล่าสุดได้แต่งตั้ง มงคลชัย เพชรศรี ผู้

ตัดสินระดับ FIFA Elite, ภัทรพงศ์ กิจสถิตย์ ผู้ช่วยผู้ตัดสินระดับ FIFA 

Elite และ พ.จ.อ.ปรีชา 

กางรัมย์ วิทยากรและ

ผู้ประเมินผู้ตัดสิน ทำา

หน้าที่ในการแข่งขัน

ฟุตบอลเอเอฟซี แชม

เปียนส์ลีก ฤดูกาล 

2022 รอบแบ่งกลุ่ม 

โซนตะวันออก ที่

ประเทศเวียดนาม

สำาหรับ มงคล

ชัย เพชรศรี ได้รับ

โอกาสทำาหน้าที่ผู้

ตัดสินในศึกชิงแชมป์

สโมสรเอเชียมาอย่าง

ต่อเนื่องนับตั้งแต่

ฤดูกาล 2021 จนถึง

ปัจจุบัน

โดยทั้งสามคน

จะทำาหน้าที่ในช่วง

ระหว่างวันที่ 16 เมษายน-1 พฤษภาคม 2565 ซึ่งทางเอเอฟซีจะเก็บ

คะแนนในการทำาหน้าที่ก่อนประเมิน เพื่อคัดเลือกทำาหน้าที่ในรอบ         

น็อกเอาต์ต่อไป

นอกจากนี้ ผู้ตัดสินจากประเทศไทยยังได้รับความไว้วางใจมา

กรุงเทพฯ • “บิ๊กแชมป์” กรวีร์ ปริศนานันทกุล นาย

ใหญ่บริษัท ไทยลีก จำากัด ออกมาร่ายความเห็น

ผ่านโซเชียล “Champion Korrawee” หลัง

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลในประเทศ

มีปัญหาทับซ้อนกับคิวเตะซีเกมส์ครั้งที่ 

31 ที่เวียดนาม โดยเผยว่าไม่อยากให้ตั้ง

ความหวังว่าซีเกมส์จะต้องได้เหรียญทอง 

ควรเป็นเวทีที่จะสร้างเยาวชนสู่ทีมชาติ

มากกว่า

หลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ และ

บริษัท ไทยลีก จำากัด ได้ขยับวันแข่งขันฟุตบอล

ลีก ฟุตบอลถ้วยในประเทศ ไม่ให้ทับซ้อนกับการ

แข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 31 ที่ประเทศ

เวียดนาม เพื่อที่จะได้นักเตะ

คุณภาพดีของแต่ละสโมสร

ไปร่วมทีมชาติเพื่อเป้า

หมายคว้าเหรียญทองนั้น 

โดยทีมชาติไทยจะลง

สนามนัดแรกวันที่ 7 

พฤษภาคมนี้

ล่าสุด “บิ๊ก

แชมป์” กรวีร์ 

ปริศนานันทกุล 

รักษาการประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ไทยลีก 

จำากัด ออกมา

โพสต์ลงโซเชียล                  

Champion 

Korrawee มี

ใจความว่า 

เมื่อไทย(ห)ลีก 

หลบให้ซีเกมส์ #จากใจคนทำางาน

เหตุผลความจำาเป็นต่างๆ ในการขยับโปรแกรม

ไทยลีกนัดสุดท้ายเพื่อหลบทางให้กับการแข่งขันซีเกมส์

ผมได้อธิบายไปครบถ้วนแล้ว

รวมถึงผลกระทบทั้งลีกและการเก็บตัวของ

ทีมชาติไทยชุดใหญ่และชุดอายุ 23 ปี ช่วงปลาย

เดือนพฤษภาคมก่อนจะไปแข่งรายการ “ชิงแชมป์

ทวีปเอเชีย” จะกระทบอย่างไร ผมก็ได้อธิบายไป

แล้ว

เมื่อตัดสินใจแบบนี้ ก็ต้องเดินหน้า…ถูก-

ผิด-ชอบ-ไม่ชอบ คงต้องใช้เวลาในการตัดสิน

สิ่งที่ยังไม่ได้พูด (ฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่) และ

อยากจะชวนแลกเปลี่ยนคือการตั้งเป้า

หมายและความสำาคัญของ 

“ซีเกมส์”

ผมเข้าใจความคาด

หวังของหลายฝ่ายที่มี

ต่อเหรียญทองของทีม

ฟุตบอลไทยในซีเกมส์

มันคือ

เกียรติยศ ศักดิ์ศรี 

ความภาคภูมิใจของ

คนไทยทั้งประเทศ

และความ

คาดหวังนั้นเอง

คือสิ่งที่ต้องแบก

อยู่บนบ่าของ

สมาคมกีฬา         

ฟุตบอลฯ

และนั่นคือ

แรงกดดันที่มีต่อผู้

จัดการทีมชาติไทยอย่าง

อย่างต่อเนื่อง โดย “เปาโค้ช” ศิวกร ภูอุดม ผู้ตัดสินระดับ FIFA Elite, 

ราวุฒิ นาคฤทธิ์ และธเนศ ชูชื่น ผู้ช่วยผู้ตัดสินระดับ FIFA Elite ทำา

หน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 2022 

รอบแบ่งกลุ่ม  กลุ่ม

บี โซนตะวันตก คู่

ระหว่าง อัล กุวะ 

อัล ญาวิยะ จากอิรัก 

พบ อัล ชาบาบ จาก

ซาอุดีอาระเบีย เมื่อ

วันที่ 14 เมษายน 

2565 ณ ประเทศ

ซาอุดีอาระเบีย ผล

ปรากฏว่าทั้งสองทีม

เสมอกันไป 1-1

สำาหรับ ศิว

กร และทีมงาน ได้

รับโอกาสทำาหน้าที่ผู้

ตัดสินในศึกชิงแชมป์

สโมสรเอเชียมาอย่าง

ต่อเนื่องนับตั้งแต่

ฤดูกาล 2020 จนถึง

ปัจจุบัน

โดยทั้งสามคนจะทำาหน้าที่ในช่วงระหว่างวันที่ 3-28 เมษายน 

2565 ซึ่งทางเอเอฟซีจะเก็บคะแนนในการทำาหน้าที่ก่อนประเมิน เพื่อ

คัดเลือกให้ทำาหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก   

รอบน็อกเอาต์ ต่อไป.

‘บิ๊กแชมป์’ย้ำ�ซีเกมส์ควรเป็นเวทีด�วรุ่ง

‘เอเอฟซี’เชื่อมั่นทีมผู้ตัดสินไทย

ทำาหน้าที่เกมACL2022แบ่งกลุ่ม

อังกฤษ • การแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกประจำาปี 2022 (The 

2022 Betfred World Snooker Championship) ซึ่งเป็นปีที่ 46 ใน

การดวลคิวแบบ “โมเดิร์นสนุกเกอร์” ที่สังเวียนศักดิ์สิทธิ์ ครูซิเบิล

เธียเตอร์ เมืองเชฟฟิลด์ อังกฤษ ระหว่างวันเสาร์ที่ 16 เมษายน ไป

จนถึง 2 พฤษภาคมนี้ ชิงเงินรางวัลรวมถึง 2,395,000 ปอนด์

ปรากฏว่า “หมู ปากน้ำา” นพพล แสงคำา มือ 38 ของโลกที่

ผ่านเข้ารอบเป็นสมัยที่ 3 จะดวลกับลูกา เบรเซิล มือ 11 ของโลก

จากเบลเยียม ทำาให้หมูไม่ต้องเจอกับมือแชมป์โลกในรอบสุดท้าย

เป็นครั้งแรก หลังจากเข้ามาสมัยแรกเมื่อปี 2017 แพ้นีล โรเบิร์ตสัน 

4-10 จากนั้นปี 2020 ชนะฌอน เมอร์ฟีย์ 10-4 และไปแพ้รอบ 16 

คนให้กับมาร์ก เซลบี หวุดหวิดในเฟรมตัดสิน 12-13

ทางฝั่ง “เอฟ นครนายก” เทพไชยา อุ่นหนู มือ 53 วัย 36 ปี

ที่เข้าครูซิเบิลเป็นสมัยที่ 4 ต้องชนกับ “พ่อมดวิสกี้” จอห์น ฮิกกินส์ 

แชมป์โลก 4 สมัย จอมเก๋าตกเกล็ดจากสกอตแลนด์ ที่ปัจจุบันยังเป็น

มือ 6 ของโลก ทำาให้เอฟจับสลากเจอกับอดีตแชมป์โลกทุกสมัยที่ได้

มาแข่งขันรอบสุดท้าย หลังจากเจอกับฮิกกินส์ปี 2018 แพ้ไป 7-10, 

แพ้จัดด์ ทรัมป์ ปี 2019 ด้วยลูกปาดหน้าหลุมกลาง 9-10 และแพ้

รอนนี โอซัลลิแวน ปี 2020 ขาดลอย 1-10

ทั้งนี้ นักกีฬาไทยทั้งสองคนอยู่ในสายล่าง และถ้าหากผ่าน

รอบแรกไปได้ทั้งคู่จะได้พบกันเอง หากเกิดขึ้นจริงจะเป็นครั้งแรก

ในประวัติศาสตร์ทันที โดยรอบแรกนี้เอฟจะแข่งขันก่อนในเซสชั่น

แรกค่ำาวันอังคารที่ 19 เมษายน เวลา 20.30 น. ต่อด้วยเซสชั่นที่ 

2 เย็นวันพุธที่ 20 เมษายน เวลา 16.00 น. ขณะที่หมูแข่งเซสชั่น

แรกคืนวันพุธที่ 20 เมษายน เวลา 01.00 น. ต่อด้วยเซสชั่นที่ 2 วัน

พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน ช่วงค่ำา เวลา 20.30 น.

สรุปผลการจับสลากรอบแรกมีดังนี้ สายบน มาร์ก เซลบี 

(อังกฤษ, มือ 1 แชมป์เก่า)-เจมี โจนส์ (เวลส์), หยาง ปิ่งเต๋า (จีน, มือ 

16)-คริส เวคลิน (อังกฤษ), แบร์รี ฮอว์กินส์ (อังกฤษ, มือ 9)-แจ็กสัน 

เพจ (เวลส์), มาร์ก วิลเลียมส์ (เวลส์, มือ 8)-ไมเคิล ไวต์ (เวลส์), ไค

เรน วิลสัน (อังกฤษ, มือ 5)-ติง จุ้นฮุย (จีน), สจวร์ต บิงแฮม (อังกฤษ, 

มือ 12)-หลิว เฮาเทียน (จีน), แอนโทนี แมคกิลล์ (สกอตแลนด์, 

มือ 13)-เลียม ไฮจ์ฟิลด์ (อังกฤษ) และจัดด์ ทรัมป์ (อังกฤษ, มือ 

4)-ฮอสเซน วาเฟอี อายูรี (อิหร่าน)

สายล่าง นีล โรเบิร์ตสัน (ออสเตรเลีย, มือ 3)-แอชลีย์ ฮูกิลล์ 

(อังกฤษ), แจ็ก ลิซอฟสกี (อังกฤษ, มือ 14)-แมทธิว สตีเวน (เวลส์), 

ลูกา เบรเซิล (เบลเยียม, มือ 11)-นพพล แสงคำา (ไทย), จอห์น              

ฮิกกินส์ (สกอตแลนด์, มือ 6)-เทพไชยา อุ่นหนู (ไทย), จ้าว ซิน

ตง (จีน, มือ 7)-เจมี คลาร์ก (เวลส์), ฌอน เมอร์ฟีย์ (อังกฤษ, มือ 

10)-สตีเฟน แม็กไกวร์ (สกอตแลนด์), มาร์ก อัลเลน (ไอร์แลนด์เหนือ, 

มือ 15)-สกอตต์ โดนัลด์สัน (สกอตแลนด์) และรอนนี โอซัลลิแวน 

(อังกฤษ, มือ 2)-เดวิด กิลเบิร์ต (อังกฤษ).

‘ชาบี’รับแฟรงก์เฟิร์ตสมควรเข้ารอบ
ปารีส • บาร์เซโลนา โดนไอน์ทรัก แฟรงก์เฟิร์ต บุกอัดคาบ้าน ตก

รอบก่อนรองชนะเลิศยูโรปาลีก ขณะที่ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด และกลาส

โกว์ เรนเจอร์ส ตามแอร์เบ ไลป์ซิก ผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะ

เลิศ

ฟิลลิป คอสติก ตัวทีมชาติเซอร์เบียยิงคนเดียวสองประตู ส่วน

อีกลูกเป็นผลงานของราฟาเอล ซานโตส พาแฟรงก์เฟิร์ตบุกมาชนะ

บาร์เซโลนาถึงคัมป์นู 3-2 รวมผลสองนัดผ่านเข้ารอบไปด้วยประตู

รวม 4-3

แฟรงก์เฟิร์ตซึ่งมีแฟนบอลจากเยอรมนี 30,000 คนเดินทาง

มาเชียร์ ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศยูโรปาลีกเป็นครั้งที่สองในรอบ 4 

ฤดูกาลหลังสุด โดยเมื่อปี 2019 เข้าไปแพ้เชลซีในการดวลลูกโทษที่

จุดโทษ

“ผมพูดอะไรไม่ออกจริงๆ ด้วยความสัตย์จริง ผมเชื่อว่าไม่มีใคร

คาดหวังถึงสิ่งนี้ ทุกคนต่างคาดว่าเราจะออกไปด้วยความเจ็บปวด” เค

วิน แทร็ป ผู้รักษาประตูของแฟรงก์เฟิร์ต กล่าว

การฟื้นตัวของบาร์เซโลนาภายใต้การคุมทีมของชาบี เฮอร์               

นันเดซ นั้นทำาได้อย่างน่าทึ่ง แต่การพ่ายแพ้ในแมตช์นี้ทำาให้ใน

ฤดูกาลนี้ ในเกมยุโรปพวกเขาชนะเกมในบ้านเพียงแมตช์เดียวเท่านั้น 

และกำาลังจะจบฤดูกาลโดยไม่มีถ้วยรางวัลอีกปี

“พวกเราเหมือนโดนค้อนทุบใส่ แต่พวกเขาก็สมควรแล้วที่จะ

ผ่านเข้ารอบต่อไป” ชาบีกล่าว “เราควบคุมเกมได้นะ แต่เราไม่ได้

สร้างโอกาสมากพอที่จะเล่นงานพวกเขา และเรารู้สึกผิดหวัง มันไม่ใช่

ความล้มเหลวเพราะเราได้พยายามแล้ว แต่มันเป็นความผิดหวัง”

แฟรงก์เฟิร์ตซึ่งรักษาสถิติไม่แพ้ทีมจากสเปนในถ้วยยุโรปได้

นับตั้งแต่ยูโรเปียนคัพนัดชิงชนะเลิศกับเรอัล มาดริด เมื่อปี 1960 จะ

เข้าไปเจอกับเวสต์แฮม ยูไนเต็ด ทีมจากเกาะอังกฤษ

เวสต์แฮมนั้นผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศสโมสรยุโรปเป็นครั้งแรก

นับตั้งแต่เข้าไปแพ้อันเดอร์เลชท์ในแมตช์ชิงชนะเลิศคัพวินเนอร์สคัพ

เมื่อปี 1976 โดยในปีนี้เวสต์แฮมบุกไปอัดลิยงถึงฝรั่งเศส 3-0 รวมผล

สองแมตช์ชนะไป 4-1

ทางด้าน กลาสโกว์ เรนเจอร์ส ต้องอาศัยช่วงต่อเวลาเอาชนะ

บรากา 3-1 รวมผลสองแมตช์ เรนเจอร์สชนะไป 3-2 โดยในแมตช์นี้

ทีมจากโปรตุเกสจบเกมเหลือผู้เล่นเพียง 9 คน

เรนเจอร์ส ซึ่งผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอลยุโรปเป็นครั้ง

แรกนับตั้งแต่เข้าไปชิงยูฟ่าคัพเมื่อปี 2008 จะเข้าไปเจอกับแอร์เบ 

ไลป์ซิก ทีมจากเยอรมนีที่บุกไปชนะอตาแลนตาถึงอิตาลี 2-0 รวมผล

สองแมตช์ผ่านเข้ารอบตัดเชือกด้วยประตูรวม 3-1.

‘เอฟ’ชนแชมป์โลก,‘หมู’ฟัดเบรเซิลล่าฝันครูซิเบิล

“หมู ปากน้ำา” นพพล แสงคำา มือ 38 ของโลก ที่ผ่านเข้ารอบเป็น

สมัยที่ 3.

พลิกล็อก • บรรดานักเตะบาร์เซโลนายืนอึ้งหลังโดนไอร์ทรัก แฟรงก์ 

เฟิร์ต จากเยอรมนี บุกมาชนะถึงถิ่นคัมป์นูในบาร์เซโลนา 3-2 ในศึกยูโร

ปาลีกรอบก่อนรองชนะเลิศ เลกสอง รวมผลสองแมตช์แฟรงก์เฟิร์ตชนะ

ไป 4-3.

หลีกเลี่ยงไม่ได้

ความคาดหวังต่อเหรียญทองเหรียญนี้ (ของใครบางคน) ยิ่ง

ใหญ่ราวกับได้ไปแข่งฟุตบอลโลก

ถ้าเป็นสมัยเมื่อ 20 ปีก่อน ผมก็คงจะเห็นด้วย แต่มันไม่

ควรจะเอามาเป็นความหวังของฟุตบอลทีมชาติไทยในโลกของ

ฟุตบอลสมัยนี้…

สมัยที่มี FIFA DAY เป็นตัวกำาหนดการแข่งขันในระดับ

สากลของทีมชาติแต่ละประเทศ

สมัยที่การจัดลำาดับ FIFA RANKING จะถูกคิดคะแนนต่อ

เมื่อเข้าเกณท์ระดับ FIFA ‘A Match’ เท่านั้น

สมัยที่กีฬาฟุตบอลของประเทศกำาลังยกระดับและก้าวไปสู่

การเป็น ‘กีฬาอาชีพ’ อย่างเต็มตัว

แต่เรากลับก้าวข้ามไม่พ้น ‘กับดักความสำาเร็จ’ ของตัวเอง

เรายังคงมีความสุขกับความสำาเร็จเล็กๆ เฉพาะหน้า และ

ตั้งให้มันเป็นเป้าหมายที่แสนยิ่งใหญ่

ถ้าเรายังก้าวไม่พ้นจากเวทีภูมิภาคเราจะไม่มีวันก้าวไปสู่

เวทีระดับสากลได้

ซีเกมส์ควรจะเป็นเวทีที่เอาไว้สร้างดาวรุ่งดวงใหม่ สร้าง

ระบบ สร้างประสบการณ์ เสริมกระดูกให้เยาวชนทีมชาติไทยก่อน

จะก้าวไปสู่ทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคต

เราจะภูมิใจกว่าไหม หากดาวรุ่งของเราไปสู้กับทีมชาติ          

ประเทศอื่นๆ ได้อย่างสมศักดิ์ศรี??

เราจะได้ประโยชน์มากกว่าไหม หากมีนักเตะหน้าใหม่แจ้ง

เกิดได้อีก 3-4 คนจากเวทีนี้??

ความสำาเร็จของเราอยู่ที่การชูถ้วย คว้าแชมป์ ได้เหรียญ

ทองเท่านั้นน่ะหรือ?

ถึงเวลาหรือยังที่จะมาร่วมกันออกแบบว่า ‘ความสำาเร็จ’ 

หน้าตามันควรจะเป็นอย่างไร?

มาจัดลำาดับความสำาคัญเสียใหม่เพื่อจะก้าวข้ามระดับ

ภูมิภาค ไปสู่ระดับเอเชีย และก้าวไปเวทีระดับโลกกันจริงๆ เสียที

“ความสำาเร็จของเราจะไม่มีวันยิ่งใหญ่ขึ้นได้ ถ้าเรายังยึดติด

กับความสำาเร็จเล็กๆ แบบเดิม”.

กรุงเทพฯ • “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ประธานสโมสรการ

ท่าเรือ เอฟซี เปิดบ้านให้การต้อนรับคณะนักกีฬาและสตาฟฟ์โค้ช

สิงห์เจ้าท่า เข้ารดน้ำาดำาหัว และอวยพรปีใหม่ไทย เนื่องในเทศกาล

สงกรานต์ประจำาปี 2565 ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและชื่นมื่น

ขุนพลสิงห์เจ้าท่าเพิ่งเปิดบ้านอุ่นเครื่องชนะคิตฉี เอส

ซี แชมป์ลีกฮ่องกง 1-0 วันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา ก่อนที่ล่าสุด

คณะนักกีฬาและสตาฟฟ์โค้ชทั้งหมดจะถือโอกาสเดินทางไปที่บ้าน 

“มาดามแป้ง” เพื่อรดน้ำาดำาหัวและอวยพรปีใหม่ไทย เพื่อต้อนรับ

เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่ทำากัน

ประจำาทุกปีอยู่แล้ว

บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและชื่นมื่น เมื่อคณะนักกีฬา

และสตาฟฟ์โค้ชผลัดกันรดน้ำาดำาหัว “มาดามแป้ง” พร้อมกล่าว

คำาอวยพร นำาโดย จเด็จ มีลาภ หัวหน้าผู้ฝึกสอน, ดาบิด โรเชลา 

กัปตันทีม, ศิวกร จักขุประสาท, ธนบูรณ์ เกษารัตน์, กวินทร์ ธรรม

สัจจานันท์ และบดินทร์ ผาลา รวมถึงผู้เล่นอื่นๆ ที่มากันอย่าง

พร้อมหน้าพร้อมตา

สำาหรับ การท่าเรือ เอฟซี มีโปรแกรมกลับมาลงเล่นอีกครั้ง 

เปิดบ้านพบกับหนองบัว พิชญ เอฟซี ในศึกรีโว่ ไทยลีก 2021-22                                                              

นัดรองสุดท้ายของฤดูกาล วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา             

19.00 น. ที่แพท สเตเดียม.

‘เปาโค้ช’ ศิวกร ภูอุดม ผู้ตัดสินระดับ FIFA Elite พร้อมทีม แข้งสิงห์เจ้าท่ารดน้ำาดำาหัว‘มาดามแป้ง’

‘แชมป์’ กรวีร์ ปริศนานันทกุล

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยลีก จำากัด
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10 บันเทิงเทศ

เวลาท่ีผมพาครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายไปเล้ียงฉลองดวย

การกินอาหารแบบโตะจีนน้ัน เม� อพนักงานยกอาหารเมนูประเภท

ปลาออกมา ผมก็มักจะกระซิบบอกเด็กๆ ท่ีน่ังใกลๆ  วา อยาเพ่ิงรีบ

ตักกิน รอใหผูใหญท่ีอาวุโสท่ีสุดในโตะตักกินกอน เพราะผูอาวุโสมัก

จะชอบช้ินสวนของปลาตรงหัวและทองมากกวาท่ีอ� นๆ เคยมีเร� อง

เลากันวา โจรจับเศรษฐีและคนรับใชเพ� อไปเรียกคาไถ แตไมทราบ

วาคนไหนเปนเศรษฐีและคนรับใช พอถึงเวลาอาหารโจรก็น่ึงปลาสง

เขาไปใหกินแลวแอบดู ปรากฏวาเศรษฐีควาตรงหัวและพุงกินกอน

เลย จึงทําให โจรรูวาเศรษฐีคือคนไหน

รานหัวปลาชองนนทรีท่ีจะแนะนําในวันน้ีเปนรานท่ีขายหัว

ปลาโดงดังมาเกือบ 40 ป โดยเร่ิมต้ังแต คุณกฤช และ คุณแปว 

ลิมปรัตนกาญจน ไดต้ังเพิงขายหัวปลาหมอไฟและอาหารตามส่ัง 

ตามประสบการณและความถนัดท่ีริมถนนพระราม 3 ขายดิบขายดี 

เพราะความอรอยในรสชาติของอาหาร จนรานกลายเปนสถานท่ีนัด

พบปะของบรรดานักชิม เรียกกันติดปากวา ไปเจอกันท่ีราน หัวปลา

หมอไฟชองนนทรี เลยกลายเปนจุดกําเนิดของราน จากวันน้ันจนถึง

วันน้ี รานหัวปลาชองนนทรีไดขยับขยายกิจการใหการบริการลูกคา

ท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด รวมแลว 8 สาขา

เดินเขาไปภายในรานจะเห็นการตกแตงแบบงายๆ ไมหรูหรา 

แตเปนรานท่ีเปดโลง ลุกน่ังสบาย เหมาะสําหรับครอบครัวท่ีจะ

มาพบปะสังสรรคกินอาหารอรอยๆ ในราคาท่ีไมแพงรวมกัน สวน

อาหารน้ันมีใหเลือกมากมาย ท้ังเมนูด้ังเดิมท่ีนักชิมช� นชอบมานาน 

และเมนูนองใหมอรอยๆ ท่ีกวาจะนําเสนอออกมาใหลูกคาไดชิมก็

ทดลองแลวทดลองอีก จนเช� อไดแน�ๆ  วาอรอยจริงๆ

เลือกท่ีน่ังตามใจชอบเรียบรอยแลว ท่ีบนโตะจะมีเมนูท่ีมีภาพ

อยางสวยงามท้ังมีราคาบอกอยางชัดเจนใหเลือก แตถาไมทราบวา

จะเลือกเมนูอะไรดี ขอแนะนําใหเลือกเมนูท่ีทางรานติด เมนู 5 ดาว 

ไว ก็จะไมผิดหวังครับ

สําหรับเมนูกินเลนๆ ท่ีจะขอแนะนําพลาดไมไดก็เชน

เปาะเปยะไสเผือกทอด ไมเคยไดชิมเปาะเปยะอรอยๆ อยางน้ี

มากอนครับ เพราะทุกช้ินท่ีใสจานยกออกมาน้ัน ไสแน�นไปดวยเผือก

ลวนๆ หอมกล่ินพริกไทย ดานนอกกรอบ ดานในนุม ทีเด็ดอยูท่ีนํ้า

จ้ิมครับ ปกติจะเจอแตนํ้าจ้ิมบวย แตท่ีน่ีเปนนํ้า

จ้ิมท้ังเปร้ียวหวานเค็ม เขากันไดดีอยางไมน�า

เช� อ กินไดเต็มปากเต็มคํา อรอยมากเหลือเกิน 

อยาไดพลาดเปนอันขาด

หอยเชลลเผา นักชิมทุกทานคงจะทราบ

กันดีอยูแลววา เน้ือของหอยเชลลน้ันอรอย

ขนาดไหน ย่ิงนํามาเผาพอสุกแลวก็จะมีกล่ิน

หอม รสชาติหวานมันเน้ือหอยเดงสูฟน แคน้ัน

ยังไมพอทางรานยังนําหมูสับท่ีปรุงรสแลวใสฝา

หอยเชลลเผารวมกัน เวลาเผา นํ้าหวานๆ จาก

เน้ือหมูจะออกมาซึมเขาไปในเน้ือหอยเชลล 

ทําใหเน้ือหอยท่ีอรอยมากอยูแลว อรอยมาก

เปนทวีคูณ ถาชอบแซบๆ ก็เอาไปจ้ิมนํ้าจ้ิมสูตร

พิเศษของรานท่ีพนักงานเสิรฟแบบถวยสวนตัว

ของลูกคาก็จะอรอยมากครับ

ถาชอบเมนูกินเลนๆ แตมีรสชาติจัดจาน 

อยาไดพลาด เสือรองไห เมนูน้ีอรอยมากอยาง

ไมน�าเช� ออีกเชนกันครับ พอครัวจะใชสวนของสันคอหมูมาหมักตาม

สูตรพิเศษของทางรานท่ีเห็นไดชัดๆ คือ มีพริกปนรวมอยูดวยแลว

นวดเคร� องหมักท้ังหมดใหซึมเขาไปในเน้ือหมูพักเอาไว เวลาลูกคาส่ัง

ก็นําไปยางจนสุกพอดีห่ันเปนช้ินๆ พอคํา ยกออกมาเสิรฟพรอมนํ้าจ้ิม                                                                               

สูตรพิเศษสําหรับคนท่ีชอบรสชาติจัดจานมากอีกดวย เน้ือคอหมูนัก

ชิมก็รูอยูแลววาเปนสวนท่ีกรอบนุม เม� อถูกหมักก็จะทําใหเป� อยนุม

มากข้ึน นํามายางก็จะหอมชวนกินมาก เวลาท่ีกินจะเค้ียวไดอยาง

สนุกปาก เพราะเน้ือจะเดงสูฟน ท้ังหวานท้ังมันท้ังเผ็ดรอน ย่ิงกินก็

ย่ิงเพลินอรอย เมนูน้ีเหมาะสําหรับเปนกับแกลมอยางย่ิงเชียวครับ

มาถึงรานหัวปลาไมส่ังหัวปลาหมอไฟมาชิมก็เห็นจะผิดไป 

เพราะรานน้ีเขาโดงดังคับฟาก็มาจากเมนูน้ี ถาเปนนักชิมหัวปลา

จริงๆ แลวตองส่ัง ตมจืดหมอไฟปลาจีน มาชิม เพราะเปนตนตํารับ 

ในหมอไฟน้ันมีปลาจีน ท่ีใชท้ังสวนหัว แกม ทอง เน้ือ ไข กระเพาะ

ปลาจีน เผือกทอด ปลาวงทอด เตาหูขาว กระหลํ่าปลี ฯลฯ ท่ีสําคัญ

คือนํ้าซุปสูตรพิเศษของรานท่ีอยูย้ังยืนยงเปนท่ีนิยมกลาวขานของนัก

ชิมมาเกือบ 40 ป ซ่ึงวิธีการทําตมจืดหมอไฟปลาจีนน้ีจะไมเหมือน

ท่ีไหนๆ จะทําหมอตอหมอ โดยพอครัวจะนํากระหลํ่าปลีใสในหมอ

เรียงดวยหัวปลา เตาหู เผือก ไปรอบๆ โรยดวยปลาวง ข้ึนฉาย ปด

ฝาหมอเยลโล ใสถานท่ีทําจากไม โกงกางเผารอนๆ ลงตรงชองกลาง

หมอแลวเปาโดยเคร� องเปาจนนํ้าซุปในหมอสุกเดือดพลานยกออกมา

เสิรฟ ลองตักนํ้าซุปท่ีหอมๆ รอนๆ มาใสถวยชิมกอนจะไดรสชาติท่ี

กลมกลอมจนบรรยายไมถูก จนตองตักนํ้าซุปใสถวยท่ีสองออกมาชิม

อีก เพราะความหวานจากเน้ือปลา เผือก กระหลํ่าปลี ฯลฯ นอกจาก

นํ้าซุปแลวตักหัวปลาออกมาคอยๆ ทําใหนึกถึงบรรยากาศเกาๆ แค

กินก็จะมีความสุขอยางลนเหลือ ถามีผูอาวุโสไปดวยอยาลืมส่ังเมนูน้ี

มาใหทานชิมเปนอันขาด

ถาชอบหมอไฟรสชาติจัดจนก็ตองส่ัง ตมยําหมอไฟปลาเกา                                                                            

มาชิม ก็จะเปนตมยํานํ้าใส รสชาติแบบตมยําไทยแทๆ  มีท้ังใบ

มะกรูด ตะไคร เน้ือปลาเกาสดมาก ตมสุกกําลังดี เน้ือของปลาเกา

จะหวานมัน รสชาติจัดจานเหมาะสําหรับคนรุนใหมเปนอยางย่ิงครับ

นอกจากเมนูอรอยๆ ท่ีแนะนําใหไดทราบแลว ยังมีเมนู

อรอยๆ ระดับหาดาวอีกเชน เน้ือปลาเกาผัดข้ึนฉาย ยําข้ีเมาทะเล 

ยําปูมา เน้ือปูผัดพริกสด เน้ือปูผัดผงกะหร่ี และเมนูนองใหม แกง

ค่ัวหอยขม ซ่ีโครงแหนมทอดกระเทียมพริกไทย กุงผัดพริกเกลือ 

แกงสมชะอมทอด ฯลฯ

ทุกวันน้ีคุณกฤช และคุณแปว ลิมปรัตนกาญจน ก็ยังมา

ชวยดูแล รวมประชุมกับลูกๆ ท่ีชวยกันบริหารรานท้ัง 8 สาขา คือ   

สาขาพระราม 3 สาขาศรีนครินทร (ส่ีแยกลาซาล) สาขาบางนา-

ตราด สาขารามนครอินทร สาขาเมกา บางนา และสาขาท่ีจังหวัด

นครราชสีมา ท่ีสาขาสามแยกปกธงไชย และสาขาเทอรมินอล 21 

เพ� อพัฒนาใหเมนูอาหารอรอยย่ิงๆ ข้ึนไปครับ

ชิมตมจืดหมอไฟปลาจีนที่ราน
หัวปลาชองนนทรี 

ถนนรามอินทรา

ช� อราน  หัวปลาชองนนทรี

เจาของ  คุณกฤช-คุณแปว ลิมปรัตนกาญจน

สถานท่ี  ถนนรามอินทรา รานอยูท่ี ก.ม.13 ถนนรามอินทราฝงขาเขา เปดบริการทุกวันต้ังแต เวลา 

10.00-21.00 น.โทรศัพท 0-2918-8661

‘แพตตี้-โม-เม’รับตื่นเต้น

ร่วมศึก‘อารามโก้ทีมซีรีส์’
พตต้ี” ปภังกร ธวัชธนกิจ พร้อมด้วยสองพ่ีน้อง 

“โม-เม” โมรียา และเอรียา จุฑานุกาล สามโปร

กอล์ฟหญิงระดับซูเปอร์สตาร์ของไทย เผยความ

รู้สึกตื่นเต้นหลังยืนยันเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟเลดีส์ ยูโรเปียน 

ทัวร์ รายการ “อารามโก้ ทีม ซีรีส์-แบงค็อก” ชิงเงินรางวัล

รวม 1 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 32 ล้านบาท) ครั้งแรกใน

ไทย ประเดิมสนามแรกจากทั้งหมด 5 สนาม ที่ไทยคันทรีคลับ 

ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคมนี้  

ปภังกร ธวัชธนกิจ โปรกอล์ฟสาวมืออันดับ 14 ของโลก 

จะร่วมประชันวงสวิงในศึก อารามโก้ ทีม ซีรีส์-แบงค็อก การ

แข่งขันรูปแบบใหม่ที่สนุกตื่นเต้นทั้งประเภท

ทีมและประเภทบุคคลเป็นครั้ง

แรกในเดือนพฤษภาคม

นี้ โดยโปรกอล์ฟวัย 22 ปีของไทย 

สร้างชื่อกระหึ่มเวทีกอล์ฟโลก

หลังคว้าแชมป์เมเจอร์แรกให้

กับตัวเองเมื่อปีที่แล้ว และ

จบใน 10 อันดับแรกอีก

หลายรายการ ส่งผลให้

อันดับโลกพุ่งต่อเนื่องและ

สามารถคว้ารางวัลดาวรุ่ง

ยอดเยี่ยมแห่งปี หรือรุกกี้

ออฟเดอะเยียร์ ของแอลพีจี

เอมาครอง

ปภังกรกล่าวถึงการแข่งขันครั้งนี้

ว่า “เป็นเรื่องวิเศษมากที่ได้เห็นทัวร์นาเมนต์

ระดับโลกอย่าง อารามโก้ ทีม ซีรีส์ มาจัดการ

แข่งขันที่ประเทศไทย เพราะเป็นรายการที่มอบ

โอกาสดีๆ ให้กับนักกอล์ฟทั่วโลกและคลื่นลูก

ใหม่ในวงการกอล์ฟหญงิของไทยได้ลงแขง่ใน

เลดีส์ ยูโรเปียน ทัวร์ และสร้างผลงานโดด

เด่นเป็นที่ประจักษ์ในระดับโลก นักกอล์ฟ

หญิงของไทยกำาลังมาแรงจากการทำาผล

งานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับ

นานาชาติ จึงเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะรักษา

โมเมนตัมตรงนี้เอาไว้”

ทางด้าน “โปรเม” เอรียา จุฑานุ

กาล อดีตมือหนึ่งโลก และดีกรีแชมป์

เมเจอร์ 2 รายการ เป็นอีกหนึ่ง

โปรกอล์ฟชื่อดังที่ยืนยันร่วม

ชิงชัยในรายการ อารามโก้ ทีม ซีรีส์ ที่สนามไทยคันทรีคลับ 

พร้อมด้วยพี่สาว “โปรโม” โมรียา จุฑานุกาล ซึ่งปัจจุบันรั้ง

อันดับ 42 ของโลก

เอรียากล่าวว่า “ได้ยินเรื่องดีๆ เกี่ยวกับการแข่งขัน

กอล์ฟ อารามโก้ ทีม ซีรีส์ ว่าเป็นการแข่งขันรูปแบบใหม่ที่

น่าตื่นเต้น และเปิดโอกาสให้ได้ร่วมทีมกับโปรกอล์ฟคนอื่นๆ 

ในเลดีส์ ยูโรเปียน ทัวร์ ซึ่งเป็นแรงจูงใจในการลงเล่นตลอด

สัปดาห์ของการแข่งขันทั้งในประเภททีมและประเภทบุคคล 

โดยก่อนหน้านี้เคยประสบความสำาเร็จในประเภททีมร่วมกับพี่

สาวมาแล้ว ตอนนี้รอลุ้นว่าจะได้ร่วมทีมกับนักกอล์ฟคนใดใน

การเลือกและสุ่มผู้เล่นเข้าทีม และเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เป็น

เจ้าภาพให้การต้อนรับที่ประเทศไทย”   

ทั้งนี้ กอล์ฟ อารามโก้ ทีม ซีรีส์ ฤดูกาลแรกเมื่อปีที่แล้ว 

“โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล สาวน้อยมหัศจรรย์ของไทย มือ 5 

ของโลก เจ้าของรางวัลนักกอล์ฟมือหนึ่ง เลดีส์ ยู

โรเปียน ทัวร์ หรือเรซ ทู คอสตา เดล โซล 

ฤดูกาล 2021 เข้าร่วมชิงชัย และมีโอกาส

ลุ้นแชมป์ในการแข่งขันที่ลอนดอน ก่อน

พ่ายเพลย์ออฟ พลาดแชมป์อย่างน่าเสียดาย

“แ

ที่ 18-20 สิงหาคม ขณะที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา แข่งขัน

วันที่ 13-15 ตุลาคม สนามแข่งขันรอการยืนยัน ปิดท้าย

ที่สนามรอยัล กรีน กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ ในเมืองเจด

ดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 
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สำาหรับรูปแบบการแข่งขันใช้วิธีการเลือกและสุ่มผู้เล่น

เข้าทีม เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟที่ร่วมชิงชัยได้ร่วมทีมกับโปร

กอล์ฟที่ดีที่สุดของโลก ซึ่งในฤดูกาลนี้มีการปรับรูปแบบ โดย

หลังจบการแข่งขันสองวันแรกจะมีการตัดตัวประเภทบุคคล

เพื่อเข้าไปลุ้นแชมป์ในวันที่สามซึ่งเป็นการแข่งขันรอบสุดท้าย

 มาเจด อัล ซูเราะห์ ซีอีโอและรองประธานกอล์ฟซาอุ

ดีฯ และสหพันธ์กอล์ฟซาอุดีฯ กล่าวปิดท้ายว่า “ในปีนี้ อาราม

โก้ ทีม ซีรีส์ จัดยิ่งใหญ่กว่าเดิมและดีกว่าเดิม และเป็นเรื่อง

น่าตื่นเต้นยินดีที่ได้ขยายฐานจัดการแข่งขันในเอเชียมาจัดที่

ประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ตลาดกอล์ฟเติบโตเร็วที่สุด 

การแข่งขันกอล์ฟ อารามโก้ ทีม ซีรีส์ เป็นรายการที่รวมยอด

นักกอล์ฟฝีมือดีจากทั่วโลก และมีโอกาสที่จะได้ร่วมทีมกับ

นักกอล์ฟมือดีที่สุดของเลดีส์ ยูโรเปียน ทัวร์ ลงแข่งขันในรูป

แบบการแข่งขันที่แตกต่างออกไป ซึ่งเป็นโอกาสที่จะได้แสดง

ให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของวงการกอล์ฟสตรี เหล่าซูเปอร์

สตาร์และนักกอล์ฟดาวรุ่งใหม่ โดยประเดิมฤดูกาลใหม่กันที่

สนามไทยคันทรีคลับในประเทศไทย”

ติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันและข้อมูลเพิ่ม

เติมได้ที่เว็บไซต์ aramcoteamseries.com หรือผ่านทางทวิต

เตอร์ @aramco_series.

interthaipost69@gmail.com

กอล์ฟ อารามโก้ ทีม ซีรีส์ เป็นการแข่งขันทีมซีรีส์

รายการแรกในระดับทัวร์อาชีพ โดยหลังจบสนามแรกที่

ประเทศไทยจะไปแข่งขันต่อที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

ณ สนามเซนจูเรียน คลับ วันที่ 16-18 มิถุนายน ตามด้วย

สนามลา เรเซอร์บา คลับ เด โซโตกรันเด ประเทศสเปน วัน

โม-โมรียา จุฑานุกาล

เม-เอรียา จุฑานุกาล

แพตตี้-ปภังกร ธวัชธนกิจ
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11บันเทิงไทย

“ทำ�ไมคนไทยเร�ชอบดูถูกกันเอง หล�ยครั้ง

แล้ว แต่ผมก็ยังไม่เข้�ใจ เร�คนไทยบ้�น

เดียวกันแท้ๆ แทนที่จะเป็นกำ�ลังใจให้กัน แต่

ดันม�พย�ย�มดึงคนของเร�เองให้ตกต่ำ� เร�

อย�กให้ภูมิใจและยอมรับคว�มส�ม�รถของ

คนไทยเร�เองบ้�ง” มันเกิดอะไรขึ้นที่ทำ�ให้

กระทบคว�มรู้สึกจนต้องพูดคำ�นี้ออกม�?

 น่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่พูด

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เอาจริงๆ เรื่องนี้มันก็ไม่ได้

เกี่ยวกับผมมากนะครับ ส่วนตัวผมเริ่มชินที่

ใครมาพูดเรื่องเกี่ยวกับผมในอินเทอร์เน็ตนะ

ครับ ซึ่งผมไม่ค่อยจะแคร์หรืออะไรกับเขา

มากมายนะครับ แต่ว่าทีนี้ผมก็เห็นหลายๆ 

อย่าง รอบคนไทยด้วยกันเอง เวลาเราเปิด

อเป็นอีกหนึ่งคว�มภูมิใจของคน

ไทย ที่ตอนนี้ดังไกลระดับโลกไป

แล้ว สำาหรับนักร้องหนุ่ม แบม

แบม-กันต์พิมุกต์ ภูวกุล โดย

ล่าสุดเจ้าตัวได้เดินทางกลับมาประเทศไทย

เพื่อเยี่ยมครอบครัวและทำางานด้วย รายการ

โหนกระแส ดำาเนินรายการโดย หนุ่ม-กรรชัย 

กำาเนิดพลอย ก็เป็นเสือปืนไว ขอเอาใจเหล่า

อากาเซ เชิญหนุ่มแบมแบม กันต์พิมุกต์ มา

ร่วมพูดคุยในรายการ 

เป็นไงบ้�งในช่วง 4 ปีที่ผ่�นม�เร�ไม่

ได้เจอกันเลย?

ก็หลายๆ อย่างเปลี่ยนไปนะครับ ตัว

ผมเองผมก็ว่าผมเริ่มโตขึ้นด้วย ตอนนี้ย้าย

ค่ายด้วยอะไรด้วย วิธีการทำางานหรือว่าผล

งานของผมอีกรูปแบบนึงเลยครับ ผมแฮปปี้

มากๆ เลยครับ ไม่มีอะไรที่จะ complain ค่าย

เลย เขาก็เคารพความคิดของผมด้วย เขาก็

จะถามผมตลอดครับว่ามีไอเดียอะไรมั้ย มี 

concept อะไรที่อยากจะทำามั้ย (แบมเปลี่ยน

ไปเยอะมาก ตั้งแต่ 4 ปีที่แล้วที่เจอ) ก็เอา

จริงๆ ผมเริ่มออกกำาลังกายตั้งแต่ปีที่แล้ว

ครับ พอดีมีเรื่องโควิดเข้ามา ทุกอย่างมันก็ 

stop หมดเลย เกือบปีนึงเลยครับ ผมก็เลย

เอาเวลาตรงนั้นมาออกกำาลังกาย ผมว่า

มันทำาให้ดูโตขึ้น แล้วสุขภาพของผมก็ดีขึ้น

มากๆ เลยครับ

ล่�สุดเห็นแบมไปขึ้นเวทีนึง?

ผมได้รับเกียรติเป็น brand 

ambassador ของทีมบาสที่ชื่อ golden state 

warriors ผมก็ได้มีโอกาสไปเจอที่ half time 

show ของเขานะครับ ก็ตื่นเต้นครับ เพราะ

ว่ามันเป็นอีกก้าวนึงที่ผมว่ามันมีความหมาย

แล้วก็ใหญ่มากๆ ครับ (เขาให้ฉายาแบมเลยนี่ 

ว่าเป็น king of halftime) ก็หลายๆ คนตอน

นั้นเขาก็บอกว่าเขาชอบโชว์นะครับ คือผม

ก็เป็นห่วงครับ เพราะว่าจริงๆ ในที่ตรงนั้น

ไม่ค่อยมีแฟนคลับเท่าไหร่ครับ ส่วนใหญ่

เขาจะเป็นแฟนบาสเขาก็มาดูกีฬากัน 

แต่ว่าพอโชว์เสร็จแล้วตอนเดินออกคน

ที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับเขาก็ลงมา แล้ว

เขาก็มาชมอะไรอย่างนี้ครับ 

แบมรู้ ใช่มั้ยข่�วแบมเยอะม�ก

ในทุกๆ วัน?

ผมนั่งดูอยู่ครับ อีกรายการหนึ่ง

กับพี่มดดำา ผมคอยดูอยู่ที่พี่หนุ่มพูดถึง

ผม อย่างตอนนั้นที่มีข่าวของพี่มดดำา 

พี่หนุ่มก็คอยออกมาช่วยคลี่คลาย

หลายๆ อย่างผมก็ขอบคุณครับ 

ตอนนั้นผมไม่ได้อะไรเลยครับ ผม

ไม่ได้ โกรธ ผมแค่แบบว่าแอบเสียใจ

นิดนึง เพราะผมก็เคยเจอพี่มดดำาแล้วด้วย

อะไรด้วยครับ แต่ผมว่าผมรู้สึกได้นะครับว่าพี่

มดดำาไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีหรืออะไร

ช่วงโควิดที่เก�หลี ได้รับผลกระทบ

อะไรบ้�งมั้ย?

ตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับ คล้ายๆ 

ประเทศไทย ตอนนี้ก็สามารถทำาอะไรได้มาก

ขึ้นแล้ว แต่ว่าช่วงแรกๆ ก็ทำาอะไรไม่ได้เลย

ครับ ผมก็หยุดงานไปเลยปีนึง (แบมเคยเป็น

โควิดไปแล้วยัง?) ผมเคยติดมาเรียบร้อยแล้ว

ครับรอบนึง คือพอฉีดเข็มที่ 3 เสร็จปุ๊บ แล้ว

ผมมีถ่ายงาน ผมเลยติดมาจากกองถ่ายครับ 

ตอนนั้นก็เลยกักตัวไปประมาณอาทิตย์นึงที่

เกาหลีครับ จริงๆ แล้วพอเราฉีดวัคซีนแล้ว

มันไม่ได้ป่วยเยอะนะครับ ผมแค่เจ็บคอนิดนึง 

แต่เสียงผมก็ยังไม่ค่อยกลับมาตั้งแต่ตอนนั้น

ครับ มันน่าจะเป็นผลข้างเคียงที่ทำาให้มันยัง

ไม่กลับมา 100 เปอร์เซ็นต์ครับ (แล้วจะร้อง

เพลงยังไง) เอาจริงไม่ค่อยมีผลกระทบเรื่อง

การร้องเพลงนะครับ เพราะการร้องเพลงมัน

ก็ใช้คออีกแบบนึงครับ

ย้อนหลังกลับ

ไปประม�ณเดือน

กว่�ๆ แบมเคย

โพสต์คำ�พูด

คำ�นึงลงไปใน

ทวิตเตอร์ว่� 

ถื

 เมื่อกี้พูดถึง GOT7 จะกลับม�มั้ย?

 จริงๆ คือผมว่าน่าจะถึงเวลาที่พูดได้

แล้วนะครับ ก็พวกผมก็เตรียมอัลบั้มกันอยู่

ครับตอนนี้ เตรียมอยู่นะครับ แต่บอกไม่ได้ว่า

เมื่อไหร่ และจะออกมาเป็นแนวไหน พวกผม

ไม่ได้วงแตกกันอยู่แล้ว แล้วผมก็สัญญากับ

แฟนคลับทุกคนเรียบร้อยแล้วว่าจะกลับมา ก็

เร็วๆ นี้ อันนี้ก็ลองเดากันเอาเองครับ บอก

ไม่ได้ครับ เดี๋ยวโดนเพื่อนในวงดุครับ  (คน

ไทยคิดถึงแบมม�ก น�นแค่ไหนแล้วที่ ไม่ได้

กลับ) คิดถึงเหมือนกันครับ ล่าสุดผมเพิ่งกลับ

มาตอนปีใหม่ มาประมาณอาทิตย์กว่าๆ แล้ว

ก็กลับมาทำางานที่เกาหลี แล้วก็ปล่อยอัลบั้ม

ใหม่ขึ้นมาตัวนึง แล้วก็ไปอเมริกา แล้วก็กลับ

มาประเทศไทยครับ จะอยู่ไทยถึงวันที่ 19 

ครับ แล้วต้องกลับเกาหลีไปทำางานอื่นต่อ

ครับ เพลงที่กำาลังทำาอยู่ก็ไปได้ด้วยดีนะครับ 

ผมไปอเมริกาก็ไปเจอโปรดิวเซอร์หลายๆ 

คน ไปแต่งเพลงมาครับ (มาอยู่ตรงจุดนี้ ได้

ไม่ใช่เรื่องง่าย ตอนแรกไปอยู่ที่เกาหลีลำาบาก

มาก) ก็เป็นเรื่องภาษาครับ พูดเกาหลีก็ไม่ได้ 

อังกฤษก็ไม่ได้ ไปตอนเด็กๆ ผมก็กดดันครับ

ว่าถ้าเกิดทำาไม่ได้ ผมก็ต้องกลับมาเรียน ม.2 

ใหม่อีกรอบนึง ก็อายเพื่อนๆ ด้วย อายคุณครู

ด้วย เด็กฝึกหลายๆ คนก็มีเสื้อผ้า รองเท้า

สวยๆ กัน แต่ผมไม่มีครับ แต่ก็โชคดีที่เขาไม่

ได้ดูถูกผมหรืออะไรครับ เห็นเด็กฝึกที่อยู่ใน

นั้น ผมก็คิดว่าสักวันนึงผมต้องทำาให้ได้ ตอน

นั้นก็เริ่มจริงจังมากๆ ครับ

กับเพื่อนๆ GOT7 เจอกันบ้�งมั้ย?

ไหนๆ มาแล้วผมบอกเลยก็ได้ เพราะ

ว่า member น่าจะฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่อง 

เอาจริงๆ ล่าสุดก่อนที่ผมจะไปอเมริกาก็เจอ

กันทั้งอาทิตย์เลยครับ อัดเพลงเรียบร้อย

แล้วครับผม อันนี้อย่าเอาไปลง twitter กัน

นะครับ”.

�ดคว�มหว�นไม่หยุดสำ�หรับ

พระเอกสายเกรียน บอย-ปกรณ์ 

ฉัตรบริรักษ์ ที่ช่วงนี้อินเลิฟหนัก

มาก ล่าสุดเปิดใจสัมภาษณ์ในรายการ 

WOODY INTERVIEW ถึงความคลั่งรัก 

เฟย์-พรปวีณ์ นีระสิงห์ หนักมาก แต่ยัง

ไม่ใช้คำาว่าแฟน ยังอยู่ในฐานะคนคุยกัน 

รอเวลาขยับความสัมพันธ์เป็นแฟน

เรื่องคว�มรักคุยกันหรือยังว่�

เมื่อไหร่จะเรียกว่�แฟน?

ถ้า ณ วันนี้พูดแบบตรงๆ ไม่ได้

ตอบแบบดารา ยังไม่ได้เป็นแฟน ยัง

ความสัมพันธ์มีการขยับมากขึ้น เดี๋ยวรอถึง

จังหวะหรือเวลาที่มันเหมาะสม ซึ่งบางที

อยู่ในฐานะคนคุยกัน สนิทกันมากขึ้น

เรื่อยๆ คำาว่าแฟนมันก็เป็นคำาหนึ่งที่ทำาให้

เราก็บอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ แต่มันเป็นเรื่อง

ของความรู้สึก และก็เป็นความรู้สึกของทั้ง 

‘หนุ่ม กรรชัย’เสือปืนไว

คว้า‘แบมแบม’ร่วมพูดคุย

‘บอย ปกรณ์’คลั่งรักไม่ไหว

หวง‘เฟย’รอวันขยับเป็นแฟน

ผลงานออกมาหรือเราทำาอะไรจะมีตลอดเลย

ครับ ทั้งๆ ที่เขาไม่ได้ทำาอะไรผิดหรืออะไร 

แต่จะมีคนที่หาเรื่องที่ไม่ดีมาคุยกับเขาตลอด

สมมติว่าในอดีตเขาเคยพลาดอะไรมา

ก็จะนำาเรื่องนั้นมาพูด ขุดขึ้นมาเรื่อยๆ อะไร

อย่างนี้ครับ ส่วนตัวผมได้เห็นการทำางานของ

หลายๆ ประเทศนะครับ หลายๆ คนที่อยู่

ประเทศเดียวกันเขาจะช่วยกันเป็นกำาลังใจ

มากๆ เลยครับ ซึ่งเวลาผมเห็นเรื่องแบบนี้เกิด

ขึ้นในวงการบันเทิงไทย ผมก็รู้สึกเสียใจนิด

นึง ก็เลยโพสต์ขึ้นไปแบบนั้น เพราะน่าจะมี

หลายๆ คนที่โดนแบบนี้แล้วไม่กล้าออกมาพูด 

ผมก็เป็นตัวแทนแล้วกันครับ วงการบันเทิง

ไทยมันก็ต้องมีส่วนที่ปรับปรุง ผมคิดว่าวงการ

บันเทิงไทยสามารถไปได้ไกลมากครับ ผมว่า

หลายๆ คนชอบให้ความสนใจกับเรื่องดรามา

ซะส่วนใหญ่ ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้วเรื่องดีๆ มันก็

ยังมีอีกเยอะแยะนะครับ อยากให้เราเข้าไป

สนับสนุนเขาในเรื่องดีๆ ด้วย พอมีเรื่องดีๆ 

เขาจะไม่ค่อยสนใจ แต่พอมีเรื่องที่ไม่ดีเขาจะ

รุมกัน ซึ่งผมว่ามันน่าเสียดายนิดนึงครับ

2 ฝ่ายด้วย มีความรู้สึกที่มีให้กันมากถึงจุด

ที่ว่าตกลงเป็นแฟนกันได้ วันนั้นก็จะเกิดขึ้น

เองโดยที่เราไม่ต้องไปกะเกณฑ์มัน ถ้าเมื่อ

ไหร่เขายอมเป็นแฟนผม ผมก็ไม่ปิด ผมไม่

กั๊ก อาจจะไม่ได้ถึงป่าวประกาศ แต่ถ้าเมื่อ

ไหร่ที่ผมเป็นแฟนแล้ว มีคนถามผมก็ตอบ

คุณถ�มเข�บ่อยไหมว่�เมื่อไหร่เร�

จะเป็นแฟนกัน?

ไม่ได้ถามในแนวนั้นว่าเมื่อไหร่จะ

เป็นแฟน เราคุยกันยังงี้ ไปสักประมาณ

กี่เดือน เราถึงจะขยับเป็นแฟนกันเหรอ

ประมาณนี้ แต่ว่าไม่ได้ถามในเชิงที่ไป

กดดันเขา ถามความ

คิดเห็นคุยกัน

โมเมนต์ ไหนที่

เร�รู้สึกไม่เคยสัมผัส

อะไรแบบนี้จ�กมนุษย์

อีกคนหนึ่งม�ก่อน 

แต่เร�ได้จ�กเข�?

ความเอาใจ

ใส่ เขาเป็นคนที่ค่อน

ข้างแคร์ความรู้สึก

คนเยอะเหมือนกัน 

แต่สิ่งหนึ่งที่ผมมีให้

เขามากๆ ก็คือ ผมมี

ความรู้สึกหวงแหน

เขามาก พูดความ

รู้สึกยากนะ ความ

หวงแหนมันแสดง

เป็นท่าทางคือแบบโอ๋ 

(ทำาท่าทางกอด) ไม่ว่า

เขาจะทำาอะไร เราจะรู้สึกเป็นห่วงเขา 

เอ็นดูเขา อยากดูแลเขา สิ่งที่ทำาให้ผม

มีความสุขในการได้รู้จักเขาก็คือ เราคุย

กันลงตัวมากๆ อยู่ด้วยแล้วเรามีความ

สุข อาจจะเป็นด้วยวัยที่เขาเด็กกว่าเรา 

8 ปี เหมือนกับเราได้เจอความสดใสจาก

เขาด้วย แต่ในความสดใสนั้นก็มีความ

เป็นผู้ใหญ่ที่คุยกับเรารู้เรื่องด้วย

เข�เติมเต็มอะไรให้ตัวคุณ?

แค่ว่านั่งอยู่ข้างๆ เรา เวลาเราขับ

รถ แค่ว่ามีคนที่เราโทร.หาตอนกลางคืน 

แค่ว่ามีคนที่นั่งจับมือดูหนังกับเรา แค่นี้

ก็โคตรเติมเต็มให้ผมแล้ว (ยิ้ม) เพราะ

ผมอยู่คนเดียวมานานพี่วู้ดดี้ ผมใช้ชีวิต

คนเดียวมานานเอาอย่างงี้ ผมเป็นบุคลิก

ของคนติดแฟน แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผม

ชอบเขามากๆ เลย เขาเป็นคนรักครอบ

ครัวมากๆ (เขาบอกไหมว่าชอบอะไรใน

ตัวคุณ) ผมดูแลเขาดีมากๆ เขาพูดคำานี้

บ่อยๆ”.

ส



12 ขาวประชาสัมพันธ

เปนแบรนดที่ครองใจผูประกอบการ

ธุรกิจรายใหมอยางตอเน� อง ท้ังความหลากหลาย

ของผลิตภัณฑภายใตแบรนด ‘ตราเพชร’ ที่

ตอบโจทยฟงกชั่นการใชงานตกแตงทั้ ง

ภายในและภายนอก งานน้ี ‘สาธิต สุดบรรทัด’ 

ผูบริหาร DRT พรอมนําเสนอสินคาท่ีนอกจาก

จะสรางไอเดียการตกแตงรานคา เชน ราน

กาแฟ รานอาหารแลว สินคายังแข็งแรง ทนทาน

ติดตั้งงายและพรอมใหสั่งซื้อผานชองทางจัด

จําหน�ายทั่วประเทศกันไดเลย

ศูนยการคาฟวเจอรพารค ชวนเที่ยว

งาน “คําหวาน” พบกับหลากหลายขนมหวาน 

อาทิ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ทับทิม

กรอบ, ลูกชุป, ทองมวน, บัวลอย และ

เมนูหวานละมุนลิ้นอีกมากมาย รับรองงาน

นี้ถูกใจสายหวานแน�นอน คนรักขนมหวาน 

พลาดไมไดกับงาน “คําหวาน” ตั้งแตวันที่ 8 

- 19 เมษายน ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น B ศูนย

การคาฟวเจอรพารค

อิ่มอรอยฉลองสงกรานต 13 – 17 

เมษายน ปนี้ ที่หองอาหารเปรมประชากร 

โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 

สดชื่นรื่นรมย์กับอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ

สุดคัดสรร อาทิ เปาะเปยะทอด ไกเทริยากิ 

กวยเตี๋ยวลุยสวน เมี่ยงตะไคร ลาบหมูทอด 

พรอมขนมหวาน เคก ไอศกรีม และขาวเหนียว

มะมวง มื้อกลางวันเพียงทานละ 400 บาท 

และมื้อเย็นทานละ 500 บาท พิเศษ 65 ป

ทานฟรี เม� อมาพรอมครอบครัว พรอมมาตรการ

ปองกัน สอบถามรายละเอียดและสํารองที่ 

โทร.0-2575-5599

สํ า นั ก ง า นน วั ต ก ร ร มแห ง ช า ติ  

(องคการมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

(อว.) เปดโครงการ Inno4Farmers 2022 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

เฟนหาดีพเทคสตารทอัพดานเกษตรกรรม 

กลุมเทคโนโลยีเชิงลึก ในสาขา AI & Data 

Analytics , Biotechnology , Blockchain ,

IoT-Sensor , Robotics /Automation รวมถึง

กลุมเทคโนโลยีเชิงลึกอ� นๆ เพ� อบมเพาะและ

ตอยอดรูปแบบธุรกิจดานเกษตรของสตารท

อัพใหสามารถแขงขันและขยายธุรกิจให

เติบโต พรอมนํานวัตกรรมระดับสูงเขามา

ชวยแกไขปญหาภาคการเกษตร ไมวาจะเปน 

การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก การเพิ่ม

ผลผลิต การใชฐานขอมูลเพ� อทํานายและ

คาดการณผลผลิต การปรับปรุงสภาพแวดลอม

ในการเพาะปลูก พรอมตอบโจทยกับการพัฒนา

เศรษฐกิจชีวภาพ – เศรษฐกิจหมุนเวียน -

เศรษฐกิจ สีเขียว ของรัฐบาล ทั้งนี้ เปดรับ

สมัครผานชองทาง https://inno4farmers.

nia.or.th ตั้งแตวันนี้ - วันที่ 15 พฤษภาคม 

โดยผูที่ ไดคัดเลือกเขารวมโครงการจะไดรับ

การบมเพาะจากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี 

นวัตกรรม และธุรกิจ พรอมโอกาสในการ

ตอยอดธุรกิจสูเชิงพาณิชย สามารถติดตาม

รายละเอียดเพิ่มเติมจาก Facebook : Inno-

4Farmers หรือ ติดตอมณฑา ไกหิรัญ 08-

1372-9163

ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรม

สงเสริมการคาระหวางประเทศ ใหเกียรติ

เปนประธานงานแถลงขาวการจัดงานแสดง

สินคา “The Marché by STYLE Bangkok 

2022” ในวันศุกรที่ 22 เมษายน เวลา 

10.00-11.30 น. พรอมดวยผูบริหารกรม

สงเสริมการคาระหวางประเทศ หน�วยงานที่

เกี่ยวของในอุตสาหกรรมไลฟสไตล รวมดวย 

2 เซเลบริต้ีดานไลฟสไตลช� อดัง ไดแก รถเมล 

คะนึงนิจ จักรสมิทเมธานนท นักแสดงพิธีกร 

และ ภณ ณวัสน ภูพันธัชสีห นักแสดง/

นายแบบ ณ หองสตูดิโอ 4 ชั้น 6 โรงแรม 

Kimpton Maa-Lai Bangkok The Marché 
by STYLE Bangkok 2022 จะจัดขึ้นระหวาง 

วันที่ 18 - 22 พฤษภาคม ณ ศูนยการคา

เซ็นทรัลเวิลด  ชมขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.

stylebangkokfair.com และโซเชียลมีเดีย 

Facebook และ Instagram Style Bangkok 

Fair หรือสายตรงการคาระหวางประเทศ 1169

ร า น อ า ห า ร ญี่ ปุ น คุ ณ ภ า พ จ า ก

ฮอกไกโด “สึ โบฮาจิ” ตอนรับหนารอนกับ

โปรโมชั่น “ซามูไร เซตโตะ” อิ่มอรอยสุดคุม

กับ 5 เมนูสไตลฮอกไกโดท่ีรังสรรคความอรอย

แบบตนตํารับจากฝมือเชฟชาวญี่ปุน ในราคา

เริ่มตนเพียง 189 บาท พรอมสิทธิ์แลกซื้อ

เคร� องด� มคลายรอน 3 เมนูซิกเนเจอร ในราคา

พิเศษเพียง 69 บาท ต้ังแตวันน้ี – 30 มิถุนายน 

ศกนี้ (เฉพาะรับประทานที่รานเทานั้น) ที่ราน

สึโบฮาจิ ทุกสาขา (ยกเวนสาขาเดอะพอรทอล)

“ซามูไร เซตโตะ” โปรโมชั่นสําหรับ

อิ่มอรอยกับเมนูสไตลฮอกไกโดสุดคุม มีให

มูลนิธิกรุงศรี หนุนโครงการ Chula LegalTech ชูคนรุนใหมสรางนวัตกรรมกฎหมาย 

แกปญหาสังคมและธุรกิจ     พูนสิทธิ์ วองธวัชชัย ผูชวยเลขานุการ มูลนิธิกรุงศรี ในฐานะ

ผูสนับสนุนหลักมอบเงินสนับสนุน  80,000 บาท แกโครงการ Chula LegalTech ปที่ 3 ซึ่ง

เปนโครงการแขงขันสรางนวัตกรรมกฎหมายแหงแรกในประเทศไทย ที่เปดโอกาสใหนิสิต

นักศึกษาทั่วประเทศไดพัฒนาความรูแบบสหวิทยาการ โดยประยุกตใชทั้งเทคโนโลยี ความรู

ดานกฎหมายและธุรกิจ เพ� อสรางสรรคนวัตกรรมที่ชวยแกปญหาใหกับภาคสังคมและธุรกิจ 

สอดคลองกับเปาหมายของมูลนิธิกรุงศรีในการเปนองคกรหลักที่สงเสริมการพัฒนาดานการ

ศึกษา โดยมี  ดร.ภูมิศิริ ดํารงวุฒิ รองคณบดี ดานงาน วิรัชกิจและนิตินวัตกรรม จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย เปนผูแทนรับมอบ 

ศ.ดร.สมบูรณ สุขสําราญ กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อุปนายก

สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง พรอมดวย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สืบพงษ  ปราบใหญ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง แสดงความยินดี

กับผูทรงคุณวุฒิที่ ไดรับพระราชทานปริญญา

กิตติมศักดิ์ รวม 7 ราย ประกอบดวยปริญญา

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จํานวน 3 ราย ไดแก 

เมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา สุชาติ  

ตระกูลเกษมสุข กรรมการคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

พลตํารวจเอก เอก อังสนานนท กรรมการ

อิสระและประธานคณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการ บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) 

ที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการ

เตรียมการปฏิรูปประเทศ ปริญญาบริหารธุรกิจ

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จํานวน 3 ราย ไดแก 

สุขสันต ยศะสินธุ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัท ชโย กรุป จํากัด (มหาชน) สมพร สืบถวิลกุล 

กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทิพยประกันภัย 

จํากัด (มหาชน) เสรี จุลศักด์ิศรีสกุล ประธาน

กรรมการ บริษัท บียอนด แพ็คเกจจิ้ง จํากัด 

และปริญญาศิลปกรรม ศาสตรมหาบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีสากล ไดแก 

นันทิดา แกวบัวสาย ศิลปน ดารา นักแสดง 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 

จังหวัดสมุทรปราการ ในงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร เม� อวันที่ 4 เมษายน 2565 ณ 

อาคารวิทยบริการและบริหาร 

ม.รามฯ ยินดีกับผูทรงคุณวุฒิที่ ไดรับปริญญากิตติมศักดิ์

“สึ โบฮาจิ” มอบโปรโมชั่นสุดคุม “ซามูไร เซตโตะ” กับความอรอยสไตลฮอกไกโด เริ่มตน 189 บาท

เลือก 5 เมนู ไดแก “ชุดซารุ ราเมน และ

กุงเทมปุระ” ราคา 189 บาท ซารุ ราเมนที่

ใหความสดช� นแบบราเมงเย็น เสิรฟพรอมกุง

เทมปุระชิ้นโตสีเหลืองกรอบน�ารับประทาน 

“ชุดทงคัตสึ” ราคา 199 บาท ใชหมูคุณภาพ

ดีทอดใหกรอบนอกนุมใน เสิรฟเปนเซตพรอม

ขาวญี่ปุน สลัดผัก และซุปมิโสะ “ชุดมิกซบูต

ะ” ราคา 259 บาท อิ่มอรอยกับหมูชิ้นโตที่นํา

ไปผัดจนเขาเนื้อ ไสกรอกหมูนําเขาจากญี่ปุน 

และเบคอน เสิรฟบนกระทะรอน พรอมขาว

ญี่ปุน สลัดผัก และซุปมิโสะ “ชุดซูชิรวม 6 

อยาง” ราคา 269 บาท ในเซตประกอบดวย 

มูลนิธิตอตานการทุจริต โดย ศาสตราจารย

พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการ รวมกับ 

เครือเจริญโภคภัณฑ โดย นางรงครุจา สายเช้ือ 

รองกรรมการผูจัดการอาวุโส ดานธรรมาภิบาล 

สํานักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล  และ

ส� อสารองคกร 

กลุมทรู โดย นายประพาฬพงษ มากนวล 

รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อ

สังคม ทรูปลูกปญญา และ บริษัท ติ๊กตอก 

(ไทยแลนด) จํากัด โดย นางชนิดา คลายพันธ 

Head of Public Policy (ที่ 2 จากขวา) มอบ

รางวัลการประกวดคลิปวิดี โอ ‘ตอตานการ

ทุจริต ผาน TikTok’ ประจําป 2564 หัวขอ 

‘เยาวชนไทย ไมยอม ไมทน ตอการทุจริต’ 

จัดขึ้นเพ� อปลูกจิตสํานึกใหคนไทยโดยเฉพาะ

เยาวชนของชาติใหเปนคนดี ยึดมั่นในความ

ซ� อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม สราง

สังคมให โปรงใสไรการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ซึ่งมีผลการตัดสิน ดังตอไปนี้

รางวัลชนะเลิศ ไดแก ผลงาน ‘08.30 น.’ 

ทีมเวลา โรงเรียนบานชองพลี จ.กระบ่ี รับรางวัล

ถวยเกียรติยศ พรอมเกียรติบัตรจากมูลนิธิตอ

ตานการทุจริต ทุนการศึกษา 50,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก 

ผลงาน ‘อุดรูร่ัวเพ� อประเทศชาติ’ ทีมเบอรเกอร 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม รับรางวัล

ถวยเกียรติยศ พรอมเกียรติบัตรจากมูลนิธิ

ตอตานการทุจริต ทุนการศึกษา 40,000 บาท 

คลิปสุดปง! คอนเทนตน้ําดี…จาก โรงเรียนบานชองพลี จ.กระบี่

ควาถวยเกียรติยศรางวัลชนะเลิศ พรอมทุนการศึกษา ในการประกวด ‘ตอตานการทุจริต ผาน TikTok’ ประจําป 2564

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดแก 

ผลงาน ‘ใครๆ ก็ทํากัน’ ทีมเด็กหลังเขา โรงเรียน

เขาดินประชานุกูล จ.กระบี่ รับรางวัลถวย

เกียรติยศ พรอมเกียรติบัตรจากมูลนิธิตอตาน

การทุจริต ทุนการศึกษา 30,000 บาท 

รางวัลปอปปูลาโหวต ไดแก ผลงาน 

‘อุดรูร่ัวเพ� อประเทศชาติ’ ทีมเบอรเกอร โรงเรียน

ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม รับโลเกียรติยศ 

เกียรติบัตรจากมูลนิธิตอตานการทุจริต 

ทุนการศึกษา 20,000 บาท 

รางวัลชมเชย 8 รางวัล รับโลเกียรติยศ 

เกียรติบัตรจากมูลนิธิตอตานการทุจริต 

Vogue Eyewear เฉลิมฉลองตอนรับ

เขาสูฤดูกาลใหมพรอมดวยแรงบันดาลใจ

แหงแฟชั่นและ Hailey Bieber ในฐานะ 

Ambassador และพารทเนอรผูสรางสรรค

อันเฉิดฉายหนาใหม

คอลเลกชันชุดแรก

ท่ี Hailey รวมออกแบบสําหรับ 

Vogue Eyewear วางกรอบ

ความงามอยางแทจริงรวม

กับสไตลระดับ ดาราโดย

เปดตัวเปนความรวมมือ

และแคมเปญสุดพิเศษนี้ 

เ ธ อ นํ า ค ว า ม ส ว ย เ ลิ ศ

ธรรมชาติ อย า ง ไม ต อ ง

พยายามประกอบ กับกลิ่น

อายที่บงบอกถึงตัวตนของ

เธอเสมอมาผสมผสานกับ

เอิรธโทนรูปทรงสะดุดตา

และโลหะชั้นยอดเพื่อให้เป็นกรอบสําหรับ

บุคลิกทุกแงมุมของเธอในลุคซิกเนเจอรทั้ง

แปดนี้

“Vogue Eyewear โดงดังในเร� องสไตล

ที่เปนเอกลักษณสาหรับทุกคนและฉันเองก็

เช� อวาแวนตาเปนเคร� องประดับที่ ยกระดับ

ลุคของคุณไดดวยการรวมมือกันในครั้งนี้จึง

ชวยใหเราโฟกัสดานการออกแบบทางเลือกท่ี

เหมาะกับทุกสไตล ไดคะ” Hailey Bieber กลาว

แคมเปญนี้ถายทําในชนบทที่สวยงาม

ตระการตา ขณะอารมณที่ออกมานั้นมุงเนน

ความเปนแฟช่ัน ความสนุก และความ เยายวนใจ 

โดยที่องคประกอบภาพเติมเต็มชีวิตชีวาให

กับแตละสไตลผานบุคลิกอันซับซอนของ 

HAILEY BIEBER X VOGUE EYEWEAR

Hailey ในแบบที่ ไม มีฟลเตอร ใดมาบดบัง

แมแตนอย  เพ� อเปดโอกาสใหเหลาแฟนคลับ

ไดเห็นโลกจากมุมมองของเธอ  การถายทํานี้

จึงจับ ภาพทุกอยางไว ตั้งแตเสน�หระดับ

พรี เมียมของดาราชั้นนําไปจนถึงสไตล

ธรรมชาติอยางสดใส

“การรวมงานกันครั้งนี้พิเศษมากๆ 

เพราะฉันไดจับมือกับทีมรวมออกแบบกรอบ

ที่ใหความรูสึกเปนธรรมชาติ แตยังเปยม 

ดวยแฟชั่นและความสนุกอยู รวมงานกับทีม 

Vogue Eyewear สนุกมากๆ คะ พวกเราได

อะไรกลับมามากมายเลยจาก การถายทํา

แคมเปญสําหรับคอลเลกช่ันน้ี” Hailey Bieber 

กลาว

กรอบรุน Hailey Bieber X Vogue 

Eyewear มาพรอมกับโลโกซิกเนเจอรเฉพาะตัว

ที่ปลายขาแวน เชนเดียวกับถุงใส สุด

อินเทรนดพิเศษ เพ� อใหคุณพกพาไปไดทุกที่

อยางมีสไตล

ขาวปนหนาแซลมอน ขาวปนหนาปลามากูโร 

ขาวปนหนาปลาฮามาจิ ขาวปนหนาเอนงาวะ 

ขาวปนหนาปลาหมึกอิกะ ขาวปนหนากุงเอบิ 

และขาวปนหนาหอยปกนก เสิรฟพรอมสลัด

ผักกับซุปมิโสะ และเมนูปดทาย “ชุดไคเซ็น

สเต็ก” ราคา 319 บาท ซีฟูดจานรอนสไตล

ฮอกไกโดที่ประกอบดวย กุงหวานอามะเอบิ 

ปลาแซลมอนนอรเวย ปลาหมึกชิ้นโต หอย

เชลลโฮตาเตะ และขาวโพดหวานเปนเคร� องเคียง 

พรอมดวยขาวญี่ปุน ซุปมิโสะ และสลัดผัก

และเม� อสั่งเมนูจากโปรโมชั่น “ซามูไร 

เซตโตะ” เมนูใดก็ได รับสิทธิ์แลกซื้อเคร� อง

ด� มคลายรอน 3 เมนูซิกเนเจอรราคาพิเศษ  

ไดแก “ซันไรส” “ซัมเมอร ดีไลท” และ 

“ฟลอริดา” ในราคาเพียง 69 บาท (สั่งไดไม

จํากัดจํานวน)

คนพบความอรอยสไตลฮอกไกโด

กับโปรโมชั่นสุดคุม “ซามูไร เซตโตะ” ได

ตั้งแตวันนี้ – 30 มิถุนายน ศกนี้ (เฉพาะรับ

ประทานท่ีรานเทาน้ัน) ท่ีรานสึโบฮาจิ ทุกสาขา 

(ยกเวนสาขาเดอะพอรทอล) สอบถามขอมูล

เพิ่มเติมไดที่ โทร. 06-4184-7109 

ทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาท

โ ด ย ใ นป นี้ มี ผู ส ง ค ลิ ป วิ ดี โ อ เ ข า

ประกวดเขาประกวดจํานวน 204 ผลงาน 

จาก 60 สถาบันการศึกษา 33 จังหวัดท่ัวประเทศ 

ซึ่งคณะกรรมการไดทําการคัดเลือกจนเหลือ 

11 ทีมสุดทาย ซึ่งจะถูกนําไปเผยแพรทาง

สถานีโทรทัศน ส� อสังคมออนไลน และส� อตางๆ 

ของเครือเจริญโภคภัณฑ และ กลุมทรู ท้ัง TNN 

ทรูโฟรยู ทรูวิช่ันส และสามารถชมเทปบันทึกภาพ

การประกวด ‘ตอตานการทุจริต ผาน TikTok’ 

ประจําป 2564 รอบชิงชนะเลิศไดทาง เฟ

ซบุกแฟนเพจ ‘ชอสะอาดตานทุจริต’

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๖/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายพรเลิศ หรือขวัญ คงเมือง กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

ราย

การที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือ

กรรมสิทธ์ิ/      

ผูครอบครอง

ราคา

ประเมิน

(บาท) 

หมาย 

เหตุ

๑ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๗๓๕๖ เลข

ที่ดิน ๑๒ ตําบลบางปู อําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรปราการ เนื้อที่ - ไร - งาน ๒๖ 

ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง ทาวนเฮาส

สองชั้น บานเลขที่ ๒๘๒/๑๐ หมู ๑ ตําบล

บางปู อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด

สมุทรปราการ 

๑ 

แปลง

นางมะลิ 

คงเมือง

๔๙๕,๖๙๖ 

บาท (ณ 

วันที่ ๒๘ 

พฤษภาคม 

๒๕๖๔)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) ประเภทออมทรัพย สาขาปากน้ํา 

เลขที่บัญชี ๒๑๙๐๒๙๒๙๑๓ 

ช� อบัญชี นายพรเลิศ คงเมือง

๑ 

บัญชี

นายพรเลิศ

คงเมือง

๙,๙๐๕.๓๒ 

บาท (ณ 

วันที่ ๑๕ 

ธันวาคม 

๒๕๖๔)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย สาขา

ออนนุช ๓๙ เลขที่บัญชี ๐๒๙๑๒๕๐๙๑๒ 

ช� อบัญชี นายพรเลิศ คงเมือง

๑ 

บัญชี

นายพรเลิศ

คงเมือง

๑.๐๙ บาท 

(ณ วันที่ ๘ 

ธันวาคม 

๒๕๖๔)

-

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย 

สาขาเทสโก โลตัส บางปู เลขที่บัญชี 

๐๗๖๑๓๑๙๘๐๙ ช� อบัญชี นายพรเลิศ คง

เมือง

๑ 

บัญชี

นายพรเลิศ

คงเมือง

๒๔,๓๗๕.๐๓ 

บาท (ณ 

วันที่ ๘ 

ธันวาคม 

๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๔ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๕๒๙,๙๗๗.๔๔ บาท 

(หาแสนสองหม� นเกาพันเการอยเจ็ดสิบเจ็ดบาทส่ีสิบส่ีสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อใหทรัพยสินตกเปนของ

แผนดิน รายนายพรเลิศ หรือขวัญ คงเมือง กับพวก

ลงช� อ

(นางสาวชุดาภา ทองมาก)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

 พนักงานเจาหนาที่

พันตํารวจโท 

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)             

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน 

ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกองคดี ๔ 



13ยานยนต

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

โตโยตา แนะนํายนตรกรรมอเนกประสงค 

7 ที่นั ่ง สไตล Premium Crossover “ALL 

NEW TOYOTA VELOZ” สูตลาดเมืองไทย 

ดวยดีไซนล้ําสมัย หองโดยสารกวางขวาง

เทียบเทารถระดับ C-segment เบาะที่นั่ง

โดยสารสามารถปรับไดหลากหลายถึง 7 แบบ 

เพิ่มอรรถประโยชนใชสอยดวยแผงหนาปด 

TFT ปรับได 4 รูปแบบ ระบบเคร� องเสียง 

หนาจอแบบสัมผัสขนาด 9 นิ้ว พรอมที่ชารจ

โทรศัพทแบบไรสาย (Wireless charger) 

ชองเสียบ USB 4 จุด และที่วางแกวน้ํา

มากถึง 15 จุด ที่สําคัญยังเพียบพรอมดวย

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในรถ

ระดับเดียวกัน ดวย Toyota Safety Sense 

หรือ TSS สมรรถนะการขับขี่เหนือกวาดวย

แพลตฟอรมขับเคล� อนลอหนาใหม และ

เคร� องยนตเบนซิน Dual VVT-i 1.5 ลิตร 

106 แรงมา เกียรอัตโนมัติ CVT ใหม มอบ

อัตราประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงสูงสุดถึง 17.9 

กิโลเมตร/ ลิตร ใหอัตราเรงทันใจ ตอบสนอง

นุมนวล เงียบกวาในทุกชวงความเร็ว หยุด

รถมั่นใจดวยดิสกเบรก 4 ลอ พรอมเบรก

มือไฟฟา โดยมีใหลูกคาเลือกทั้งหมด 2 รุน 

ไดแก รุน Premium และ รุน Smart  

โนริอากิ  ยามาชิตะ  กรรมการ

ผูจัดการใหญ เปดเผยวา ปจจุบันตลาด SUV 

และ MPV มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยตลอด 

แสดงให้เห็นว่าลูกค้ามองหารถเพื่อตอบ

สนองไลฟสไตลอันหลากหลาย วันนี้ ผมมี

ความยินดีที่จะแนะนํารถรุนใหมจากโตโยตา 

นั่นคือ ALL NEW TOYOTA VELOZ มา

พรอม 4 จุดขายหลัก ไดแก ดีไซนล้ําสมัย 

แบบฉบับ Premium Crossover ดวยภายใน

หองโดยสารที่ออกแบบลงตัว ในการใชงาน

อเนกประสงค ตามแนวคิดการออกแบบ 

“Proud Active” ระบบมาตรฐานความปลอดภัย

สูงสุดดวย Toyota Safety Sense หรือ TSS 

พรอมฟงกชั่นเพิ่มเติม อาทิ ระบบปองกัน

การเหยียบคันเรงแบบผิดวิธี (Pedal Misop-

eration Control) ระบบเตือนเม� อรถคันหนา

เคล� อนตัว (Front Departure Alert) ระบบ

เตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยดึง

กลับอัตโนมัติ (Lane Departure Alert (LDA) 

With Steering Assist) ในรุน Premium พื้นที่

ภายในกวางขวาง สะดวกสบาย กับรูปแบบปรับ

เบาะท่ีน่ังโดยสารถึง 7 แบบ การขับข่ีท่ีม่ันคง 

อัตราเรงดีเยี่ยม จาก Platform ขับเคล� อนลอ

หนาใหม และเกียรอัตโนมัติแบบ CVT ท่ีตอบ

สนองอัตราเรงไดดี และประหยัดนํ้ามันย่ิงข้ึน

สุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการ

ผูจัดการใหญ เปดเผยวา ALL NEW TOYOTA 

VELOZ เปนรถ MPV สไตล Premium Crossover 

ที่ดูดีมีระดับ พรอมอรรถประโยชนครบครัน 

ทั้งสมรรถนะการขับขี่ที่ดี และความปลอดภัย

ที่เหนือระดับ นอกเหนือจากดีไซนภายนอก

ร ถ ย น ต ถื อ เ ป น

พาหนะหลักในการเดินทาง

ที่ผูคนนิยมใชกันมากที่สุด 

ไมวาจะเปนการเดินทางไป

ทํางาน เดินทางทองเที่ยว 

แต ก า รจะ เป น เ จ า ขอ ง

รถยนต สั ก คั น จะต อ งมี

ตนทุนคาใชจายเริ่มตนที่สูง 

และยังมีภาระคาใชจาย

รายเดือนอ� นๆ ตามมา ทั้ง

คาบํารุงรักษา คาภาษี คา

ประกัน ลาสุด บริษัท อีคาร

โมบิลิตี จํากัด ไดเปดตัว “อีคาร” (ekar) แอป

พลิเคชันสุดล้ําที่ใหบริการจัดหารถยนต ใน

รูปแบบการสมัครสมาชิกรายเดือน (Subscription) 

ที่รวบรวมพาหนะการเดินทางสําหรับใช

งานในชีวิตประจําวันมาใหเลือกสรรคบน

สมารทโฟน ตอบโจทยไลฟสไตลคนยุคใหม

ที่รักความสะดวกสบายงายๆ เพียงปลายนิ้ว

สัมผัส ณ รานทิชูกา สุขุมวิท 40  

‘วิลเฮม เฮดเบิรก’ ผูกอต้ังแอปพลิเคชัน 

“อีคาร” (ekar) เปดเผยวา อีคารเปนบริการ

จัดหารถยนต ในรูปแบบการสมัครสมาชิก

รายเดือนที่ตอบโจทยความตองการทั้ ง

พฤติกรรมและความตองการของผูบริโภคยุค

ใหมท่ีเปล่ียนไป ไมมองวารถยนตเปนสินทรัพย

แตเปนเพียงยานพาหะในการใชงานเทานั้น 

อยางที่ทราบกันดีวาการเปนเจาของรถยนต

ตองมีตนทุนคาใชจายเริ่มตนที่สูง อีกทั้ง

ในแตละเดือนยังตองมีภาระคาใชจายหลาย

อยางท้ังคาภาษี คาประกัน คาซอมบํารุงรักษา 

รวมถึงคาใชจายแฝงอ� นๆ ที่ควบคุมไมได มี

คาเส� อมราคา และเปนภาระผูกพันไปนาน

หลายป แตปญหาเหลานี้จะหมดไปหากคุณ

มาเปนสมาชิกกับอีคาร อีคารจะทําใหการมี

รถขับเป็นเรื่องที่ง่ายเพียงปลายนิ้วคลิ๊ก 

ไมตองเสียเงินดาวนเริ่มตน ไมตองยุงยาก

ในเร� องการดําเนินการดานเอกสาร สามารถ

ควบคุมคาใชจายไดอยางแมนยํา อีกทั้ง

ยังเลือกเปลี่ยนรถไดบอยตามความตองการ

และใชงานไดอยางทันทวงที โดยที่ผานมา

อีคารเปดใหบริการในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

ซาอุดีอาระเบีย มาเลเซีย และลาสุดที่

ประเทศไทย ‘อีคาร’ (ekar) แอปพลิเคชันให

บริการจัดหารถยนตสําหรับการเดินทางแบบ

สมัครสมาชิกรายเดือน (Subscription) ซึ่ง

เปนบริการที่เปรียบเสมือนการสมัครสมาชิก

ฟตเนสหรือแอปพลิเคชันใหความบันเทิง

ตางๆ ในรูปแบบรถยนต เพียงสมัครสมาชิก

และชําระคาใชจายครั้งเดียวก็มีรถยนตขับขี่

ไปตลอดทั้งเดือน เหมาะสําหรับคนที่จําเปน

ตองใชรถในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง แต

ไมตองการผูกมัดกับรถคันนั้นไปเปนระยะ

เวลาหลายป แคสมัครสมาชิกก็สามารถมี

“ALL NEW TOYOTA VELOZ” Premium Crossover 7 ที่นั่ง ราคาเริ่มที่ 795,000 บาท

ใหมแลว พ้ืนท่ีภายในยังออกแบบใหกวางขวาง 

หนาปดมาตรวัดความเร็วปรับได 4 รูปแบบ 

เพลิดเพลินกับเคร� องเสียงหนาจอแบบสัมผัส 

9 นิ้ว ทั้งยังมีที่ชารจโทรศัพทแบบไรสาย 

(Wireless charger) และจุดเสียบ USB 4 จุด 

ย่ิงไปกวาน้ัน ยังมีขนาดหองโดยสารกวางขวาง 

โดยมีระยะการปรับเบาะแถวท่ี 2 ยาวถึง 240 

มม. แถวที่ 3 กวางถึง 700 มม. และสามารถ

ปรับพับเบาะได 7 รูปแบบ เบาะนั่งนุมสบาย 

พรอมชองใส Tablet สามารถนั่งชมรายการ

โปรดไดตลอดการเดินทาง กวางขวาง น่ังสบาย 

สามารถพับเบาะเพ� อโดยสารในที่นั่งแถวที่ 3 

ไดงายดาย ที่วางแกวมากมายทุกที่นั ่ง

รวม 15 จุด เพ่ิมความหรูหราอีกระดับดวยไฟ 

Ambient light ในหองโดยสาร พรอมระบบ

ปรับอากาศอัตโนมัติ ดานความสะดวกสบาย 

สามารถปรับเบาะนั่งไดถึง 7 แบบ โดย ALL 

NEW TOYOTA VELOZ จะสามารถตอบ

สนองทุกไลฟสไตล ไดอยางเต็มพิกัด ดาน

สมรรถนะการขับขี่ ขับเคล� อนดวยเคร� องยนต

เบนซิน Dual VVT-i 1.5 ลิตร 106 แรงมา 

พรอมเกียร CVT ใหม ประหยัดน้ํามัน ตอบ

สนองทันใจ แตเปลี่ยนเกียรนุมนวล เงียบ

กวาในทุกชวงความเร็ว พรอมดิสกเบรก 4 ลอ 

ท่ีตอบสนองไดดังใจ พรอมเบรกมือไฟฟา ทันสมัย 

และสะดวกสบายกวาที่สําคัญ ยังมาพรอม

ระบบมาตรฐานความปลอดภัย Toyota Safety 

Sense หรือ TSS มอบความมั่นใจตลอดการ

เดินทาง เชน กลองมองรอบคัน (Panoramic 

View Monitor) ระบบความปลอดภัยกอน

การชน (Pre-Collision System) ระบบเตือน

เมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยดึงกลับ

อัตโนมัติ (Lane Departure Alert (LDA) With 

Steering Assist) ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ 

(Automatic High Beams) ระบบเตือนเม� อรถ

คันหนาเคล� อนตัว (Front Departure Alert) 

ระบบปองกันการเหยียบคันเรงแบบผิดวิธี 

(Pedal Misoperation Control)* (ในรุน Premium)  

ทั้งยังปกปองสูงสุดกับระบบมาตรฐาน

ความปลอดภัยโตโยตาในทุกรุน เชน ระบบ

ชวยเตือนขณะถอยรถ RCTA (Rear Cross 

Traffic Alert) ระบบชวยเตือนมุมอับสายตาที่

กระจกมองขาง (Blind Spot Monitor) และถุง

ลมเสริมความปลอดภัย SRS 6 ตําแหน�ง เปนตน

พวงมาลัยพาวเวอรไฟฟา EPS ปรับ

ได 4 ทิศทาง สูง-ต่ํา และ ใกล-ไกล มาตรวัด

แบบเรืองแสง พรอมจอแสดงผลขอมูลการ

ขับขี่ แบบจอสี TFT  ขนาด 7 นิ้ว มีดีไซนให

เลือก 4 แบบ เบาะหนังสังเคราะห และผาสี

ทูโทน (ดําและเทา) ตกแตงดวยดายสีเทา ไฟ

สรางบรรยากาศบริเวณคอนโซลกลาง และ

แผงขางประตูดานหนา กลองเก็บของดานทาย 

อุปกรณชารจไฟแบบไรสาย เคร� องเสียงหนา

จอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว (เฉพาะรุน Premium) 

รองรับ Apple CarPlay  Android Auto และ 

Bluetooth ระบบเบรกมือไฟฟา พรอมระบบ

หน�วงเบรกอัตโนมัติ ชองตออุปกรณ ไฟฟา 

12V บริเวณกลองเก็บของ และเบาะนั่งแถว

ที่ 3 ระบบ Smart Entry และ Push Start  

ชองตอ USB 2 ชอง สําหรับผู โดยสารแถว 

2 กุญแจ Remote พรอมระบบกุญแจนิรภัย 

Immobilizer 7 ที่นั่ง และเบาะสามารถปรับ

พับเบาะไดมากถึง 7 แบบ BIG ROOM พับ

แถว 2 และแถว 3 SMALL ROOM พับ

แถว 3 RELAX MODE พับแถว 1 เอนราบ 

DAY BED  พับแถว 2 เอนราบ 

LONG STUFF  พับแถว 3 และเบาะ

กลางแถว 2 FREE FORM พับแถว 3 และ

แถว 2 ดานซายหรือขวา CABINET พับแถว 

3 ดานซายหรือขวา

ไฟหนา LED พรอมดวย Light Guid-

ing  ไฟเลี้ยวแบบ Sequential  ไฟตัดหมอก

หนา  ลออัลลอยปดเงาสีทูโทน ขนาด 17 

นิ้ว (เฉพาะรุน Premium) เสาอากาศแบบ

ครีบฉลาม ไฟทายแบบ LED Light  Guiding 

ระบบความปลอดภัยกอนการชน (Pre-Colli-

sion System) (เฉพาะรุน Premium) ระบบ

เตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยดึง

กลับอัตโนมัติ (Lane Departure Alert (LDA) 

With Steering Assist) (เฉพาะรุน Premium) 

ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Automatic High 

Beams) (เฉพาะรุน Premium) ระบบเตือน

เม� อรถคันหนาเคล� อนตัว (Front Departure 

Alert) (เฉพาะรุน Premium) ระบบปองกัน

การเหยียบคันเรงแบบผิดวิธี (Pedal Misoperation 

Control) (เฉพาะรุน Premium) กลองมอง

รอบคัน (Panoramic View Monitor) (เฉพาะรุน 

Premium) กลองมองภาพขณะถอยหลัง (เฉพาะ

รุน Smart) ระบบชวยเตือนขณะถอยรถ 

RCTA (Rear Cross Traffic Alert) ระบบชวย

เตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองขาง (Blind 

Spot Monitor) สัญญาณไฟฉุกเฉินขณะเบรก

กะทันหัน (Emergency Brake Signal) ระบบ

ควบคุมการทรงตัว (Vehicle Stability Control) 

ระบบชวยออกตัวบนทางลาดชัน (Hill-start Assist 

Control) ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS 6 

ตําแหน�ง (คูหนา / ดานขาง / มานดานขาง)

โตโยตา เวลอซ มีใหลูกคาเลือก 2 รุน 

ไดแก รุน PREMIUM และ รุน SMART มีสี

ภายนอกทั้งหมด 4 สี ไดแก สีขาวมุก, สีดํา, 

สีแดง และ ใหม สีเงิน "Purplish Silver Mica 

Metallic พรอมกันน้ี เรายังมีขอเสนอสุดพิเศษ 

ดาวน 15% พรอมดอกเบ้ียพิเศษ 1.99% นาน 

60 เดือน พรอมแพ็กเกจขยายการรับประกัน 

5 ป หรือ 150,000 กม. และพิเศษยิ่งกวาดวย

ฟรีคาแรงเช็กระยะถึง 100,000 กม เพ� อให

ลูกคาสามารถเปนเจาของไดงายข้ึน และสบายใจ

กับการรับประกันจากโตโยตา รุน Premium 

ราคา 875,000 บาท รุน Smart ราคา 795,000 บาท

รถยนตใชงานสําหรับเดินทางได    

สําหรับวิธีการใชงานเพียงดาวน โหลด

แอปพลิเคชัน “อีคาร” (ekar) กรอกขอมูล

สวนตัวเพ� อลงทะเบียนสมัครสมาชิก โดยใช

เพียงขอมูลจากบัตรประชาชนและใบขับขี่

เพียงเทาน้ัน เม� อกรอกขอมูลครบถวนก็ทําการ

ยืนยันตัวตนผานระบบขอความ ถือวาเสร็จ

สิ้นขั้นตอนในการสมัครสมาชิก โดยไมตอง

รอตรวจสอบเอกสารทางการเงิน เม� อล็อกอิน

เขาใชงานก็สามารถเลือกรถยนตรุนที่ตรง

ตามความตองการใชงานในการเดินทางได 

เลือกระยะเวลาการเปนสมาชิกโดยสามารถ

เปนสมาชิกไดตั้งแต 1 เดือน ไปจนถึง 12 

เดือน หลังจากนั้นก็ดําเนินการชําระคาบริการ

ตามที่ระบบคํานวณให สมาชิกสามารถเลือก

ชําระไดทั้งแบบบัตรเครดิตและเดบิต โดย

ยอดสุทธิที่ปรากฏจะรวมคาบริการรับสง/คืน

รถ รถทดแทนใหใชในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือ

รถเสีย, บริการชวยเหลือฉุกเฉิน (Roadside 

Assistance) 24 ชั่วโมง, คาบํารุงรักษา 

(Service Maintenance) และคาตรวจเช็ค

สภาพรถตามระยะทางตลอด

อายุสัญญาการเปนสมาชิก , 

คาภาษีประจําป และประกันภัย 

ทําใหสามารถควบคุมคาใชจาย

รายเดือนไดอยางแมนยําโดย

ไมตองกังวลกับคาใชจายแฝง  

ดานประเภทของรถยนตมีให

เลือกหลายย่ีหอหลายรุน ครอบคลุม

การใชงานทุกประเภท ไมวาจะ

เปนรถยนตใชในเมือง อยางรถ

เกง, รถยนตสําหรับออกทริป

เดินทางตางจังหวัดอยางประเภทรถยนต

ซีดาน, เอสยูวี และรถยนตสําหรับการขนสง 

เชน รถตูและรถกระบะ และในอนาคตจะ

เพิ่มประเภทรถยนตไฟฟามาไวใหบริการเพิ่ม

เติมดวย สมาชิกสามารถกดจองเพ� อรับรถ

ไดภายใน 48 ชั่วโมง เม� อใกลครบกําหนด

วันหมดอายุ จะมีการแจงเตือนผานแอปพลิเคชัน

และอีเมลลกอนหมดอายุ 10 วัน เพ� อนัดหมาย

สงคืนรถ หากสมาชิกประสงคจะใชงานตอ

เพียงแจงความประสงคระบบจะทําการตอ

อายุสัญญาใหอัตโนมัติ หรือหากตองการ

หยุดใชบริการ/เปลี่ยนรถก็สามาถทําได โดย

ไมมีขอผูมัด แตมีขอจํากัดวาผูสมัครใช

บริการจะตองมีอายุ 21 ปขึ้นไป รวมสัมผัส

ประสบการณการใหบริการจัดหารถยนตใน

รูปแบบซับสคริปช่ันกับแอปพลิเคชัน “อีคาร” 

(ekar) ไดแลววันนี้ สามารถดาวน โหลดไดทาง 

App Store, Google Play หรือคลิกเว็บไซต 

www.ekar.app พรอมรับสวนลดพิเศษเพียง

กรอกโคด MEDIA1000 เพ� อทดลองใชบริการ 

ตั้งแตวันนี้ จนถึง 11 มิ.ย. 2565

เปดตัว “อีคาร” แอปพลิเคชันบริการรถยนต 

ตัวเลือกที่คุมคาของคนรักการเดินทาง

ฟอรด ประเทศไทย เดินหนามอบ

ความมั่นใจในการใชรถใหกับลูกคาตลอดชวง

เทศกาลวันหยุด ลาสุดเปดตัว แคมเปญ ‘กอน

ไปพักรอน ฟอรดขอดูแล’ คัดสรรขอเสนอดาน

บริการแบบครบครัน อาทิ สวนลดพิเศษชุด

น้ํามัน เคร� องสุดคุม (Oil Save Pack) สวนลด

โปรแกรมบํารุงรักษาตามระยะเมื่อแสดง

เอกสารจากโปรแกรมประเมินคาใชจายใน

การเขารับบริการ (Service Price Calculator) 

มูลคา 300 บาท สวนลดคาอะไหลสูงสุดถึง 

20% ขอเสนอพิเศษ ซื้อยางรถยนต 3 เสน 

แถมฟรี 1 เสน และสวนลดพิเศษสําหรับการ

เปลี่ยนผาเบรก หรือแบตเตอรี่ บริการตรวจ

เช็คสภาพรถทั่วไปฟรี 30 รายการ รวมถึง

บริการ รับและสงมอบรถนอกสถานที่และ

หน�วยบริการเคล� อนที่ Mobile Service เพียง

นํารถเขารับบริการที่ศูนยบริการฟอรดทั่ว 

ประเทศตั้งแตวันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2565

ฟอรดเนนยํ้าความม่ันใจในการสงมอบ

การบริการและใส ใจทุกการเดินทางของ

ลูกคาจึงไดอํานวยความสะดวกใหลูกคา

สามารถประเมินคาใชจายในการเขารับ

บริการบํารุงรักษาตามระยะในแตละครั้ง

ลวงหนาไดทางเว็บไซต: https://www.ford.

co.th/owner/service-price-calculator/ เพ� อ

ใหลูกคาไมตองกังวลกับคาใชจายในการเขา

รับบริการแตละครั้ง โดยตลอดชวงระยะ

เวลาแคมเปญนี้ลูกคาที่แสดงเอกสารจาก

โปรแกรมประเมินคาใชจายในการเขารับ

บริการ จะไดรับสวนลดพิเศษมูลคา 300 บาท 

สําหรับโปรแกรมบํารุงรักษารถยนต (SSP) 

หรือ โปรแกรมน้ํามันเคร� องสุดคุม (OSP) 

ซ่ึงสวนลดพิเศษน้ี จะมอบใหกับลูกคารถฟอรด

ทุกรุน โดยไมจํากัดระยะทาง สําหรับลูกคา

รถยนตฟอรดที่มีอายุ 7 ป ขึ้นไป หรือ มี

ระยะทางมากกวา 150,000 กิโลเมตร ฟอรด

ยั งมอบสวนลดพิ เศษสําหรับคาอะไหล  

ของเหลว และคาแรง (ไมรวมรายการเช็กระยะ) 

ตามยอดคาใชจาย ไดแก สวนลด 15% เม� อ

มียอดคาใชจาย 10,000-75,000 บาท และ

สวนลด พิเศษ 20% เม� อมียอดคาใชจาย 

75,001 บาทขึ้นไป ลูกคาสามารถสอบถาม

รายละเอียดของอะไหลท่ีรวมรายการไดท่ีศูนย 

บริการฟอรดทั่วประเทศกอนเขารับบริการ

ฟอรดยังมอบขอเสนอสุดพิเศษสําหรับ

ลูกคารถยนตฟอรดทุกรุน (ไมจํากัดระยะทาง) 

ฟอรดสงแคมเปญ ‘กอนไปพักรอน ฟอรดขอดูแล’ มอบสวนลดบริการและอะไหลสูงสุดถึง 20%

เม� อซื้อยางรถยนต 3 เสนในรุนที่รวมรายการ 

แถมฟรี 1 เสน และสวนลด 2 ตอ เม� อเขา

รับบริการเปลี่ยนยาง ผาเบรก หรือแบตเตอรี่

ที ่ศูนยบริการ ฟอรดทั่วประเทศ ดังนี้ ตอที่ 

1 สวนลด มูลคา 200 บาท เม� อเปลี่ยน

แบตเตอรี่ หรือ ผาเบรก ที่ศูนยบริการ ตอ

ที่ 2 หากลูกคาเปลี่ยนยางรถยนต 4 เสน จะ

ไดรับ สวนลดแบตเตอรี่ หรือ ผาเบรก เพิ่ม

อีก 200 บาท ทั้งนี้ ลูกคาฟอรดที่ซื้อสินคา 

หรือเขารับบริการที่ศูนยบริการฟอรด เม� อมี

ยอดใชจาย 5,000 บาทขึ้นไปตอ 1 ใบเสร็จ 

สามารถเขารวมแคมเปญผอน 0% นาน 10 

เดือน ผานบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย 

และธนาคารกรุงศรีฯ ตามประเภทหนาบัตร

เครดิตที่รวมรายการ

สําหรับลูกคาที่ ไมสะดวกนํารถเขา

รับบริการที่ศูนยบริการ ฟอรดยังมีบริการ

รับรถเขาศูนยบริการและสงคืนถึงบาน โดย

ลูกค้าสามารถติดต่อศูนย์บริการฟอร์ดเพื่อ

นัดหมายการเขารับบริการ ในวันนัดหมาย

พนักงานของผูจําหน�ายจะเดินทาง ไปรับรถยนต

ของลูกคามาเขารับบริการที่ศูนยบริการ 

พรอมบริการสงมอบรถคืนถึงบาน หรือหน�วย

บริการเคล� อนที่ Mobile Service ซึ่งจะให

บริการตรวจสภาพเบื้องตน เชน เปลี่ยนถาย

น้ํามันเคร� องตามระยะ เปลี่ยนแบตเตอรี่ 

เปลี่ยนใบปดน้ําฝน หรือเปลี่ยนหลอดไฟ 

โดยรถที่เขารับบริการทุกคัน จะไดรับการ

ทําความสะอาดและพนยาฆาเช้ือกอนสงมอบ 

ใหลูกคาฟอรดมั่นใจในความปลอดภัยและ

การใชบริการ เพ� อเติมเต็มประสบการณการ

เปนเจาของรถที่ดีที่สุดใหแกลูกคา ครอบครัว

ฟอรด
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14 บทความ-ต่างประเทศ

งครามยูเครนครั้งนี้ ได้เห็นบทบาทของ “ทหาร

รับจ้าง” ที่น่าสนใจเพราะเกิดคำาถามว่า “นักรบ

อาชีพ” เหล่านี้ มีส่วนช่วยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้

เปรียบในสนามรบหรือไม่

ถึงวันนี้คำาตอบยังไม่มีอะไรแน่ชัด

แต่ที่แน่ๆ ก็คือ ความลี้ลับของกิจกรรมของทหาร

รับจ้างในสงครามครั้งก่อนๆ ก็ถูกถ่ายโอนมา ณ สมรภูมิ

ยูเครนต่ออีกทอดหนึ่ง

ข่าวกรองอังกฤษอ้างว่าทหารรับจ้างประมาณ 1,000 

คน จากกลุ่มแวกเนอร์ (Wagner Group) กำาลังมุ่งหน้าไปยัง

สมรภูมิตะวันออกของยูเครนที่คาดกันว่าจะเป็นแนวรบใหม่

ที่ร้อนแรง

Wagner Group เป็นบริษัททหารรับจ้างเอกชนที่มี

ความโยงใยกับรัสเซีย

ที่ไหนมีการสู้รบ ที่นั่นจะเห็นกิจกรรมของกลุ่มนี้

ไม่ว่าจะเป็นซีเรียหรืออีกหลายประเทศในทวีปแอฟริกา 

และยูเครนในอดีตกับวันนี้

กลุ่มนี้เป็นข่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปีหรือนานกว่านั้น 

ต่างกันตรงที่ว่าแต่ก่อนนี้จะเป็นข่าว “ทางลับ” แต่วันนี้กลาย

เป็นข่าว “ทางเปิด” มากขึ้น 

เป็นกลุ่มที่ถูกกล่าวหาบ่อยๆ ว่าไปโยงกับเรื่องที่ถูก

กล่าวหาว่าสุ่มเสี่ยงจะเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามและ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน

บีบีซีของอังกฤษย้อนกลับไปหาจุดก่อเกิดของกลุ่ม 

“นักรบรับจ้าง” โดยโยงไปถึง ดมิทรี อูตคิน อดีตเจ้าหน้าที่

กองทัพรัสเซียวัย 51 ปี ทหารผ่านศึกสงครามเชเชน เป็น

อดีตเจ้าหน้าที่กองกำาลังพิเศษ มียศพันโทสังกัดหน่วยข่าว

กรองทางทหารของรัสเซีย หรือ GRU

ว่ากันว่ากลุ่ม Wagner เริ่มลงมือทำางานช่วงที่รัสเซีย

ผนวกไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อปี 2014

นักข่าวบีบีซีบอกว่าแหล่งข่าวที่รู้เรื่องนี้ดีเชื่อว่า ทหาร

รับจ้างกลุ่มนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนักรบนิรนามที่ถูก

ขนานนามว่า Little Green Men หรือ ‘ชายชุดเขียวตัวเล็ก’ 

ที่เข้ามายึดครองภูมิภาคนี้ในช่วงปฏิบัติการครั้งนั้น

จากนั้นก็ดูเหมือนว่ากลุ่มนี้แยกมาประมาณ 1,000 คน

ที่เข้าร่วมรบกับกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนรัสเซียเพื่อควบคุม

ภูมิภาคโดเนตสค์และลูฮันสค์

อันเป็นสองแคว้นที่ประกาศแยกดินแดนออกจาก

รัฐบาลกลางยูเครนและได้รับการสนับสนุนจากรัสเซีย

แต่ความสำาคัญอยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพรัสเซีย

กับกลุ่มทหารรับจ้างนี้ต้องมีลักษณะพิเศษ

เพราะโดยทางการและว่ากันด้วยกฎหมายแล้ว ทหาร

รับจ้างเป็นสิ่งผิดกฎหมายของกองทัพรัสเซีย

แต่กลุ่ม Wagner แยกตัวเองออกมา มีศักยภาพและความ

สามารถในปฏิบัติการในต่างประเทศได้ โดยที่รัฐบาลรัสเซีย

สามารถยืนยันว่ากลุ่มนี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทางการของ

รัสเซียแต่ประการใด

ศัพท์ทางการเมืองและทหารของโลกตะวันตกเรียกมันว่า

ต้องมี deniability

แปลว่าหากถูกจับได้ด้วยเหตุใดก็ตาม รัฐบาลนั้นๆ ต้อง

สามารถปฏิเสธความเกี่ยวโยงอย่างเป็นทางการได้อย่างแน่ชัด

โดยเฉพาะในแง่ของกฎหมาย

ส่วนเรื่องการเงินจะมาจากแหล่งใดนั้น เป็นความลับที่

รู้กันไปทั่ว นั่นคือ ต้องเป็นสิ่งที่คนไทยรู้จักดีในนามของ “งบ

ราชการลับ” หรือ “งบกลาง” ที่ไม่ต้องแจงรายละเอียดใดๆ ต่อ

สาธารณะนั่นเอง

บีบีซีบอกว่า ศูนย์ฝึกของ Wagner อยู่ในเมืองโมลกิโน 

(Molkino) ทางตอนใต้ของรัสเซีย ซึ่งไม่ไกลจากฐานทัพกองทัพ

ของรัสเซียมากนัก

และบีบีซียังอ้างแหล่งข่าวด้วยว่ากลุ่ม Wagner มีความ

เชื่อมโยงกับ Yevgeny Prigozhin เยฟเกนี พรีโกชิน คนสนิทของ

ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ด้วย

นายพรีโกชินคนนี้มีสมญาว่าเป็น “เชฟของปูติน” 

เพราะเขาเติบใหญ่จากการเป็นเจ้าของภัตตาคารและผู้

บริหารกิจกรรมงานจัดเลี้ยงให้กับรัฐบาลรัสเซีย

ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้พยายามจับตัวเขาแต่ก็ได้

เพียงเป็นหนึ่งในผู้ถูกคว่ำาบาตรจากมาตรการของสหรัฐฯ ในกรณี

สงครามยูเครนเท่านั้น

ในปี 2018 สหรัฐฯ ได้ออกหมายจับ Prigozhin ในข้อหา 

“สมรู้ร่วมคิดที่จะฉ้อโกงสหรัฐอเมริกา” 

โดยกล่าวหาว่าเขาพยายามระดมทุนจากหน่วยงานวิจัย

ทางอินเทอร์เน็ต 

และมีส่วน “กำากับดูแลและอนุมัติ” การแทรกแซงอย่าง

กว้างขวางในระบบการเมืองของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงในการ

เลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2016 

ปีที่แล้ว FBI ใส่ชื่อ Prigozhin อยู่ในรายชื่อ “ประกาศ

จับ” คนต้นๆ โดยเสนอเงิน 250,000 เหรียญฯ สำาหรับใคร

ก็ตามที่มีเบาะแสที่จะนำาไปสู่การจับกุมเขาได้

Prigozhin กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งในสงคราม

ยูเครนเพื่อแผนบุกยูเครนของรัสเซียไม่เป็นไปตามแผนเดิม 

ฝ่ายสหรัฐฯ และอังกฤษอ้างว่ารัสเซียกำาลังพยายาม

ระดมนักรบรับจ้างกลุ่ม Wagner Group มากู้สถานการณ์สู้

รบอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม ยูเครนประกาศว่ามีผู้สนใจจะมา

ช่วยรบประมาณ 20,000 คนจาก 50 ประเทศ 

เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยป้องกันดินแดนแห่งยูเครนที่จัด

ตั้งขึ้นใหม่ 

ไม่กี่วันต่อมา เซอร์เกย์ ชอยกู รัฐมนตรีกระทรวง

กลาโหมของรัสเซียก็ออกข่าวว่า มีนักรบประมาณ 16,000 

คนจากตะวันออกกลางสมัครสู้รบเพื่อรัสเซีย 

ปูตินพูดในที่ประชุมกับระดับนำาทางด้านความมั่นคง

ของเขาว่า

“ฝ่ายยูเครนและโลกตะวันตกไม่ได้ปิดบังว่ามีทหาร

รับจ้างจากทั่วโลกถูกส่งไปยังยูเครน ด้วยเหตุนี้ถ้าคุณเห็นว่ามี

คนเต็มใจมาเป็นอาสาสมัคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่เพื่อเงิน 

และช่วยเหลือชาวดอนบาส เราต้องพบพวกเขาครึ่งทางและ

ช่วยเหลือพวกเขาเคลื่อนย้ายไปยังเขตการต่อสู้ให้ได้เช่นกัน”

รายงานที่เผยแพร่โดย Soufan Center ซึ่งเป็นกลุ่ม

วิจัยด้านความปลอดภัยระดับโลกที่ไม่แสวงหากำาไรบอกว่า

“สนามรบในยูเครนมีความสลับซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อ 

โดยมีกลุ่มผู้แสดงที่ไม่ใช่รัฐที่มีความรุนแรง-ผู้รับเหมาทหาร

เอกชน, นักสู้ต่างชาติ, อาสาสมัคร, ทหารรับจ้าง, พวกหัวรุนแรง 

และกลุ่มก่อการร้าย-ทั้งหมดมารวมกันที่นี่กันเลยทีเดียว”

ในภาษาสงคราม อาสาสมัครที่เข้าร่วมกองกำาลังกบฏ

หรืออาสาสมัครมักถูกเรียกว่า “นักสู้ต่างชาติ” 

ในขณะที่ “ทหารรับจ้าง” ก็คือนักรบที่ว่าจ้างโดยรัฐ

และต่อสู้เพื่อผลกำาไรหรือผลประโยชน์ส่วนตัว 

จะโดยเปิดเผยหรือไม่ก็ตาม

สหรัฐฯ และสหประชาชาติถือว่ามีทหารหลายหมื่นคน

ที่เข้าร่วมกลุ่มไอเอสในซีเรียและอิรัก ซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้าย

ต่างชาติ ไม่ใช่ “ทหารรับจ้าง” 

ส่วนกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเรียกชาวต่างชาติที่

ถูกจับในกองทหารระหว่างประเทศของยูเครนว่าเป็น “ทหาร

รับจ้าง” 

ซึ่งไม่มีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองในฐานะเชลยศึกภายใต้

อนุสัญญาเจนีวา 

ดังนั้นกลุ่ม Wagner จึงเป็นเพียงหนึ่งในปริศนาใหญ่

ของสงครามยูเครนครั้งนี้...เพราะมีตัวละครหน้าตาแปลกๆ 

และมีบทบาทประหลาดๆ ที่ไม่เคยพบเห็นในสนามรบก่อน

หน้านี้มากมายกันเลยทีเดียว.

ส

เกาหลีใต้จ่อเลิกคุมโควิดหลังผู้ติดเชื้อลด

โซล • เอเอฟพีรายงานว่าเกาหลีใต้จะยกเลิกมาตรการเว้น

ระยะห่างเกือบทั้งหมด ตามการเปิดเผยของรัฐบาลเมื่อวัน

ศุกร์ ซึ่งรวมถึงเคอร์ฟิวเที่ยงคืนสำาหรับร้านอาหาร โดยอ้าง

ถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ลดลงอย่างมากนับตั้งแต่การระบาด

ของไวรัสสายพันธุ์ โอมิครอน อย่างไรก็ตาม ชาวเกาหลีใต้

จะต้องสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในอาคารหรือในร่มต่อไปอีก

เป็นเวลานานพอสมควร เจ้าหน้าที่กล่าว พร้อมเสริมว่า 

พวกเขาอาจยกเลิกข้อกำาหนดให้สวมหน้ากากเมื่ออยู่กลาง

แจ้งภายใน 2 สัปดาห์ หากตัวเลขผู้ติดเชื้อยังลดลงอย่างต่อ

เนื่อง นายกรัฐมนตรี คิม บูคยอม กล่าว “มาตรการเคอร์ฟิว

สำาหรับธุรกิจหลังเที่ยงคืน และการกำาหนดห้ามไม่ให้มีการ

รวมตัวกันถึง 10 คน จะถูกยกเลิกตั้งแต่วันจันทร์นี้” การ

ตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นการสิ้นสุดสำาหรับข้อกำาหนดการเว้น

ระยะห่างที่เข้มงวดมานาน 2 ปี ซึ่งกระทบอย่างมากต่อ

ธุรกิจขนาดเล็ก 

นักเคลื่อนไหวไต้หวันกลับบ้านหลังติดคุกจีน

ไทเป •  ลี หมิง เชอ ชายชาวไต้หวัน นักเคลื่อนไหวเพื่อ

ประชาธิปไตยที่โดนจำาคุกในจีนเป็นเวลา 5 ปี ได้กลับบ้าน

เกิดแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังจากชดใช้ โทษจนครบ

กำาหนดเวลา ในคดีความที่สร้างความตึงเครียดให้กับความ

สัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศเพื่อนบ้านมาหลายปี สื่อท้องถิ่น

ถ่ายทอดสดภาพการมาถึงของเขาในไต้หวันโดยเที่ยวบิน

ของสายการบินเซียะเหมินแอร์ ก่อนที่เขาจะถูกเจ้าหน้าที่

สนามบิน 2 คนในชุดป้องกันโรคพาขึ้นรถไป ลีถูกตัดสิน

จำาคุกโดยศาลของจีนในเดือนพฤศจิกายนปี 2560 ในข้อหา

บ่อนทำาลายอำานาจรัฐ เขาถูกจับกุมในเดือนมีนาคมในปีนั้น 

ระหว่างเดินทางไปจีน และถูกคุมขังเป็นเวลาหลายเดือน

ก่อนที่ชะตากรรมของเขาจะถูกเปิดเผยออกมาในที่สุด 

ตร.อิสราเอลปะทะปาเลสไตน์

เยรูซาเลม • รอยเตอร์รายงานเมื่อวันศุกร์ว่าตำารวจ

อิสราเอลปะทะกับชาวปาเลสไตน์ที่สวมหน้ากากและขว้าง

ปาหินใส่ เหตุเกิดใกล้กับมัสยิดอัลอักซอในเขตเมืองเก่าของ

เยรูซาเลม ซึ่งเหตุรุนแรงปะทุขึ้นหลังจากการละหมาดช่วง

เช้าเดือนรอมฎอนเมื่อวันศุกร์ กองกำาลังรักษาความมั่นคง

ของอิสราเอลเฝ้าระแวดระวังในระดับสูงแล้วหลังเกิดการ

โจมตีนองเลือดบนท้องถนนต่อเนื่องหลายครั้งในหลายจุด

ทั่วประเทศระหว่าง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา และการเผชิญ

หน้ากันที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้ มีความเสี่ยงที่จะจุดชนวน

ความขัดแย้งในวงกว้าง ระหว่างอิสราเอลกับกลุุ่มติดอาวุธ

ปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา ความตึงเครียดในเมืองเยรูซา

เลมกำาลังเดือดพล่าน เมื่อเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ของ

ชาวมุสลิม มาประจวบกับช่วงเดียวกับการเฉลิมฉลองปัส

กาของชาวยิวและเทศกาลอีสเตอร์ของศาสนาคริสต์ในปีนี้.

รัสเซียโจมตีเคียฟหลังเรือรบจม
เคียฟ/ลวิฟ • รัสเซียโจมตีโรงงานแห่งหนึ่งในกรุงเคียฟของยูเครน

เมื่อวันศุกร์ และยังมีการสู้รบอย่างดุเดือดในภาคตะวันออกของ

ยูเครน หลังจากยูเครนอ้างว่ายิงขีปนาวุธจมเรือ “มอสควา” ซึ่ง

เป็นเรือธงลาดตระเวนติดขีปนาวุธของรัสเซียในทะเลดำา เป็นหนึ่ง

ในความสูญเสียครั้งใหญ่สุดของรัสเซียในการรุกรานยูเครน 

สำานักข่าวรอยเตอร์ราย    

งานเมื่อวันศุกร์ที่ 15 เมษายน 

2565 ว่ากระทรวงกลาโหม

รัสเซียแถลงว่า เรือ “มอสควา” 

ซึ่งเป็นเรือธงลาดตระเวนติด

ขีปนาวุธของรัสเซียในทะเลดำา 

อับปางลงขณะกำาลังลากไปยัง

ท่าเรือแห่งหนึ่ง หลังจากเกิด

ไฟไหม้และระเบิดบนเรือลำานี้ 

อพยพลูกเรือมากกว่า 500 คน

บนเรือได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่

ยอมรับว่าเรือลำานี้ถูกโจมตีจาก

ยูเครน

มีรายงานว่ากองทัพรัสเซีย

โจมตี โรงงานแห่งหนึ่งในกรุง

เคียฟเมื่อเช้าวันศุกร์ โดยระบุว่า

เป็นโรงงานผลิตและซ่อมแซม

มิสไซล์ต่อต้านเรือรบ ซึ่งเป็น 

การโจมตีกรุงเคียฟที่รุนแรงที่สุด

นับตั้งแต่ทหารรัสเซียถอนกำาลัง

จากพื้นที่นี้เมื่อ 2 สัปดาห์แล้ว 

กระทรวงกลาโหมรัสเซีย

กล่าวในแถลงการณ์ว่ายิงมิส

ไซล์จำานวนมากถล่มเป้าหมาย

ในกรุงเคียฟ เพื่อเป็นการตอบ

สนองการโจมตีของผู้ก่อการร้าย

ที่เพิ่มขึ้นหรือการก่อวินาศกรรม

บนดินแดนของรัสเซีย ที่กระทำา

การโดยรัฐบาลชาตินิยมเคียฟ

ยูเครนอ้างว่ายิงขีปนาวุธ 

“เนปจูน” 2 ลูก ซึ่งเป็นขีปนาวุธ

ร่อนต่อต้านเรือรบโจมตี เรือ

มอสควา เรือธงลาดตระเวนติด

ขีปนาวุธของรัสเซียในทะเลดำา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ทำาให้

เรือลำานี้ ได้รับความเสียหาย

อย่างหนัก

สหรัฐกล่าวว่ายังไม่มีข้อ 

มูลเพียงพอที่จะชี้ว่าเรือมอส    

ควาของรัสเซียลำานี้ถูกโจมตีด้วย

มิสไซล์จริงหรือไม่ เจค ซัลลิ

แวน ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง

แห่งชาติของรัฐบาลสหรัฐระบุ

ว่า การอับปางของเรือลำานี้

เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของ

รัสเซีย 

เรือรบของรัสเซียยังยิง

ถล่มหลายเมืองของยูเครนที่

ติดกับทะเลดำาอย่างต่อเนื่องมา

แล้วเกือบ 50 วัน หลังจากเข้า

รุกรานยูเครนโดยอ้างว่าเพื่อ

โค่นล้มรัฐบาลชาตินิยมขวาจัด

ประธานาธิบดี โวโลดีมีร์                                              

เซเลนสกี ของยูเครนกล่าวยก 

ย่องทุกคนที่ช่วยกันยับยั้งขบวน

รถขนยุทโธปกรณ์ของกองทัพ

รัสเซีย รวมถึงผู้ที่แสดงให้เห็น

ว่าเรือรบรัสเซียก็จมดิ่งลงทะเล

ได้เช่นกัน 

นอกจากเหตุระเบิดที่กรุง                                    

เคียฟแล้ว ยังมีรายงานการโจม 

ตีในเมืองเคอร์ซอนทางใต้ของ

ยูเครน, เมืองคาร์คีฟทางตะวัน

ออกและเมืองอีวานอ-ฟรันกิวสค์

ทางตะวันตก 

กองทัพยูเครนแถลงว่า 

การโจมตีของรัสเซียในเมืองโพ

พาสนาและเมืองรูบิซเน ซึ่งทั้ง

สองเมืองอยู่ทางเหนือของเมือง

มารีอูโปล เมืองท่ายุทธศาสตร์

สำาคัญของยูเครน ทหารยูเครนตี

ขับไล่ทหารรัสเซียออกจากเมือง

ทั้งสองได้สำาเร็จ และทำาลายรถ

ถังและยานเกราะของรัสเซียได้

จำานวนมาก

ด้านฟินแลนด์ซึ่งมีพรม 

แดนยาวติ ดกั บ รั ส เซี ยและ

สวีเดนประเทศเพื่อนบ้าน กำาลัง

พิจารณาเข้าร่วมองค์การนา

โต รัสเซียกล่าวเตือนนาโตเมื่อ

วันพฤหัสบดีว่า ถ้าสวีเดนและ

ฟินแลนด์เข้าเป็นสมาชิกนาโต 

รัสเซียอาจใช้อาวุธนิวเคลียร์

และมิสไซล์ไฮเปอร์ โซนิก ถล่ม

ดินแดนของรัสเซียในใจกลาง

ทวีปยุโรป. 

ชาวเซี่ยงไฮ้ปะทะตำารวจกรณีล็อกดาวน์
เซี่ยงไฮ้ • พลเมืองในเซี่ยงไฮ้

ก่อเหตุตะลุมบอนกับตำารวจ

ที่ควบคุมดูแลความเรียบร้อย

ภายใต้นโยบายล็อกดาวน์ ซึ่ง

สั่ ง ให้พวกเขาสละบ้านพัก

อาศัยให้กับผู้ป่วยโควิด-19 

เป็นหนึ่งในเหตุแห่งความไม่

พอใจที่เพิ่มขึ้นของชาวเซี่ยงไฮ้ 

จากมาตรการที่ ไม่ยืดหยุ่นใน

การควบคุมโรคระบาดของจีน

เอเอฟพีและรอยเตอร์                                                 

รายงานสถานการณ์การระบาด

ของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ

โควิด-19 ในเซี่ยงไฮ้ เมื่อวัน

ศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565 

กล่าวว่า มหานครทางการเงิน

ของจีนที่มีประชากรกว่า 25 

ล้านคน และเป็นศูนย์กลาง

การระบาดไวรัสโคโรนาของ

จีน กำาลังเผชิญปัญหาหนัก

จากทั้งการขยายตัวของการ

ระบาดและการก่อความไม่

สงบของพลเมือง

ประชาชนชาวเซี่ยงไฮ้

อยู่ภายใต้นโยบายล็อกดาวน์

เมืองของรัฐบาลจีนตั้งแต่ต้น

เดือนเมษายน กำาลังเผชิญ

ภาวะความเครียดจากการกัก                                      

ตัวเองอยู่แต่ในบ้าน, ถูกเจ้า

หน้าที่ตำ ารวจควบคุมให้อยู่

ในกฎระเบียบอย่างเข้มงวด 

รวมทั้งเริ่มขาดแคลนอาหาร

และสิ่งของจำาเป็นอย่างหนัก 

พวกเขาได้ร้องขอความช่วย

เหลือผ่านทางโซเชียลมีเดีย 

และแสดงความไม่พอใจกับ

นโยบายโควิดเป็นศูนย์ จน

ทำาให้รัฐบาลกลางต้องออกมา

เซ็นเซอร์ความคิดเห็นรุนแรง

บนโลกออนไลน์เกือบจะใน

ทันที

จากเหตุการณ์ล่าสุดที่ 

ทางการสั่งให้ 39 ครัวเรือน

ย้ายออกจากบ้านของตัวเอง 

เพื่อเอาไปใช้รองรับผู้ป่วยติด

เชื้อไวรัสโควิด-19 ในระยะ

เริ่มต้น ยิ่งเพิ่มประเด็นความ

ไม่พอใจให้กับประชาชน ถึง

แม้ทางการจะชดเชยให้พวก

เขาได้ย้ ายไปอยู่ ในบริ เวณ

ใกล้ๆ กันแล้วก็ตาม

ขณะที่ เจ้ าหน้ าที่ ทาง 

การกำาลังเร่งสร้างเตียงหลาย

หมื่นเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยโค

วิด-19 เนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อ

รายวันขึ้นสูงถึงระดับ 20,000 

ราย ทั้งๆ ที่การตรวจพบเชื้อ

ส่วนใหญ่จะเป็นแบบไม่แสดง

อาการ และไม่มีรายงานผู้เสีย

ชีวิตอย่างเป็นทางการเลยใน

เซี่ยงไฮ้ นับตั้งแต่มีการระบาด

ของสายพันธุ์ โอมิครอน แต่

รัฐบาลจีนของประธานาธิบดี 

สี จิ้นผิง ได้เน้นย้ำาอย่างเด็ด

ขาดว่ามาตรการควบคุมโควิด

ที่ดำาเนินอยู่นั้น “ไม่สามารถ

ผ่อนคลายได้” และทิ้งท้ายว่า 

“ความอดทนคือชัยชนะ”.

แบกกางเขน • คริสตชนร่วมแบกกางเขนในวัน “กู๊ดฟรายเดย์” ในพิธีสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์รำาลึกพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า ก่อนถึงวัน

อาทิตย์ปัสกา ที่นครเยรูซาเลม เมื่อวันที่ 15 เมษายน.

บทบาทของ ‘ทหารรับจ้าง’

ในสงครามยูเครน



คุมข้าวสาร

อายุ 60 ปีขึ้นไป 97 ราย มีโรคเรื้อรัง 19 

ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 3 ราย ขณะนี้

มียอดผู้ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต่ปี 2563 

จำานวน 3,993,292 ราย มียอดหายป่วย

สะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 3,741,758 

ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 

จำานวน 26,629 ราย ส่วนยอดฉีดวัคซีน

วันที่ 14 เม.ย. 26,928 โดส ยอดฉีด

สะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.64 จำานวน 

131,631,366 โดส ขณะที่สถานการณ์ โลก

มีผู้ติดเชื้อสะสม 503,027,795 ราย ผู้เสีย

ชีวิตสะสม 6,217,873 ราย 

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมาก

ที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ 3,110 ราย, ชลบุรี 

736 ราย, นครศรีธรรมราช 726 ราย, 

สมุทรปราการ 658 ราย, นครปฐม 630 

ราย, นนทบุรี 622 ราย, ร้อยเอ็ด 562 ราย, 

นครราชสีมา 511 ราย, บุรีรัมย์ 483 ราย 

และขอนแก่น 466 ราย  

ทั้งนี้ สำานักงานประชาสัมพันธ์ กทม.

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ที่มีผู้ป่วยราย

ใหม่ 3,110 คน ว่ามาจากระบบเฝ้าระวัง 

2,943 คน และต่างชาติ 167 คน  ทำาให้

มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.2565 จำานวน 

242,787 ราย และมีผู้เสียชีวิต 11 ราย รวม

ผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 จำานวน 

697 ราย โดย 10 เขตที่ติดโควิดสูงสุด

คือ เขตบางซื่อ 376 ราย, เขตวัฒนา 192 

ราย, เขตสะพานสูง 157 ราย, เขตจอมทอง 

146 ราย, เขตบางเขน 122 ราย, เขตหลักส่ี 

118 ราย, เขตบางกะปิ 113 ราย, เขตบาง

บอน 106 ราย, เขตบางแค 97 ราย และเขต

หนองแขม 90 ราย โดยเขตท่ีมีผู้ป่วยรายใหม่

น้อยท่ีสุดคือ เขตสัมพันธวงศ์ 1 คน ส่วนผล

การฉีดวัคซีนในพ้ืนท่ี กทม.น้ัน เมื่อวันท่ี 14 

เม.ย.มียอดผู้รับวัคซีนเพ่ิม 1,032 โดส ทำาให้มี

ยอดผู้รับวัคซีนสะสม 25,021,940 โดส

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยผู้

ติดเชื้อโควิด-19 รายวันในไทยยังทรงตัวสูง                                                              

ขณะที่แนวโน้มผู้ป่วยอาการหนักและเสียชีวิต

ยังเพิ่มขึ้น ดังนั้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ขอให้ทุกคนยังต้องเข้มในการปฏิบัติตาม

มาตรการเพื่อลดการติดเชื้อภายใต้ข้อกำาหนด

ที่ ศบค.ผ่อนคลายมาตรการให้จัดงานเทศกาล

สงกรานต์  และขอลูกหลานพาผู้สูงอายุใน

ครอบครัวไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อลดอา 

การรุนแรงและเสียชีวิตหากติดเชื้อได้ รวม

ทั้งขอให้เด็กอายุ 12-17 ปี เข้ารับการฉีดเข็ม

กระตุ้นก่อนเปิดเทอมช่วงเดือน พ.ค.ด้วย

“กระทรวงสาธารณสุขแนะนำาเด็ก
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ขาว

12

ฝนถล่มน้ำาท่วมชุมชนแกหลังเมืองสะเดา

สงขลา • เมื่อวันที่ 14 เม.ย.ได้เกิดเหตุฝนตกหนักในหลาย

พ้ืนช่วงเวลา 4-5 โมงเย็น โดยเฉพาะ อ.หาดใหญ่และ อ.สะเดา 

ฝนได้เทกระหน่ำาลงมานานนับชั่วโมง ทำาให้น้ำาท่วมฉับพลัน

ในบางชุมชนเพราะน้ำาระบายไม่ทัน โดยเฉพาะที่ชุมชนบ้าน

แกหลัง ในเขตเทศบาลเมืองสะเดา ซึ่งมีชาวบ้านอาศัยอยู่

นับร้อยครัวเรือน น้ำาได้ท่วมขังบนถนนและบ้านของชาว

บ้านซึ่งอยู่ในที่ลุ่ม หลายหลังขนย้ายสิ่งของไม่ทัน ทางทหาร

กำาลังเทพสตรีโดยร้อย ร.5021 ภายใต้การนำาของ พ.อ.ฐนิต

พนธ์ หงษ์วิไล ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 

5 จัดกำาลังพลเข้าไปช่วยขนย้ายสิ่งของบ้านที่ถูกน้ำาท่วม ทั้ง

เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และบ้านที่ไม่สามารถอยู่

อาศัยได้ต้องย้ายไปนอนที่อื่นชั่วคราว โดยล่าสุดฝนหยุดตก

แล้วและน้ำาจะลดระดับลงเรื่อยๆ เข้าสู่ภาวะปกติภายในคืนนี้

หากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำา และเจ้าหน้าที่ยังคงเตรียมพร้อมช่วย

เหลือประชาชนทันที

สงกรานต์ขอนแก่นสังเวยแล้ว 3 ศพ 

ขอนแก่น • เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 เม.ย.65 สภาพ

การจราจรบนถนนมิตรภาพ ช่วงเช้าเริ่มมีปริมาณรถที่หนา

แน่นขึ้น หลังประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับกรุงเทพฯ เขต                                                                           

ปริมณฑล รวมทั้งกลุ่มจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาห 

กรรม โดยเฉพาะบริเวณถนนเลี่ยงเมือง สายขอนแก่น-

อุดรธานี, ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ และขอนแก่น-นครราชสีมา มี

ปริมาณรถจากกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบนและตอนกลาง

ทยอยเข้ามาในเขต จ.ขอนแก่น เจ้าหน้าที่ต้องอำานวยความ

สะดวกให้รถเดินทางไปได้อย่างคล่องตัว เช่นเดียวกับช่วง

สี่แยก อ.บ้านไผ่ จุดตัดขอนแก่นไปมหาสารคามและชัยภูมิ 

รวมทั้งสี่แยก อ.พล จุดตัดขอนแก่น-บุรีรัมย์ และ ขอนแก่น-

นครราชสีมา ที่ทุกฝ่ายยังคงประจำาจุดเพื่อรองรับปริมาณรถ

ที่คาดว่าจะสะสมและหนาแน่นมากขึ้นตั้งแต่ช่วงสายของ

วันนี้ ไปจนถึงช่วงดึก นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น 

กล่าวว่า สถิติของอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 4 วันแรกตาม

มาตรการเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย พบว่าขอนแก่นมีอุบัติเหตุ

เกิดขึ้นทั้งหมด 41 ครั้ง เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 40  ราย 

เฉพาะวันที่ 14 เม.ย.มีอุบัติเหตุ 8 ครั้ง บาดเจ็บ 10 ราย  ดัง

นั้นคณะทำางานร่วมทุกฝ่ายทั้งถนนสายหลักและสายรองยัง

คงต้องคุมเข้มทุกมาตรการ โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็ว  

และเมาไม่ขับโดยเด็ดขาด.

กรุงเทพฯ • ตำารวจ PCT บุก

ค้น 77 เป้าหมายทลายเครือ

ข่ายเฟซบุ๊ก “หนุ่ม” ค้าปืนเถื่อน

ออนไลน์ จับกุมผู้ต้องหา 34 

ราย ยึดอาวุธปืน แท่นกลึง และ

เครื่องกระสุนจำานวนมาก

วันที่ 15 เม.ย.65 พล.ต.อ.                                                    

ดำารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง 

ผบ.ตร./ผู้อำานวยการศูนย์ปราบ                                              

ปรามอาชญากรรมทางเทคโน                                               

โลยีสารสนเทศ สำานักงานตำารวจ 

แห่งชาติ (ผอ.ศปอส.ตร.) หรือ 

PCT: Police Cyber  Taskforce, 

พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง  

ผบช.ภ.8/หน.ชุดปฏิบัติการที่ 1 

PCT, พล.ต.ต.นภันต์วุฒิ เลี่ยม

สงวน ผบก.สส.ภ.8/หน.ชุดปฏิบัติ                                             

การที่  3 PCT ร่วมแถลงผลการ

ระดมกวาดล้างเครือข่ายเฟซบุ๊ก 

ชื่อ “หนุ่ม” ลักลอบจำาหน่าย

อาวุธปืนทางออนไลน์  โดยเข้า

ทลายเป้าหมาย 77 จุด จับกุม

ผู้ต้องหา 34 ราย  ยึดอาวุธปืน                                        

แท่นกลึง เครื่องกระสุนอีกจำานวน

มาก

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์เปิดเผย

ว่า ชุดปฏิบัติการ PCT  ร่วม

กับ บก.สส.ภ.8 สืบสวนทราบว่า

มีการซื้อขายอาวุธปืนผ่านกลุ่ม

ไลน์ชื่อว่า “GUN FOR LOVE” 

มีสมาชิกกว่า 400 กว่าคน โดย

แอดมินใช้ชื่อ “หนุ่ม”  เป็นพ่อค้า

ตร.ทลายแก๊งค้าปืนเถื่อนออนไลน์

คนกลางสั่งสินค้ามาขายต่อให้

เพื่อนสมาชิก โดยมีการรีวิวสินค้า

เป็นอาวุธปืน ลำากล้อง เครื่อง

กระสุนชนิดต่างๆ มีทั้งของที่ได้

รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาต

จากนายทะเบียน จากการตรวจ

สอบพบว่ามีการส่งสินค้าไปแล้ว

ทั่วประเทศ

จึงสั่งการไปยัง พล.ต.ท. 

อำาพล บัวรับพร ผบช.ภ.8  เพื่อ

ขออนุมัติศาลออกหมายจับจำา                                  

นวน 2 หมาย และหมายค้นอีก                                                

77 หมายในพื้นที่ 51 จังหวัด 

ต่อมาวันที่  12 เม.ย.65 ได้สั่ง                                              

การให้ พล.ต.ต.พันธนะ, พล.ต.ต. 

สันติ ชัยนิรามัย รอง ผบช.ก., 

พล.ต.ต.นภันต์วุฒิ หัวหน้าชุด

ปฏิบัติการที่ 1, 2, 3 PCT (ตาม

ลำาดับ) ร่วมกับ PCT น., ภ.1-9 

เปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น

พร้อมกันทั่วประเทศ

ท่ี อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 

พ.ต.อ.ธัชพงศ์ วงศ์พัฒนานิวาศ 

ผกก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.8 นำา

กำาลังเข้าจับกุมนายสถิตคุณ เพ็ชร  

กิ่ง อายุ 21 ปี ได้ที่บ้านเลขที่ 

74/25 หมู่บ้านจอมเกล้า พร้อม

ของกลางอาวุธปืนขนาด 9 มม. 

จำานวน  1 กระบอก ชุดลูกเลื่อน                                    

และชุดลั่นไก สำาหรับปืนยาว

ขนาด .22LR จำานวน 1 ชุด 

แมกกาซีน และเครื่องกระสุนอีก

จำานวนมาก พร้อมสมุดบัญชี 7 

เล่ม และกล่องพัสดุที่ใช้สำาหรับ

จัดส่งให้ลูกค้าอีก 7 กล่อง ซึ่ง

นายสถิตคุณยอมรับว่าเป็นแอด

มินที่ใช้ชื่อว่า “หนุ่ม” จริง  โดย

ตนเคยเรียนช่างและประกอบ

อาชีพขายนก ส่วนตัวเป็นคนรัก

และชอบอาวุธปืนมาก เริ่มจาก

สั่งอาวุธมาทดลองใช้และสะสม

ก่อน ต่อมาเริ่มลงรูปในกลุ่มไลน์

และเฟซบุ๊ก  จึงมีคนสนใจเข้า

มาติดต่อซื้อและเป็นที่มาของ

การตั้งกลุ่ม  Gun for love โดย

จะได้รับส่วนต่างจากการขาย

ครั้งละ 1,000-2,000 บาท

ที่ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 

พ.ต.อ.ปทักข์ ขวัญนา ผกก.

4 บก.ป.นำากำาลังเข้าจับกุมนาย

สิทธิศักดิ์ (สงวนนามสกุล)  พร้อม

แท่นกลึง 1 แท่น และอุปกรณ์

ทำาปืน เช่น  เครื่องเจียโลหะอีก                                     

จำานวนหนึ่ง โดยจะรับคำาสั่ง

จากนายหนุ่มให้ประกอบปืนส่ง

ขาย หรือบางครั้งก็ขายเฉพาะ

ชิ้นส่วนปืน ยอมรับว่าทำามาแล้ว 

60-70 ครั้ง สามารถทำารายได้

กว่า 300,000 บาท

นอกจากนี้ยังสามารถจับ                                                 

กุม น.ส.โสภาวดี (สงวนนาม  

สกุล) อายุ 46 ปี ตามหมาย

จับ ซึ่งทำาหน้าที่เปิดบัญชีให้นาย

สถิตคุณรับโอนเงินจากลูกค้า ซึ่ง

ผลการปฏิบัติของศูนย์ PCT ตร., 

บช.น., ภ.1-9 และ บช.ก.  (กก.

4 บก.ป) คร้ังน้ีสามารถจับกุมผู้

ต้องหาได้ท้ังส้ิน  34 ราย ยึดอาวุธ

ปืนส้ัน 17 กระบอก ปืนยาว 41  

กระบอก กระสุนปืน 6,421 นัด 

อุปกรณ์ปืน 9 ช้ิน  นอกจากน้ียัง

พบยาบ้า 200 เม็ด ยาไอซ์ 0.92 

กรัม  และกัญชาอีก 3,627 กรัม 

ก่อนนำาผู้ต้องหาและของกลาง

ท้ังหมดส่ง พงส.ดำาเนินคดีใน

ข้อหา “ร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ใน

ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

จากนายทะเบียน  และร่วมกัน

จำาหน่ายอาวุธปืนโดยไม่ได้รับ

อนุญาตจากนายทะเบียน”.

สมุทรสาคร • วันท่ี 15 เม.ย.65 

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำารงค์ 

ผบช.ภ.7, พล.ต.ท.บุญญฤทธ์ิ รอด

มา รอง ผบช.ภ.7, พล.ต.ต.อภิชาติ 

วรรณภักด์ิ ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร 

พร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วม

แถลงผลการจับกุมนายธีรเมศร์ 

แก้วหะ อายุ 55 ปี มือปืนโหดยิง

ดับ 3 ศพ คือ  นางศรีเวียง เพ็ชร                                                

บูชา อายุ 63 ปี พ่ีสาวภรรยา, 

นายสาธิต  เพ็ชรบูชา อายุ 59 ปี 

คู่เขย และนายพยอม พลายจันทร์  

อายุ 64 ปี อดีตประธานสภาเทศ   

บาลนาดี พลเมืองดีท่ีเข้าไปห้าม 

โดยเหตุเกิดในซอยผู้ใหญ่เสริม 

ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร เมื่อวัน

ท่ี 8 เม.ย.ท่ีผ่านมา

ซึ่ งหลังผู้ต้องหาก่อเหตุ

สะเทือนขวัญแบบไม่เกรงกลัว

ต่อกฎหมายบ้านเมืองก็ได้หลบ

หนีไป ตำารวจจึงได้จัดกำาลังไล่ล่า 

จนสืบทราบว่าคนร้ายหลบหนีไป

กบดานอยู่ ในพื้นที่รอยต่อกับที่

เกิดเหตุแถวบางขุนเทียน กทม. 

โดยจับกุมได้ตามหมายจับ

ของศาลจังหวัดสมุทรสาคร ที่ จ.

88/2565 ลงวันท่ี 8 เม.ย.65 โดยแจ้ง

ข้อหาว่า  กระทำาความผิดฐานฆ่าผู้

อื่นโดยเจตนา มีอาวุธปืนและเครื่อง

กระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่

ได้รับอนุญาต พกพาอาวุธปืนติดตัว

ไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะ

โดยเปิดเผยและไม่มีเหตุอันควร จาก

น้ันส่งตัวให้ตำารวจเมืองสมุทรสาคร

ดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

รวบมือฆ่า3ศพกบดานบางขุนเทียน

นครราชสีมา • วันที่ 15 เม.ย.

65 มีความคืบหน้าเหตุการณ์

คนร้ายใช้อาวุธปืนพกสั้นบุก

เดี่ยวเข้าไปชิงทองคำา ที่ห้างทอง

เยาวราชกรุงเทพ ชั้น 1 ห้าง

สรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส  สาขา

นครราชสีมา โดยกวาดเอาถาด

ทองคำาไป 1 ถาด เป็นสร้อยคอ

ทองคำา 51 เส้น น้ำาหนักเส้นละ 

3 บาท รวมน้ำาหนัก  153 บาท 

มูลค่ากว่า 4.5 ล้านบาท ซึ่งต่อ

มาชุดสืบสวนตำารวจภูธรภาค 

3 สามารถจับกุมนายกิตติพงศ์ 

แพไธสง  หรือเบส อายุ 28 ปี 

คนร้ายที่ก่อเหตุขณะซ่อนตัว

อยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่

เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เมื่อเช้ามืด

ของวันที่ 15 เม.ย.ที่ผ่านมา

และช่วงบ่ายวันท่ี 15 เม.ย. 

พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เปรมกมล  ผกก.

สภ.เมืองนครราชสีมา พร้อม

ตำารวจ สภ.เมืองนครราชสีมาได้

ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดจอด

รถ จยย.ภายในห้างที่เกิดเหตุ 

และเส้นทางที่ใช้หลบหนี ซึ่งผู้

ต้องหาสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือ

จริง เพราะตกงานไม่มีเงินใช้

ชุดสืบสวนได้ขยายผล

ติดตามทองคำา โดยนำาตัวภรรยา

ของผู้ต้องหาไปค้นหาทองคำา

บางส่วนท่ีผู้ต้องหานำาไปฝังดิน

ไว้ ภายในบริเวณหลังบ้านเลข

ท่ี 12 ม.12 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง

นครราชสีมา และยึดคืนมาได้ 

28 เส้น รวมกับ 2 เส้นท่ีผู้ต้องหา

นำาไปขายเพ่ือนระหว่างหลบ

หนี และทองคำาท่ีมีชาวบ้านเก็บ

ได้ระหว่างทางอีก 2 เส้น โดยผู้

ต้องหารับสารภาพว่านำาทองคำา

อีก 11 เส้นไปฝากไว้กับเพื่อนคน

หน่ึงระหว่างหลบหนี ซ่ึงขณะน้ี

กำาลังเร่งติดตามทองคำาของกลาง

คืนมาให้ได้ท้ังหมด.  

จับคนร้ายชิงทอง

หนีซ่อนตัวพัทยา

ยึดสร้อย28เส้น

อายุ 12-17 ปี ขณะนี้เข้าสู่ระยะที่ต้องฉีด

วัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นแล้ว ควรเข้า

รับวัคซีนก่อนเปิดเทอมช่วงเดือน พ.ค. โดย

สามารถเลือกรับได้ทั้งแบบเต็มโดสหรือครึ่ง

โดส ซึ่งทั้ง 2 แบบมีประสิทธิภาพในการ

เพิ่มภูมิคุ้มกันไม่แตกต่างกัน เพียงแต่การ

ฉีดครึ่งโดสจะมีผลข้างเคียงจากวัคซีนน้อย

กว่า ทั้งนี้ กลุ่มเด็กที่สุขภาพปกติ จะฉีด

โดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน ส่วนกลุ่มเด็กป่วย

สามารถรับบริการในโรงพยาบาลที่รักษาได้ 

ขณะที่เด็กประถมศึกษาอายุ 5-11 ปี ฉีด

เข็มแรกไปแล้วนั้น ก็จะฉีดเข็มสองห่างจาก

เข็มแรกประมาณ 8 สัปดาห์ ซึ่งอยู่ในขั้น

ตอนการเร่งรัดฉีดเพื่อรองรับการเปิดเทอม

ต่อไป” นายธนกรกล่าว

ขณะที่นายวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผู้

อำานวยการเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

(กทม.) กล่าวถึงการควบคุมดูแลพ้ืนท่ีบริเวณ

ถนนข้าวสาร เขตพระนคร เพื่อไม่ให้มีการ

เล่นสาดน้ำาสงกรานต์ว่า ภายหลังจากที่

ได้มีเจ้าหน้าที่ตำารวจและเจ้าหน้าที่เทศกิจ                  

เข้าไปตรึงกำาลังควบคุมไม่ให้ประชาชน นัก

ท่องเที่ยวที่มาดื่มกิน เล่นน้ำา-ประแป้งกัน 

สถานการณ์เมื่อคืนวันที่ 14 เม.ย.เป็นไป

อย่างเรียบร้อยดี โดยเขตพระนครได้รับ                                                              

ความกรุณาจากกองบัญชาการตำารวจ นคร 

บาล (บช.น.) ส่งเจ้าหน้าที่ไป 70 นาย และ 

สน.ชนะสงคราม อีกประมาณ 20 นาย ก็

จะดูแลทั้งหมด 8 จุด โดยจุดใหญ่จะอยู่หน้า

ทางเข้าทั้ง 2 ทาง ได้แก่ ฝั่งถนนจักรพงศ์

และฝั่งถนนตะนาว

“เมื่อวันที่ 14 เม.ย. มีนักท่องเที่ยว

มาเยอะพอสมควร แต่ก็พยายามควบคุมให้

อยู่ในพื้นที่ไม่ให้มากนัก และไม่มีการเล่น

น้ำาเลย เราขอความร่วมมือตั้งแต่ที่จุดสกัด 

เพราะเราไม่ให้นำาอุปกรณ์เล่นน้ำาหรือพวก

ขันน้ำา กระป๋องอะไรเข้าเลย เราให้ฝากไว้ที่

จุดสกัดก่อน ซึ่งประชาชนเองก็เข้าใจ และ

เรามีตำารวจท่องเท่ียวมาประชาสัมพันธ์ด้วย                                                        

และส่งเจ้าหน้าที่สำานักงานการต่างประเทศ

ที่พูดภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวชาวต่าง

ชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจ” นายวสันต์

กล่าว และว่า จะวางกำาลังไปถึงวันอาทิตย์ท่ี 

17 เม.ย.น้ี โดยวันท่ี 15 เม.ย. จะใช้กำาลังเจ้า

หน้าท่ีเท่าเดิมก่อน เพื่อประเมินสถานการณ์ 

โดยหากเบาลงก็จะลดกำาลังเจ้าหน้าท่ีลง แต่

ต้องมีเจ้าหน้าท่ีไปประจำาอยู่แน่นอน.

บึ้ม! ชาวบ้านดับ

นอนบนถนนคอนกรีต ทราบชื่อนายนาวี                                                      

ประมนต์ อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขที่ 362/1 

ม.4 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา 

สภาพศพถูกแรงระเบิดเข้าลำาตัวจนเป็น

แผลฉกรรจ์หลายแห่ง ใกล้กันพบรถจักรยาน 

ยนต์ของผู้ตายจอดอยู่ 1 คัน และพบใบ 

ปลิวทิ้งไว้ 1 แผ่นข้อความระบุว่า “ทหาร

ของกษัตริย์ปาตานี” โดยในใบปลิวมีรูป

เสือดำาเป็นสัญลักษณ์ และมีชิ้นส่วนระเบิด

กระจายไปทั้งบริเวณ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เก็บ

ไว้เป็นหลักฐาน แต่ยังไม่สามารถเข้าตรวจ

สอบแบบละเอียดได้ เพราะเกรงจะเกิดเหตุ

ซ้ำา จึงต้องรอให้เช้าก่อน โดยได้กั้นพื้นที่โดย

รอบเพื่อความปลอดภัย

กระทั่งเวลา 07.00 น. พล.ต.ต.ปิยะ

วัฒน์ เฉลิมศรี รอง ผบช.ภาค 9, พล.ต.ต. 

นรินทร์ บูสะมัญ ผบก.ภ.จ.ปัตตานี และ 

พล.ต.คมกฤช รัตนฉายา ผบ.ฉก.ปัตตานี ได้

เดินทางไปที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นจังหวะที่ชุดเก็บ

กู้วัตถุระเบิด (อีโอดี) เข้าตรวจสอบปรากฏ

ว่าได้เกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหว 

เป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าที่อีโอดีบาดเจ็บทันที 3 

นาย ก่อนถูกลำาเลียงส่งโรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราชสายบุรี โดย 2 นายอาการสาหัส                                                               

ทราบชื่อ ด.ต.ทรงศักด์ิ เจ๊ะสา และ ด.ต.เกษม 

บัวเทศ ส่วน ร.ต.อ.พนม ขวัญอ่อน มี

บาดแผลที่ขาขวา ทั้ง 3 นายเป็นเจ้าหน้าที่

ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด ตำารวจภูธร จ.ปัตตานี

และเมื่อเวลา 08.30 น. ขณะที่เจ้า

หน้าที่กำาลังตรวจสอบบริเวณที่ เกิดเหตุ

อย่างละเอียดอีกครั้ง พบวัตถุต้องสงสัยอีก                                                            

1 จุดวางไว้ริมถนนคอนกรีต ทำาให้เจ้า

หน้าที่ต้องรีบออกห่างในระยะที่ปลอดภัย 

ก่อนยิงทำาลาย

จากการสอบสวนเบื้องต้น ก่อนเกิด

เหตุขณะที่ผู้ตายกับเพื่อนคือนายสุรศักดิ์ 

ดีบุญธรรม 29 ปี ขี่รถ จยย.คนละคันมา

จากหมู่บ้านเพื่อหามาปลา เมื่อมาถึงนาย

สุรศักดิ์ได้เดินลงบ่อปลาก่อน ส่วนผู้ตาย

กำาลังเดินไป แต่ได้เห็นถุงดำาวางไว้ริมถนน 

จึงเกิดความสงสัยและได้เดินไปหยิบขึ้นมา

ดู ปรากฏว่าได้เกิดระเบิดขึ้นทันที ทำาให้ร่าง

กระเด็นไปไกล 3 เมตร นายสุรศักดิ์หันไป

เห็นเพื่อนนอนแน่นิ่ง จึงได้วิ่งไปดูเพื่อนซึ่ง

เสียชีวิตแล้ว ก่อนจะวิ่งขึ้นรถ จยย.ขับหนี

ออกจากที่เกิดเหตุ และแจ้งเจ้าหน้าที่ทหาร

พรานในพื้นที่ 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือการ

ก่อเหตุของกลุ่มก่อความไม่สงบพยายามก่อ

เหตุต่อเจ้าหน้าที่ โดยนำาระเบิดแสวงเครื่อง

แบบเหยียบหรือกระตุกมาใส่ถุง เพื่อหวังให้

เจ้าหน้าที่เดินลาดตระเวนแล้วเกิดเหยียบ

หรือสะดุดเพื่อให้เกิดระเบิด และนำาระเบิด

อีก 1 ลูกวางไว้ห่างจุดแรก 3 เมตร หวังลวง

เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วทำาการกดระเบิด

เพื่อสังหารเจ้าหน้าที่สร้างสถานการณ์

ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำานวยการ

รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า 

ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี   

พ.อ.เกียรติศักดิ์ ณีวงษ์ โฆษก กอ.รมน.ภาค 

4 ส่วนหน้า กล่าวว่า เหตุการณ์ในครั้งนี้

นับเป็นเหตุความรุนแรงเหตุแรก หลังจาก

มีการพูดคุยสันติสุขครั้งล่าสุด ซึ่งมีการออก

แถลงการณ์ แสดงเจตนารมณ์ยุติความ

รุนแรงและสร้างเดือนรอมฎอนสันติสุข 

โดยเหตุที่ผ่านๆ มาตรวจสอบแล้วไม่เกี่ยว

คดีความมั่นคง ส่วนในครั้งนี้มีลักษณะที่

ค่อนข้างชัดเจนว่าเกิดจากการก่อความไม่

สงบ เนื่องจากรูปแบบการก่อเหตุมีการใช้

ระเบิดแสวงเครื่อง และมีการวางระเบิด

ซ้ำาเป็นลูกที่สอง และจากหลักฐานใบปลิว

เขียนไว้ทหารในราชาฟาตอนีที่เก็บได้ ใน

ที่เกิดเหตุมีลักษณะคล้ายๆ กับสัญลักษณ์

ของกลุ่มขบวนการที่พยายามเข้ามามี

บทบาทในสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ไม่ได้เข้าร่วม

กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข

“เจ้าหน้าที่และคณะทำางานร่วมของ

ทั้ง 2 ฝ่ายจะเร่งตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก

อย่างรอบด้าน เพื่อยืนยันว่าเกิดจากสาเหตุ

อะไร และใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุ

ดังกล่าว โดย กอ.รมน.ภาค 4 สน. ยังคง

ยืนยันในเจตนารมณ์ให้เป็นไปตามข้อตกลง

ของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในการ

เดินหน้าขับเคลื่อนตามแนวทางรอมฎอน

สันติสุขต่อไป” พ.อ.เกียรติศักดิ์กล่าว

มีรายงานแจ้งว่า มีการขโมยถังบรรจุ

แก๊สขนาด 25  กิลโลกรัม จำานวน 2 ถัง ใน

พ้ืนท่ี ต.ลาโละ กอปรกับปรากฏข่าวสารความ

เคลื่อนไหวของนายอับดุลหะเล็ง ดอเล๊าะ 

และนายรอสฝัน มะดง มือประกอบระเบิด 

ได้นำาอาวุธและวัตถุระเบิดเข้ามาเตรียมการ

ก่อเหตุในพ้ืนท่ี ต.รือเสาะ จ.นราธิวาส จึง

มีการแจ้งเตือนให้ระวังว่าอาจมีการก่อเหตุ

ความรุนแรงเกิดข้ึนได้หลังเทศกาลสงกรานต์.

ยอด 4 วันอันตราย

เกิดอุบัติเหตุ 324 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 332 

คน ผู้เสียชีวิต 41 ราย สาเหตุที่ทำาให้เกิด

อุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกำาหนด 

ร้อยละ 35.19 ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 32.41 

ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถ

จักรยานยนต์ ร้อยละ 84.23 รถปิกอัพ 5.06 

ส่วนใหญ่เกิดบนถนนกรมทางหลวง ร้อย

ละ 37.04 ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 

33.33 บริเวณจุดเกิดเหตุเป็นทางตรง ร้อย

ละ 82.72 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 

ได้แก่ ช่วงเวลา 19.01-20.00 น. ร้อยละ 

8.33 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่ในช่วงอายุ 

20-29 ปี ร้อยละ 21.72

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ 

เชียงใหม่ 14 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บ

สูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 16 คน จังหวัดที่มี

ผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ลำาปางและสระแก้ว 

จังหวัดละ 3 ราย สรุปสถิติอุบัติเหตุทาง

ถนนสะสม 4 วัน (วันท่ี 11-14  เม.ย.

2565) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,195 คร้ัง ผู้บาด

เจ็บ 1,185 คน ผู้เสียชีวิต 157 ราย จังหวัด

ท่ีเกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 

44 คร้ัง จังหวัดท่ีมีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด 

ได้แก่ นครศรีธรรมราช 43 คน จังหวัดท่ีมี

ผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ ลำาปาง 7 ราย 

จังหวัดท่ีไม่มีผู้เสียชีวิตรวม 16 จังหวัด ได้แก่ 

กาญจนบุรี กำาแพงเพชร ตรัง นครพนม 

บึงกาฬ บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี ปัตตานี ยะลา 

ระนอง ลำาพูน สมุทรสงคราม สิงห์บุรี 

สุโขทัย หนองบัวลำาภู และอำานาจเจริญ

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดี

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 

ในฐานะเลขานุการศูนย์อำานวยการความ

ปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กล่าวว่า กิจกรรม

สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย การ

รดน้ำาดำาหัวทำาให้มีการเดินทางบนถนน

ระหว่างอำาเภอ หมู่บ้าน ชุมชนมากขึ้น รวม

ถึงประชาชนยังคงเดินทางท่องเที่ยวตาม

จุดสำาคัญต่างๆ และอาจเฉลิมฉลองรื่นเริง

ด้วยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำาให้

เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทาง

ถนน ศปถ. จึงได้กำาชับให้จังหวัดประสาน

เจ้าหน้าที่ตำารวจและอาสาสมัครประจำาจุด

ตรวจ เน้นกวดขันพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ 

ทั้งดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว 

นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดี

กรมคุมประพฤติ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ กรมคุมประพฤติเน้นย้ำามาตรการ

สำาหรับผู้กระทำาผิดคดีขับรถขณะเมาสุรา 

โดยการติดกำาไล EM จัดกิจกรรมให้ความ

รู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร การลด ละ เลิก

แอลกอฮอล์ รวมถึงการทำางานบริการสังคม

เพื่อสร้างจิตสำานึกและตระหนักถึงผลกระ

ทบที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำาของตนและ

การป้องกันอุบัติเหตุ รวมทั้งยังมีการจำาแนก

ความเสี่ยง หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงในการ

ติดสุรา จะถูกส่งไปบำาบัดรักษา ณ สถาน

พยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ

หากมีแนวโน้มกระทำาผิดซ้ำาสูงคดีขับรถขณะ

เมาสุราจะถูกส่งไปแก้ไขฟ้ืนฟูแบบเข้มข้น

ในรูปแบบค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม ระยะ

เวลา 3 วัน ซ่ึงหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 

อาจเสนอศาลให้เพิ่มเงื่อนไขการคุมความ

ประพฤติตามความเหมาะสม 

อธิบดีกรมคุมประพฤติกล่าวอีกว่า 

วันที่ 14 เม.ย.2565 มีสถิติคดีที่ศาลสั่งคุม

ความประพฤติ รวม 524 คดี แบ่งเป็น คดี

ขับรถขณะเมาสุรา 492 คดี และคดีขับเสพ 

32 คดี สำาหรับยอดรวมสะสม 4 วัน ของ 

7 วันอันตราย มีจำานวน 3,331 คดี จำาแนก

เป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 2,826 คดี คิด

เป็นร้อยละ 84.84 ติด EM 9 ราย,  คดี

ขับเสพ 487 คดี คิดเป็นร้อยละ 14.62,  

คดีขับรถประมาท 18 คดี คิดเป็นร้อยละ 

0.54 จังหวัดสุรินทร์ ยังคงครองแชมป์คดี

เมาขับสูงสุดอันดับหนึ่ง 190 คดี รองลง

มา กรุงเทพมหานคร 180 คดี และนนทบุรี 

165 คดี ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีเข้าสู่

คุมประพฤติในวันที่ 4 ของ 7 วันอันตรายปี 

2564 พบว่า คดีขับรถขณะเมาสุรา จำานวน 

159 คดี และปี 2565 จำานวน 492 คดี เพิ่ม

ขึ้น 333 คดี คิดเป็นร้อยละ 67.68

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตาม

และตรวจเยี่ยมจุดตรวจในการป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์

หน้าที่ว่าการ อ.นาทวี จ.สงขลา โดยระบุว่า 

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง

และเสียสละ เพื่อช่วยดูแลความปลอดภัย

ทางถนนให้กับประชาชน ทำาให้ตัวเลข

การเกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตลดลงโดย

ภาพรวม 4 วันอันตรายสถานการณ์เป็น

ตามที่คาดการณ์ ซึ่งปีนี้ลดการสูญเสียลง 

20% ตนเองเชื่อมั่นว่าถ้าเราสามารถรักษา

มาตรฐานนี้ ไว้ เป้าหมายในการลดอัตราผู้

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ

สามารถทำาได้อย่างแน่นอน 

ขณะท่ีนายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้

อำานวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟ

แห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวว่า รฟท. 

เตรียมความพร้อมอำานวยความสะดวกให้กับ

ประชาชนท่ีจะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ ใน

วันท่ี 16 เม.ย.65 ได้จัดขบวนรถพิเศษช่วย

การโดยสารทางไกลไว้ 1 ขบวน คือขบวน

รถพิเศษท่ี 934 อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ ออก

จากอุบลราชธานี เวลา 19.30 ถึงกรุงเทพฯ 

เวลา 06.25 น. สำาหรับจำานวนผู้โดยสารท่ี

เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวัน

ท่ี 11-14 มีท้ังส้ิน 169,208 คน แบ่งเป็นผู้

โดยสารขาออก 93,040 คน ผู้โดยสารขา

เข้า 72,774 คน และขบวนรถเสริมขาออก

อีก 3,394 คน สำาหรับเส้นทางท่ีมีผู้โดยสาร

เดินทางหนาแน่นท่ีสุดคือ สายใต้ 54,097 คน 

รองลงมาสายตะวันออกเฉียงเหนือ 45,621 

คน, สายเหนือ 37,332 คน, สายตะวัน

ออก 21,466 คน และสายแม่กลอง 10,692 

คน ซ่ึงตัวเลขเดินทางทุกเส้นทางสูงกว่าท่ี

ประมาณการไว้เพียงเล็กน้อย 

ทางด้าน พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชา 

การตำารวจภูธรภาค 5 กล่าวว่า ประชาชน

ทยอยเดินทางกลับด้วยรถยนต์ส่วนตัวกัน

จำานวนมากแล้ว ตนเองพร้อมคณะจึงได้ลงพ้ืน

ท่ีตรวจเย่ียม มอบส่ิงของแก่ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี 

บริเวณจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วง

เทศกาลสงกรานต์ประจำาปี 2565 ในพ้ืนท่ี

จังหวัดเชียงใหม่ ลำาพูน ลำาปาง และจังหวัด

แพร่ โดยเน้นให้เจ้าหน้าท่ีอำานวยความสะดวก

ด้านการจราจร ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย

มากท่ีสุด นอกจากน้ียังกำาชับให้เจ้าหน้าท่ีบังคับ                                                                  

ใช้กฎหมายจราจรทางบกให้เคร่งครัด เนื่อง 

จากสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมากท่ีสุดคือมา

จากผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายน่ันเอง.  



ในหลวง

ทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ 

ทรงสรงน้ำาพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ ทั่วทุก

พระโกศ ทรงกราบที่พระแท่นหน้าเครื่องราช

สักการะ เสร็จแล้ว เสด็จฯ ไปยังพระที่นั่ง

อมรินทรวินิจฉัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่อง

นมัสการพานทอง 2 ชั้นบูชาพระพุทธรูป

ประจำาพระชนมวาร รัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 

9 ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา พระสงฆ์ถวาย

ศีลและถวายพรพระ จบแล้ว เสด็จฯ ไปทรง

จุดธูปเทียนที่พนมข้าวบิณฑ์หน้าพระที่นั่ง

บุษบกมาลา แล้วเสด็จฯ ไปทรงประเคน

ปิ่นโตภัตตาหารแด่ประธานสงฆ์  ปิ่นโต

ภัตตาหารนอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ องคมนตรี 

และข้าราชการชั้นผู้ ใหญ่ ทรงประเคนและ

ประเคนพระสงฆ์รูปต่อไปตามลำาดับ เสร็จ

แล้ว เจ้าพนักงานเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ 

และพระโกศพระอัฐิ ออกประดิษฐานบนพระ

ราชบัลลังก์ภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร 

และบนพระที่นั่งกง พระสงฆ์สดับปกรณ์ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุด

ธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดี 

และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้า

พระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ

ถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ สมเด็จ

พระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียน

เครื่องราชสักการะทองลงยารอง และทรงจุด

ธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระ

นพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงกราบถวายบังคม

พระบรมอัฐิ และพระอัฐิ แล้วเสด็จฯ ไปทรง

ทอดผ้าคู่ถวายพระสงฆ์ พระสงฆ์สดับปกรณ์ 

ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา 

ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา 

จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงกราบพระพุทธรูป

ประจำาพระชนมวาร รัชกาลที่ 1 -  รัชกาลที่ 9 

ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบพระบรม

อัฐิ และพระอัฐิ ที่หน้าพระแท่นพระนพปฎล

มหาเศวตฉัตร ทรงรับการถวายความเคารพ

ของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จฯ 

ออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ประทับ

รถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำาเนินกลับ

ในเวลา 16.56 น. พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริ

พัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์

ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์ ณ วัดพระ

ศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ใน

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริ                  

วัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จ

พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหา

วชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยเสด็จ

ในการนี้ด้วย

เมื่อเสด็จถึงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  

เสด็จขึ้นชานพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรม

หลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

พระราชทานพระวโรกาสให้ พล.อ.ท.ภักดี 

แสง-ชูโต รักษาราชการแทนผู้อำานวยการกอง

พระราชพิธี เฝ้ากราบทูลรายงานเครื่องราชสัก

การะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ

ราชอุทิศพระราชทานให้กระทรวงมหาดไทย

เชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำาคัญ

ต่างๆ เสร็จแล้ว เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรง

พระสุหร่ายสรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร 

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้า

นภาไลย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทอง

ใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา

จากนั้น เสด็จไปยังหอพระคันธารราษฎร์ 

ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูป ทรงจุดธูป

เทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง ต่อจากนั้นเสด็จ

ไปยังหอพระราชกรมานุสร ทรงพระสุหร่ายสรง

พระพุทธรูปปางประจำารัชกาลพระมหากษัตริย์

กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา และกรุงธนบุรี ทรง

จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง เสร็จแล้ว

เสด็จไปยังหอพระราชพงศานุสร ทรงพระ

สุหร่ายสรงพระพุทธรูปปางประจำารัชกาลพระ

มหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์ ทรงจุดธูปเทียน

เครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง จากนั้นเสด็จไปยังพระ

ศรีรัตนเจดีย์ ทรงพระสุหร่ายสรงองค์พระพุทธ

เจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ทรงจุด

ธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง ต่อจากนั้น

เสด็จขึ้นพระมณฑป ทรงพระสุหร่ายสรงพระ

ไตรปิฎก ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่

นั่ง  เสร็จแล้วเสด็จไปยังจระนำาปราสาทพระ

เทพบิดร ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูปเทพ

บิดร และพระพุทธรูปบริวาร ทรงจุดธูปเทียน

เครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง

ต่อจากนั้นเสด็จไปยังพระวิหารยอด   

ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูป ทรงจุดธูป

เทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง เสร็จแล้ว 

เสด็จไปยังหอพระมณเฑียรธรรม ทรงพระ

สุหร่ายสรงน้ำาพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และ

พระพุทธบาทจำาลอง ทรงจุดธูปเทียนเครื่อง

นมัสการทองน้อย

จากนั้นเสด็จไปยังหอพระนาก ทรง

พระสุหร่ายสรงพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ทรง

จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย แล้วทรงทอดผ้า

คู่ พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิพระบาท

สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระอัฐิพระ

บวรราชเจ้า เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดให้

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารี

รัตนราชกัญญา  ทรงทอดผ้าคู่สำาหรับพระอัฐิ

พระราชวงศ์ พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่ง

ทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวาย

อดิเรก แล้วเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องทอง

น้อย ทรงถวายความเคารพพระราชอาสน์ ทรง

รับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ จากนั้น

เสด็จออกจากหอพระนากไปประทับรถยนต์

พระที่นั่งเสด็จกลับ

อนึ่ง ตั้งแต่เวลา 08.00-13.00 น. 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุ

ญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการและ

ประชาชน เข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหา

กษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดร.

จ่อหมายจับ

ทั้งนี้ มีรายงานว่า เวลา 16.00 น. แอนนา 

หทัยรัตน์ ภรรยาของลูกนัท จะเข้าให้ปากคำา

กับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม ส่วนจะมีใคร

เข้าแจ้งความอีกหรือไม่นั้น ทนายตั้มระบุว่า

ต้องรอพูดคุยอีกครั้งกับผู้เสียหายทุกราย ว่า

ใครประสงค์ดำาเนินคดี รวมถึงต้องดูด้วยว่ายัง

อยู่ในอายุความหรือไม่ 

ขณะเดียวกัน ทีมข่าวโทรศัพท์ ไป

สอบถามผู้ถูกกล่าวว่ามีการนัดหมายเข้าพบ

พนักงานสอบสวนหรือไม่ ทีมข่าวได้รับคำาตอบ

ว่า มอบให้ทนายความเป็นผู้ดำาเนินการ ก่อน

หน้านี้แถลงข่าวชัดเจนไปหมดแล้ว และพร้อม

ที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป

ขณะที่เฟซบุ๊ก “ษิทรา เบี้ยบังเกิด 

เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ” 

โพสต์ภาพห้องพักแห่งหนึ่งที่อยู่ในสภาพปล่อย

ทิ้งร้าง เหลือเพียงหนังสือไม่กี่เล่ม ระบุว่า “นี่

เป็นห้องที่รองหัวหน้าพรรค ที่มักจะหลอกผู้

หญิงว่าเป็นสำานักงาน เหยื่อคนไหนหลงเชื่อ

ยอมขึ้นมาบนห้อง รองหัวหน้าพรรคก็จะล็อก

ประตู ใช้กำาลังปลุกปล้ำาข่มขืน แล้วก็มักจะขู่

เหยื่อว่าหากแจ้งความ ครอบครัวเหยื่อจะเดือด

ร้อน เพราะพ่อตัวเองนั้นใหญ่มาก บางคนต้อง

ยอมให้ข่มเหงเป็นปีๆ บางคนเป็นบาดแผลใน

ใจถึงกับป่วยเป็นโรคซึมเศร้า บางคนถึงกับต้อง

หนีไปอยู่ต่างประเทศ

วันนี้พวกเราคนไทยต้องขอบคุณและส่ง

กำาลังใจให้เหยื่อทุกคนนะครับ ที่กล้าออกมา

เปิดเผยข้อมูลด้วยความกล้าหาญ น้องๆ เป็นผู้

ถูกกระทำาโดยไม่เต็มใจ ซึ่งสิ่งที่ทุกคนทำา ทำาให้

อีกหลายคนรู้สันดาน #รองหัวหน้าพรรคโรคจิต 

ว่าต่อหน้าสื่อเป็นคนดี ดูน่าเชื่อถือ แต่ลับหลัง

กลับมีพฤติกรรมตรงกันข้ามขนาดไหน จะได้

ไม่มีคนตกเป็นเหยื่อมันอีก ขอขอบคุณทุกคน

ด้วยใจครับ”

นอกจากนี้ ยังโพสต์ข้อความอีกว่า 

“ตำารวจทำาอะไรกันอยู่ครับ ผู้เสียหายแจ้งความ

ตั้งแต่วันที่ 12 เมษา สอบทั้งผู้เสียหาย แม่ผู้

เสียหาย และพยาน แถมเก็บกล้องวงจรปิด

หมดแล้ว ตอนนี้เหยื่อก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถ้าผู้

ต้องหาหนีออกนอกประเทศไปก่อนจะทำายังไง 

อย่าให้สังคมติฉินนินทานะครับว่า ไม่กล้าออก

หมายจับไฮโซ”

รวบรวมหลักฐานอยู่

ด้าน พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง

ผบช.น. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 เม.ย. ได้มี

ข้อสั่งการไปแล้วเบื้องต้น ซึ่งกรณีดังกล่าว

ถือว่ามีอัตราโทษเกินกว่า 3 ปี ตำารวจมีหน้าที่

รวบรวมพยานหลักฐานให้เพียงพอที่จะกล่าว

หาได้ว่าเป็นผู้กระทำาความผิด ก่อนนำาพยาน

หลักฐานทั้งหมด ขออำานาจศาลออกหมายจับ 

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 เม.ย.ที่ผ่าน

มา ผู้เสียหายเข้ามาพบพนักงานสอบสวนแล้ว 

ส่วนตัวผู้ถูกกล่าวหายังไม่ได้มีการติดต่อมาหา

ทางพนักงานสอบสวน สน.ลุมพินี แต่อย่างใด

รอง ผบช.น.กล่าวต่อว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่

มีทั้งพยานบุคคลและวัตถุพยาน ส่วนกรณี

ที่ผู้เสียหายกระทำาการอนาจารขายหน้าแก่

ธารกำานัลนั้น ไม่ว่าการกระทำาอยู่ในสถาน

ที่ที่เปิดเผย ยกตัวอย่างสถานีตำารวจ เวลา

กลางคืนไม่มีใครอยู่ถือว่ามีความเสียหายต่อ

หน้าธารกำานัล ยืนยันว่า ขอให้ทั้งผู้เสียหาย

และผู้ต้องหาเชื่อมั่นในการทำางานของเจ้า

หน้าที่ตำารวจว่า จะทำาคดีนี้อย่างตรงไปตรงมา 

ส่วนกรณีแท็กซี่ที่รับผู้เสียหายอายุ 18 ปีมา

ให้การนั้น ถือเป็นพยานเป็นพยานแวดล้อมที่

มีประโยชน์ต่อรูปคดี

ส่วนกรณีที่ทางพนักงานสอบสวนยัง

ไม่มีแจ้งข้อกล่าวหานั้น พล.ต.ต.ไตรรงค์ กล่าว

ว่า ทางเจ้าหน้าที่ตำารวจอยู่ระหว่างดำาเนิน

การรวบรวมพยานหลักฐาน มีบางประเด็นที่

ต้องสอบสวนเพิ่มเติม รวมถึงคดีกล่าวโทษร้อง

ทุกข์เพิ่มเติม ส่วนในพื้นที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่

ดำาเนินการตรวจสอบแล้วในคดีแรกที่แจ้งวัน

ที่ 12 เม.ย.ที่ผ่านมา ส่วนคดีอื่นที่เกี่ยวข้อง

นั้นพนักงาน สน.ลุมพินี จะดำาเนินการรับแจ้ง

ความร้องทุกข์ หากเวลานานแต่อยู่ในอายุ

ความก็สามารถร้องทุกข์กล่าวโทษได้ แต่ต้อง

พูดตามข้อเท็จจริง พยานหลักฐานต้องใช้ความ

พยายามในการค้นหาหลักฐานที่อาจจะสูญหาย 

เนื่องจากเรื่องเกิดขึ้นมาเป็นเวลาค่อนข้างนาน

ทั้งนี้ มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความทั้งหมด 4 

ราย 3 รายในพื้นที่ สน.ลุมพินี ส่วน 1 ราย อยู่

ในพื้นที่ สภ.เมืองเพชรบุรี

มีรายงานว่า ทางเจ้าหน้าที่ตำารวจ

รวบรวมพยานหลักฐานเสนอศาลอาญา

กรุงเทพใต้ เพื่อขออนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหา

แล้ว ในข้อหากระทำาการอนาจารต่อหน้า

ธารกำานัล (กรณีที่ลวนลามผู้เสียหายเด็กวัย 18 

ปีที่ร้านอาหารย่านสุขุมวิท และมาแจ้งความ

ไว้เมื่อวันที่ 12 เม.ย.) โดยศาลขอพิจารณา

หลักฐาน 1 วัน โดยคาดว่าผลการพิจารณา

ออกหมายจับผู้ต้องหาจะมีออกมาภายในวันที่ 

16 เม.ย.นี้ ทั้งนี้ ได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ 

สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองให้ขึ้นทะเบียน

บุคคลดังกล่าวในรายชื่อผู้ถูกจับตามองเพื่อ

ป้องกันผู้ต้องหาหลบหนีออกนอกประเทศไว้

แล้ว หากมีความพยายามเดินทางออกนอก

ประเทศผ่านด่าน ตม. ก็จะมีการแจ้งมายัง

พนักงานสอบสวน

ขณะที่นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ อดีตรอง

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เปิดเผยกับผู้สื่อ

ข่าวสั้นๆ ว่า จะยังไม่ได้เข้ามาพบเจ้าพนักงาน

ที่ สน.ลุมพินี แต่ก็รอให้พนักงานสอบสวน

ติดต่อมา โดยจะให้ทนายความเป็นผู้ดำาเนิน

การ พร้อมย้ำาว่า ไม่ได้เป็นไปตามที่ถูกกล่าว

หา โดยบางคนที่ไปแจ้งความกล่าวหาตนเอง

นั้น ตนเองยังไม่รู้จักไม่เคยพูดคุยเลยด้วยซ้ำา 

และยืนยันว่าหลังจากนี้พร้อมพิสูจน์ตัวเองใน

กระบวนการยุติธรรม แม้อาจจะต้องใช้เวลา 

แต่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ก็พร้อมที่จะเปิดเผย

ข้อมูลโดยละเอียดทุกอย่างอีกครั้ง

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค

ประชาธิปัตย์ ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัว 

ไม่กระทบในส่วนของพรรค ส่วนจะมีการตั้ง

กรรมการสอบในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ขึ้นอยู่

กับกรรมการบริหารพรรคที่จะเป็นผู้พิจารณา 

ทั้งนี้ หากพิจารณาเห็นแล้วว่านายปริญญ์มี

ความผิดจริง กรณีดังกล่าวโทษสูงสุดถึงขั้นขับ

ออกจากพรรค ยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์ให้

ความสำาคัญและเน้นหนักมาโดยตลอดในเรื่อง

สิทธิสตรีเป็นสำาคัญ

ต้านการคุกคามล่วงละเมิดทางเพศ 

ส่วนประเด็นที่นายปริญญ์ลาออกจาก

ผอ.ศูนย์การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. วันนี้ 

พรรคจะมีการหารือในเรื่องนี้ เชื่อว่า กรณีที่

เกิดขึ้นจะไม่กระทบต่อการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.-

ส.ก.ของพรรค เพราะยังมีรองหัวหน้าพรรค 9 

คนที่ทำาหน้าที่ดูแลอยู่

ด้านนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์ โรจน์ 

ส.ส.ราชบุรี และรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ 

กล่าวถึงกรณีนายปริญญ์ จะส่งผลกระทบกับ

พรรคหรือไม่ ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัว และ

นายปริญญ์ได้ลาออกจากทุกตำาแหน่งไปแล้ว 

เพื่อไปพิสูจน์ความจริง ซึ่งยังไม่มีคำาตัดสิน 

ถือว่านายปริญญ์ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ 

ตอนนี้จึงอยากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รอกระ

บวนการยุติธรรมก่อน อย่าเพิ่งตัดสินว่าข้อเท็จ

จริงเป็นอย่างไร เพราะมีผู้เสียหายหลายคน จึง

ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก กรรมการบริหาร

พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า กรณีข้อ

กล่าวหาคดีคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้น  พรรค

ประชาธิปัตย์เข้าใจในความรู้สึกทั้งของผู้เสีย

หายและสังคม ทั้งนี้ พรรคสนับสนุนให้ผู้เสีย

หายจากการถูกคุกคามหรือล่วงละเมิดดำาเนิน

คดีให้ถึงที่สุด และขอให้เจ้าหน้าที่ตำารวจเร่งรัด

ดำาเนินการเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมได้เดิน

หน้าโดยเร็ว อีกทั้งขอยืนยันว่าพรรคจะไม่

แทรกแซงหรือดำาเนินการใดที่เป็นการปกป้อง

คนผิดอย่างแน่นอน พรรคยังคงยึดมั่นในจุดยืน

เรื่องการต่อต้านการคุกคามล่วงละเมิดทางเพศ 

ความรุนแรงในครอบครัว การเลือกปฏิบัติ โดย

พร้อมรับฟังข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอ

จากประชาชน อีกทั้งมีทีมนักการเมืองหญิงที่ได้

ทำางานร่วมกับภาคประชาสังคมอย่างเข้มแข็ง

มาอย่างยาวนาน ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย

ในทุกกรณี โดยเฉพาะด้านกฎหมาย เพื่อร่วม

กันเป็นกลไกในการยุติปัญหาสังคมดังกล่าว

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรี 

ธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความ

บนเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่า ผมขอชื่นชมใน

สปิริตของคุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ ที่ตัดสินใจลา

ออกจากทุกตำาแหน่งในพรรคประชาธิปัตย์ ทั้ง

รองหัวหน้าพรรค และผู้อำานวยการเลือกตั้งผู้

ว่าราชการกรุงเทพมหานครของพรรค เพื่อไม่

ให้เกิดผลกระทบต่อพรรค ซึ่งเป็นการเสียสละ

และรับผิดชอบต่อพรรค เพื่อไปต่อสู้พิสูจน์

ความจริงตามกระบวนการยุติธรรม และไม่ให้

ผลของข้อกล่าวหากระทบต่อภาพลักษณ์ของ

พรรคประชาธิปัตย์

จึงขอชื่นชมที่คุณปริญญ์ นักการเมือง

รุ่นใหม่ ที่รักษามาตรฐานความเป็นพรรค

ประชาธิปัตย์ ไว้ เหมือนกับสมาชิกพรรค

ประชาธิปัตย์ ที่เคยถูกข้อกล่าวหาในอดีตที่

ผ่านมา และได้แสดงความรับผิดชอบลาออก

จากตำาแหน่งไว้ก่อน ระหว่างมีการตั้งคณะ

กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมา ทั้งกรณี

ของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าฯ กทม., 

นายวิทยา แก้วภราดัย อดีต รมว.สาธารณสุข 

และนายวิฑูรย์ นามบุตร อดีต รมว.การพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งได้แสดง

สปิริตลาออกให้เป็นบรรทัดฐานมาแล้ว แม้ว่า

ภายหลังการสอบสวนจะไม่พบความผิด เป็น

ผู้บริสุทธิ์ก็ตาม แต่ก็ถือว่าได้ทำาตามมาตรฐาน

ของพรรค ที่ยึดถือปฏิบัติมายาวนาน สมกับเป็น

พรรคสถาบันทางการเมือง

“ขอขอบคุณคุณปริญญ์ พานิชภักดิ์ อีก

ครั้งหนึ่ง แม้จะเป็นสมาชิกใหม่ คนรุ่นใหม่ แต่

ไม่ยึดติดกับตำาแหน่ง ไม่นำาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยว

พันกับพรรคให้เป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์

ของสังคมต่อไป”.

พรรคเล็ก

นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ 

พรรค พปชร. ในฐานะประธานคณะกรรมการ

ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) 

กล่าวเช่นกันว่า จะเอาประเด็นใดมาอภิปราย 

ก็ตีปี๊บกันไปเรื่อย พูดกันไปเรื่อย ไม่ได้ปรามาส 

แต่ว่าไทม์ไลน์ไม่ได้ เพราะร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 

(ฉบับที่…) พ.ศ…. หรือกฎหมายลูก ก็ยังไม่เสร็จ 

กว่าจะเสร็จก็เดือน ก.ค. พอเสร็จฝ่ายค้านก็

อภิปรายไม่ไว้วางใจเดือนสิงหาคม ไม่ใช่ว่าเรา

คาดการณ์ไม่ได้ แต่เราคาดการณ์ไว้อยู่แล้ว ที่

พูดว่าจะรีบยื่น แต่ในที่สุดก็ไม่ได้ยื่น ฝ่ายค้าน

จะมาห่วงอะไรวาระงบประมาณ เห็นจะคว่ำา

กันตลอด และจะมาห่วงอะไร

เมื่อถามว่าหากฝ่ายค้านยื่นญัตติ

อภิปรายไม่ไว้วางใจ มาตรา 151 ต้องเรียกวิป

ทุกฝ่ายมาคุยหรือไม่ นายนิโรธ กล่าวว่า เมื่อยื่น

ญัตติเสร็จทางสภาจะถามทางรัฐบาลว่าพร้อม

วันไหน พอได้วันก็มาคุยกันว่าจะใช้เวลาเท่า

ไหร่ ซึ่งธรรมดาฝ่ายค้านก็จะเอาเวลาเยอะๆ 

อย่างครั้งที่ผ่านมาก็ให้เต็มที่

ขณะที่นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม กล่าวว่า 

แนวทางของพรรคเล็กในการลงมติอภิปรายไม่

ไว้วางใจรัฐบาลนั้น ถือว่าคุยกันจบแล้ว พรรค

เล็กเห็นพ้องต้องกันว่า หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม กินข้าว

ร่วมกับพรรคเล็ก เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2565 ได้

ช่วยเหลือขับเคลื่อนผลักดันนโยบายต่างๆ ของ

พรรคเล็ก เช่น นโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ

พรรคไทรักธรรม นโยบายเรื่องการศึกษาของ

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน หรือนโยบายเรื่อง

ทรัพยากรธรรมชาติ ทุกเรื่องมีความคืบหน้า

อย่างมาก ได้รับการดำาเนินการหมด ถือเป็นการ

ต่อรองเรื่องผลประโยชน์ แต่เป็นผลประโยชน์

ของประชาชน ดังนั้นเบื้องต้นพรรคเล็กยินดี

ยกมือให้ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่มีการแตกแถว 

“คงต้องขอฟังข้อมูลของฝ่ายค้านและ

การชี้แจงของนายกฯ ประกอบกันในวัน

อภิปรายอีกครั้ง แต่เท่าที่ฟังข้อมูลของฝ่าย

ค้านตอนอภิปรายทั่วไป โดยไม่ลงมติตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา 152 ก็ไม่พบว่ามีประเด็น

เชิงลึก หรือแปลกใหม่อะไร แต่การอภิปรายไม่

ไว้วางใจ พรรคเล็กคงไม่ทำาหน้าที่เป็นองครักษ์

พิทักษ์นายกฯ ปล่อยให้เป็นหน้าที่พรรค                   

พปชร.” นายพีระวิทย์กล่าว

ด้านนายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี 

พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะรองประธานคณะ

กรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิป

ฝ่ายค้าน) กล่าวว่า ในการประชุมพรรคร่วม

ฝ่ายค้านในวันที่ 26 เม.ย.นี้ว่า หัวหน้าพรรค

ร่วมฝ่ายค้านคงพูดคุยเรื่องกฎหมายลูกว่าจะ

เสร็จเมื่อไร แล้วจะนำาเข้าสู่การพิจารณาวาระ 

2 เมื่อใด เพราะมีผลต่อการเลือกตั้งครั้งต่อไป 

เพื่อพิจารณากันอย่างถ้วนถี่ว่าจะเอาอะไรก่อน

หลัง และวันที่ 2 มิ.ย. ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ

รายจ่ายประจำาปีงบประมาณปี 2566 จะเข้าสู่

การพิจารณาของสภาวาระแรก จึงเชื่อว่าวันที่ 

26 เม.ย.จะมีความชัดเจนว่าจะยื่นอภิปรายไม่

ไว้วางใจเมื่อไหร่

“พรรคเพื่อไทยพร้อมยื่นอภิปรายไม่ไว้

วางใจได้ทุกเมื่อ เพราะเรามีข้อมูลครบถ้วน

แล้ว ทั้งเรื่องความไม่ชอบมาพากลของรัฐบาล 

เรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาล ใครได้ประโยชน์ใคร

เสียประโยชน์” นายสมคิดกล่าว

นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม 

โฆษกพรรคก้าวไกล (ก.ก.) กล่าวว่า พรรครักษา

มาตรฐานเดิม จะไม่เปิดเผยข้อมูล ไม่เปิดเผย

ตัวบุคคลจะอภิปรายใคร วันไหน อย่างไร เพื่อ

ป้องกันไม่ให้ใครไปข่มขู่ เจรจา ต่อรอง ซึ่ง

นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคกำาชับ 

ส.ส.พรรคที่ประสงค์อภิปราย หาข้อมูลใน

ช่วงปิดสมัยประชุมสภา จะสังเกตได้ว่าช่วงนี้                                    

ส.ส.ก้าวไกลเงียบไป เนื่องจากกำาลังไปทำาข้อมูล

สำาหรับศึกซักฟอก เบื้องต้นซักฟอกรอบนี้ จะ

ไม่พุ่งเป้าไปที่ตัว พล.อ.ประยุทธ์เพียงอย่าง

เดียวเท่านั้น แต่จะอภิปรายไปถึงหัวหน้าพรรค

ร่วมรัฐบาล ทั้งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง                    

นายกฯ และ รมว.พาณิชย์ รวมทั้งนายอนุทิน 

ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข 

ซึ่งเป็น 2 พรรคหลักที่พยุงหิ้วปีกรัฐบาล 

“ซักฟอกหนนี้ พล.อ.ประยุทธ์อาจต้อง 

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด
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เชียงใหม่สัญญาณดีโควิดลดลง

เชียงใหม่ • นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผย 

ว่า  สถานการณ์ การระบาดของ โควิด-19  ยังต้องเดินหน้าคุมเข้มกันต่อตลอด

เทศกาล  ระยะนี้ร้านอาหาร  สถานประกอบการ ที่ได้รับอนุญาต เปิดบริการ

ต้องเคร่งครัด ในมาตรการ  Covid   Free  Setting  เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหา การ

ระบาดหลังสงกรานต์ ให้เป็นผลกระทบ หนัก  ซึ่งจากการตรวจสอบก็ยังพบ

ร้านจำาหน่ายสุราที่กระทำาผิดโดยการฝ่าฝืนจำาหน่ายสุราให้กับลูกค้าเกินกว่า

เวลาที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ประกาศ มีเปิดให้บริการ

และจำาหน่ายสุราให้ลูกค้านั่งทานในร้านได้หลังสิ้นสุด เวลาอนุญาต  ซึ่งเป็น

ความผิดตามคำาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 35/2565 

เจ้าหน้าที่จึงได้บันทึกจับกุมและดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป รวมทั้งแหล่ง

ท่องเที่ยวชุมชนที่มีนักท่องเที่ยว ไปเล่นน้ำาหนาแน่นต้องดูแลการปฏิบัต ิตน

ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ด้านสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัด

เชียงใหม่ล่าสุด พบว่าการติดเชื้อ ราย ใหม่ เริ่มลดลงจากเดิมแล้ว  วันนี้ผล

ยืนยัน  RT-PCR  ลดต่ำากว่า 400 ราย มาอยู่ที่  386 ราย   ผล ตรวจ ATK  มีต่ำา

กว่า 4,000 ราย  มาอยู่ที่  3,653 ราย เสียชีวิต ยังสูงที่ 4 ราย  เสียชีวิต สะสม

ระลอกนี้  133 ราย  คงค้างรักษา ตัวทุกระบบ  21,145 ราย อาการสาหัส  53 

ราย  ยอดผู้ป่วยสะสมในระลอกนี้ (มกราคม  2565)  สูงกว่า  3.2 แสนราย  

รักษา หาย ไปแล้ว 298,240 ราย.

โคราชติดเชื้อกระฉูดเกือบ 3 พัน

นครราชสีมา • ที่ห้องประชุมสำานักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.นครราชสีมา  

นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รอง ผวจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นพ.วิชาญ 

คิดเห็น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ

จังหวัดนครราชสีมา รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส

โควิด-19 ว่าล่าสุด จ.นครราชสีมาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วย

ยืนยันรายใหม่ยังสูง TR-PCR +303 ราย, ATK +2,145 ราย รวม +2,448 

ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิตต่อเนื่องอีก 5 ราย โดยยอดผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 113 

ราย รวมผู้ป่วยสะสมจำานวน 96,911 ราย รักษาหายสะสม 66,243 ราย 

ยังรักษาอยู่จำานวน 30,555 ราย ผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัด 2,434 ราย ผู้

ป่วยนอกพื้นที่จังหวัด 14 ราย ส่วนอำาเภอที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูดสุดช่วง

สงกรานต์ อ.เมืองนครราชสีมา 249  ราย ผู้ป่วยนอกพื้นที่จังหวัด 14 ราย 

ส่วนอำาเภอที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูดสุดช่วงสงกรานต์ อ.เมืองนครราชสีมา 

249  ราย, อ.ห้วยแถลง 228 ราย, อ.ปักธงชัย 190 ราย, อ.ขามสะแกแสง 

180 ราย, อ.สีคิ้ว 156 ราย, อ.ปากช่อง 153 ราย, อ.บัวใหญ่ 146 ราย, 

อ.จักราช 140 ราย, อ.ประทาย 135 ราย, อ.โนนไทย 103 ราย, อ.เทพารักษ์ 

96 ราย เป็นต้น ส่วนอำาเภอข่าวดีมี 4 อำาเภอที่ไม่พบผู้ติดเชื้อเป็น 0 อาทิ 

อ.พิมาย, อ.ครบุรี, อ.เสิงสาง และ อ.เมืองยาง

 

สงขลาคุมไม่อยู่หวั่นหลังสงกรานต์ดับพุ่ง

สงขลา • สำานักงานสาธารณสุข (สสจ.) สงขลา เปิดเผยว่า ผู้เสียชีวิตจากติด

เชื้อโควิด 1 ราย ติดเชื้อรายใหม่จากตรวจ RT-PCR  388 ราย ยอดรวมติด

เชื้อสะสมทะลุ 30,352 ราย กำาลังรักษา 890 ราย อยู่ในกลุ่มสีแดงกว่า 40 

คน แต่ที่น่าวิตกติดเชื้อเข้าข่าย ATK ทั้งในระบบและนอกระบบ เฉลี่ยวันละ 

1,500 ราย จากตรวจสอบไทม์ไลน์ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด มาจากกลุ่มที่ยังไม่

ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นใกล้เคียงกับกลุ่มที่ปฏิเสธรับวัคซีนป้องกันโควิด ทั้ง 2 

กลุ่มอยู่ในกลุ่ม 608 ทั้งหมด  ขณะนี้คนที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 

73.34 ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 หรือเข็มกระตุ้นร้อยละ 26.93 เท่านั้น สสจ.สงขลา

ได้จัดสัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เพราะคาดว่าหลังสงกรานต์จะมีผู้ติด

เชื้อและเสียชีวิตเพิ่ม ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าจากการตรวจ RT-PCR ใน 

5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 543 ราย ได้แก่ จ.นราธิวาส 

27 ราย, ปัตตานี 30 ราย, ยะลา 33 ราย,  สตูล 65 ราย และ จ.สงขลา 

388 ราย เสียชีวิต 5 ราย ทั้งนี้ ยอดรวมผู้ติดเชื้อ 14 จังหวัดภาคใต้ 2,197 

ราย เสียชีวิต 17 ราย ทุกจังหวัดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตลดลง. 

ขาว

เตรียมของเป็นคันรถสิบล้อถึงจะผ่าน

ไปได้ ลากกระเป๋าเอกสาร อาจไม่มีภาพ

ให้เห็นแล้ว อาจต้องขนกันเป็นรถสิบ

ล้อ เพราะรอบที่แล้วถือว่าหักหลังกลุ่ม

คน หักหลังกลุ่มที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาล

หลายๆ คน แต่ครั้งนี้ ไม่สามารถทำาได้

แล้ว เพราะ พล.อ.ประยุทธ์สร้างศัตรูไว้

หลายด้านเหลือเกิน” นายณัฐชากล่าว

วันเดียวกัน มีรายงานว่าในวัน

ที่ 18 เม.ย. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(กกต.) จะพิจารณาเพื่อกำาหนดวันเลือก

ตั้ง และวันรับสมัครเลือกตั้ง หลังมีพระ

ราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร จ.ราชบุรี เขตเลือก

ตั้งที่ 3 แทนตำาแหน่งที่ว่าง   โดยคาดว่า

วันที่ 15 พ.ค.จะเป็นวันที่ กกต.กำาหนด

ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำาแหน่งที่

ว่าง และกำาหนดให้มีการรับสมัครเลือก

ตั้งช่วงระหว่างวันที่ 21-25 เม.ย

ส่วน น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ อดีต 

ส.ส.ราชบุรี เขต 3 พรรค พปชร. เปิด

ใจในรายการโหนกระแส หลังศาลฎีกา

มีคำาพิพากษาฝ่ายฝืนจริยธรรม ทำาให้ถูก

ตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิต ว่าวันที่

ได้ฟังคำาพิพากษารู้สึกช็อก ตัวชา และ

ร้องไห้หนักมาก เพราะถือเป็นคดีแรก

ของประเทศไทย เมื่อถูกตัดสิทธิ์ทางการ

เมืองก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจ ต้องทำาใจ 

แต่ก็น้อมรับคำาพิพากษา โดยที่ดินที่ทำา

ฟาร์มไก่กว่า 600 ไร่ เป็นที่ดินสำานักงาน

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 

ส่วนอีกกว่า 40 ไร่ ศาลใช้คำาว่าที่ดินว่าง

เปล่า แปลว่าสามารถออกโฉนดได้ ทั้งนี้ 

เอกสาร ภ.บ.ท.5 ไม่เหมือนกับโฉนด 

และในการแจ้งต่อสำานักงานคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก็แจ้งว่าเป็น

ที่ดินที่ครอบครองทำาประโยชน์ ไม่ได้

ยื่นว่าเป็นทรัพย์สินของตนเอง ไม่ได้นำา

มูลค่าของที่ดินไปบวกรวมกับทรัพย์สิน 

ส่วนที่มีการพูดกันในช่วงแรกว่า 1,700 

ไร่นั้น เป็นการยื่นซ้ำา

น.ส.ปารีณากล่าวว่า หลังจาก

นี้จะขอเป็นประชาชนเป็นพลเมืองคน

หนึ่งที่จะทำาหน้าที่แบบปารีณาต่อไป 

ส่วนอาชีพก็คงเป็นเกษตรกรเหมือน

เดิม และบอกตรงๆ ว่าเหมือนเป็นการ

เริ่มต้นชีวิตใหม่ เหมือนเป็นการตาย

แล้วเกิดใหม่ที่จะไม่มีการยุ่งเกี่ยวกับ

การเมืองแล้ว อีกทั้งต้องให้ทนายความ

ช่วยดูว่าทำาอะไรได้หรือไม่ได้ เพราะไม่

ได้เป็นนักกฎหมาย ส่วนบิดา นายทวี 

ไกรคุปต์ ยังไม่ได้พูดคุยกัน และยังไม่

ได้คุยกับพรรค พปชร.ด้วย

“ดิฉันไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรค

พลังประชารัฐอีกต่อไป หลังจากคำา

พิพากษาได้ถูกยกเลิกความเป็นสมาชิก

โดยกฎหมายอัตโนมัติ ไม่เกี่ยวกับพรรค

แล้ว”

ถามถึงเรื่องจุดประทัดของ

ประชาชนใน จ.ราชบุรี หลังมีคำา

พิพากษานั้น น.ส.ปารีณากล่าวอ้างว่า 

คนจุดประทัดเป็นฝ่ายคู่แข่ง พร้อมมอง

ว่าเสียงประทัดเป็นเหมือนเสียงเยาะ

เย้ย และทำาให้ฟื้นขึ้นมาจากความเสียใจ 

จึงจะกลับมาแรงกว่าเดิมล้านเท่า โดย

ขอให้ติดตามว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป 

แต่ขณะนี้สภาพจิตใจดีขึ้นกว่า 90% 

แล้ว ซึ่งกรณีตนเองนั้น ป.ป.ช.แจ้งว่า

มีนักการเมืองที่มีปัญญาเรื่องการครอบ

ครองที่ดินอีกประมาณ 80 คน จึงควร

บังคับใช้กับทุกคน.


